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รายงานกิจการสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา  13.00-16.00 น. 

ณ  หองประชุม Auditorium 113 อาคารสำนักงานกลาง  

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

------------------------- 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมใหญสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

 2.2  รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 

 2.3 รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

วาระท่ี 3 รับรองงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

วาระท่ี 4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

วาระท่ี 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรบั-รายจายประจำป 2563 

วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำป 2563 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2563 

วาระท่ี 8 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

8.1 สมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2562 

8.2 การใหบริการเงินกูระหวางป 2562 

8.3 การใหบรกิารเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพยระหวางป 2562 

8.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชนระหวางป 2562 

8.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชกิและครอบครัวระหวางป 2562 

8.6 สินทรัพยและกำไร-ขาดทุนสทุธิระหวางป 2562 

วาระท่ี 9 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563 

วาระท่ี 10 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับฉบับใหม  

วาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ 

 

-------------------------------- 
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วาระท่ี 1 

 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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วาระท่ี 2 

 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 

ครั้งท่ี 1/2561 เมือ่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันพุธท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุม auditorium สำนักงานกลาง 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

------------------------ 

สมาชิกท่ีเขารวมการประชุมจำนวนท้ังสิ้น 237 คน จากจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 1,758 คน 

 เน่ืองจากสหกรณมีสมาชิก ณ วันประชุมใหญสามัญประจำป 2561 จำนวนท้ังสิ้น 1,758 คน ซึ่งตามขอ 68 แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 กำหนดวา   “ ... การประชุม

ใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ...” ซึ่ง

สมาชิกไดเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 237 คน จึงถือวาครบองคประชุม ท้ังน้ี สหกรณไดจัดใหสมาชิกสหกรณท่ีเขารวมการประชุม

และบุคคลท่ีสหกรณเชิญใหเขารวมการประชุมไดลงลายมือช่ือเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวยแลว 

ผูเขารวมการประชุม 

1. นายพิเนตร  กลีบสุวรรณ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน  

  2. นางสาวธนิสตา สวัสดิ์ศรี  ผูชวยผูสอบบัญชี 

  3. นางสาวณัฐนรี ยาสะปู  ผูชวยผูสอบบัญชี 

เร่ิมประชุมเวลา 13.10 น. 

 ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด             

(นายธีระวัฒน วงษศรีสังข) เปนประธานในท่ีประชุม เมื่อประธานกลาวเปดการประชุมแลว ประธานไดดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกสมาชิกรับทราบและพิจารณาลวงหนากอนการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ตามขอ 

67 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2561 แลว ดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานกลาวตอนรับและขอบคุณผูแทนสหกรณจังหวัดปทุมธานี ผูชวยผูสอบบัญชี รวมท้ังสมาชิกท่ีเขารวมการ

ประชุมใหญสามัญประจำปครั้งน้ี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจนัโท) ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อ

วันท่ี 26 เมษายน 2561 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3 พิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาต ิบุพจันโท) ไดเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งมีการตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองแลวจากผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) เพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาโดย

สรุปวา ผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) ไดตรวจสอบงบดุลของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกำไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอ

ความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ัน โดยผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) เปนผูรับผิดชอบในการ

แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว ซึ่งจากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี (นายสุนทร กองรักษเวช) ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด ซึ่งกำหนดใหผูสอบบัญชีตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหได

ความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลทีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช

วิธีการทดสอบหลักฐานท่ีประกอบรายการท้ังท่ีเปนจำนวนเงินและเปนการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม

ของหลักการบัญชีท่ีสหกรณใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณเปนผูจัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ซึ่งผูสอบบัญชี 

(นายสุนทร กองรักษเวช) เช่ือวา การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นวา งบการเงิน

ของสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ เปนไปโดย

ถูกตองตามสมควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนดดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผูสอบบัญชี 

(นายสุนทร กองรกัษเวช)  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองความถูกตองของงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำป 2561ตามท่ี

สหกรณเสนอมา 

วาระท่ี 4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณป 2561 ของผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ (นายทศพล เตชะสีไพฑูรย และนายกิตติพงศ  สังฆรักษ) ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ไดรายงานใหท่ีประชุมใหญสามัญทราบถึงผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

สำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเอกสารท่ีเปนหลักฐานการรับเงินและจายเงิน รวมท้ัง

การบันทึกบัญชี ตลอดจนตรวจสอบขอบังคับและมติท่ีประชุม รวมถึงการดำเนินการตามวัตถุประสงคของกิจการสหกรณ ดังน้ี 

1. การเงินของสหกรณ   

เงินสดและเงินฝากธนาคารของสหกรณฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 มีดังน้ี 

เงินสดในมือ เก็บรักษา ณ หองทำการสหกรณฯ จำนวนเงิน 33,861.75 บาท (สามหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ด

สิบหาสตางค) 

เงินฝาก 

ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขท่ี 080-0-000355  จำนวน 

101,895.93 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงพันแปดรอยเกาสิบหาบาทเกาสิบสามสตางค) 

ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชีเลขท่ี 080-0-009151  จำนวน 

26,147,956.58 บาท (ยี่สิบหกลานหน่ึงแสนสีห่มื่นเจ็ดพันเการอยหาสิบหกบาทหาสิบแปดสตางค) 

ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชีเลขท่ี 080-0-128324  จำนวน 

42,571.29 บาท (สี่หมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเกาสตางค) 

เงินฝากชุมนุมฯ จำนวน 136,000,000.00 บาท(หน่ึงรอยสามสิบหกลานบาทถวน) 
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รวมเงินสดและเงินฝากเปนเงินท้ังสิ้น 162,326,285.55 บาท (หน่ึงรอยหกสิบสองลานสามแสนสองหมื่นหกพันสองรอยแปด

สิบหาบาทหาสิบหาสตางค) 

2. การจัดทำบัญชีสหกรณ 

ทุนเรือนหุน จัดทำตรงตามบัญชีคุม จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆไดครบถวน 

3. การบริหารสหกรณ 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจำกัด ดำเนินงาน

บริหารสหกรณตามนโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับ โดยมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. สมาชิกสหกรณ 

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิกเปนไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการและขอบังคับของสหกรณ 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 สหกรณฯ มีสมาชิกจำนวน 1,758 คน รวมจำนวนหุน 39,616,062 หุน เปนเงิน 396,160,620 

บาท (สามรอยเกาสิบหกลานหน่ึงแสนหกหมื่นหกรอยยี่สิบบาทถวน) 

5. การรับฝากเงิน 

สหกรณฯ มียอดการรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษจากสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนท้ังสิ้น 196,769,897.61บาท 

(หน่ึงรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) 

6. การใหกูยืมแกสมาชิกสหกรณฯ  

 ไดดำเนินการถูกตองตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 สหกรณมีลูกหน้ีเงินกูจำนวน 

365,638,800.53 บาท (สามรอยหกสิบหาลานหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยบาทหาสิบสามสตางค) ซึ่งแยกเปนลูกหน้ีเงินกูยืม

ปกติจำนวน 364,758,251.07 บาท(สามรอยหกสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค) และหน้ีสงสัย

จะสูญจำนวน 880,049.46 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่สิบเกาบาทสี่สิบหกสตางค) 

7. ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ป 2561 มีกำไรสุทธิ 22,374,079.14 บาท (ยี่สิบสองลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน

เจ็ดสิบเกาบาทสิบสี่สตางค) จากรายไดดอกเบ้ียสุทธิ 21,827,661.23บาท (ยี่สิบเอ็ดลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกรอยหกสิบ

เอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค) กำไรธุรกิจหอพักสุทธิ 2,965,916.10 บาท (สองลานเกาแสนหกหมื่นหาพันเการอยสิบหกบาทสิบสตางค) 

และจากรายไดอ่ืน 13,030 บาท (หน่ึงหมื่นสามพันสามสิบบาท) ซึ่งเมื่อหักคาใชจายในการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด จำนวน 2,432,528.19 บาท (สองลานสี่แสนสามหมื่นสองพันหารอย

ยี่สิบแปดบาทสิบเกาสตางค) จึงมีกำไรสุทธิดังกลาวขางตน 

8. ขอเสนอแนะ 

- กรณีการท่ีสมาชิกไดทำการกูฉุกเฉินแบบ พิเศษ(คารักษาพยาบาล)ท่ีตองนำใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงคาบริการมาแนบใน

การกูในแตละครั้งน้ันควรใหสัมพันธกับยอดเงินท่ีทำการกูดวย ยกตัวอยางเชน ส.45/61 ยอดกูจำนวน 80,000 บาท แตเอกสาร

แนบชุด จำนวน 500 บาท กรณีน้ีไดทำการบอกกลาวเจาหนาท่ีและทำการปรับเปลี่ยนในการทำงานเรียบรอยแลว 

 - กรณีมีสมาชิกท่ีลาออกจาก สวทช. น้ันอยากจะใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแจงไปยังผูค้ำเพ่ือใหดำเนินการพูดคุยเพ่ือลด

ความเสี่ยงในการชำระหน้ี เชน ผูค้ำท่ีเปนสมาชิกสมทบ/สมาชิกหลักไมทราบวาผูกูจะออกจากการเปนพนักงานทำใหทราบชา

เกินไปเปนการยากท่ีจะตองเตรียมท้ังผูค้ำและอาจจะทำใหสมาชิกท่ีออกไปตองทำการชำระหน้ีเอง ซึ่งในวันออกจากงานสามารถ

ชำระหน้ีไดเลย 

- การออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับสหกรณออมทรัพย สวทช. เชน การเปดโอกาสใหมีการนำโฉนดท่ีดินมาค้ำ

ประกันการกูกับทางสหกรณออมทรัพย สวทช.   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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1.  ประมาณการรายรบั

ปี 2562

รบัจรงิ

(บาท)

ดอกเบ ี�ยรับจากเงนิใหกู้ ้ 19,000,000.00         21,409,028.50         21,000,000.00         

ดอกเบ ี�ยเงนิฝาก 2,534,382.00           3,310,739.70           2,534,382.00           

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 12,000.00               13,100.00               12,000.00               

ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงนิรับฝาก 500.00                    330.00                    500.00                    

รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารหอพัก 11,000,000.00         11,447,205.40         11,000,000.00         

รายไดเ้งนิปันผลชมุนุมฯ 3,480,000.00           3,480,000.00           3,480,000.00           

รายไดเ้บด็เตล็ด 1,000.00                 3,154.73                 1,000.00                 

รวมท ั�งส ิ�น 36,027,882.00      39,663,558.33      38,027,882.00      

ปี 2561
รายการ

งบประมาณ (บาท)

2.  ประมาณการรายจา่ย

ปี  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จา่ยจรงิ (บาท) (บาท) และความจาํเป็น

หมวดค่าใชจ้า่ย
เงนิเดือนและค่าจา้ง 1,312,560.00     1,312,560.00     1,589,640.00     เงนิเดือนเจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ  5 คน
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที� 314,760.00        314,760.00        330,940.00        ค่าตอบแทนพเิศษแก่เจา้หนา้ที�
ค่าตอบแทน(ชา่ง+แม่บา้น+รปภ) -                    10,000.00          25,000.00          ค่าตอบแทนชา่ง 2 คน แม่บา้น 1 คน รปภ 2 คน 

คนละ 5,000 บาท
ค่าล่วงเวลา 30,000.00          25,665.00          30,000.00          ค่าล่วงเวลาแก่เจา้หนา้ที�ท ี�ปฏบิตังิานนอกเวลา

ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ 420,000.00        75,000.00          420,000.00        ค่าตอบแทนพเิศษผูจ้ดัการสหกรณ์ 40,000/ปี
เงนิเดือนผูจ้ดัการสหกรณ์ 35,000/ปี
เงนิเดือนผูจ้ดัการสหกรณ์ 35,000/เดือน(จา้งเต็มเวลา)

ค่าจา้งทาํความสะอาด 200,000.00        176,522.00        210,000.00        แม่บา้น 1 คน

ค่าจา้งดูแลอาคารหอพัก 410,000.00        416,435.06        460,000.00        ชา่ง 2 คน

ค่าจา้งทาํสวน 12,000.00          -                    12,000.00          

ค่าตอบแทน 7,000.00            7,000.00            10,000.00          ค่าตอบแทนประจาํปีของผูต้รวจสอบกจิการ 2 คน 

คนละ 5,000 บาท

ค่าใชจ้า่ยจดัจา้งผ ูส้อบบญัชี 100,000.00        80,000.00          100,000.00        

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,500.00            1,500.00            2,000.00            เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนของเจา้หนา้ที�

สหกรณ์ตามกฎหมาย

เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 45,000.00          45,000.00          54,000.00          เงนิสมทบประกันสังคมของเจา้หนา้ที�สหกรณ์

ตามกฎหมาย

ค่าบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 181,490.00        181,490.00        218,770.00        เงนิสําหรับจา่ยใหเ้จา้หนา้ที�สหกรณ์เมื�อ

ลาออกจากงานตามระเบยีบของสหกรณ์
ค่าใชจ้า่ยประชมุใหญส่ามัญ 100,000.00        67,700.00          100,000.00        

ประจาํปีและประชมุอื�นๆ

ปี 2561

วาระท่ี 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดเสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2561 เพ่ือใหท่ี

ประชุมพิจารณา ดังน้ี    
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 ปี  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จา่ยจรงิ (บาท) (บาท) และความจาํเป็น

ค่าเบ ี�ยประชมุ 240,000.00        116,500.00        240,000.00        1.    คกก.ดําเนนิการ,ผจก.และผูต้รวจสอบฯ

รวม 18 คน คนละ 500 บาท

2.    คกก.เงนิกู ้5 คน คนละ 500 บาท

3.    คกก.ศกึษาและประชาสัมพันธ ์5 คน

คนละ 500 บาท

   4.  ผูต้รวจสอบกจิการ 2 คน คนละ 500 บาท

ค่าพาหนะ 20,000.00          20,769.77          20,000.00          ค่าพาหนะในการตดิต่องานภายนอก(ไปประกันสังคม , 

สรรพากร  , ไปอบรมและสัมมนา , ไปศาล)

ค่าเครื�องเขียนแบบพมิพ์ 50,000.00          101,705.73        100,000.00        ค่าเครื�องเขียนแบบพมิพ์สํานักงาน

ค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุส ิ�นเปลือง 50,000.00          -                    -                    ค่าวัสดุสํานักงาน 

เครื�องใชห้อ้งพักและเครื�องเขียนหอพัก 50,000.00          -                    -                    

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00          500.00              10,000.00          ค่าเชค็และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าใชจ้า่ยในการศกึษาอบรม 50,000.00          4,200.00            50,000.00          ค่าใชจ้า่ยการศกึษา

อบรม คกก.ดําเนนิการและเจา้หนา้ที�สหกรณ์

ค่ารับรอง 5,000.00            3,265.00            5,000.00            ค่าใชจ้า่ยเพื�อรับรองแขกของสหกรณ์

ค่าไปรษณียากร 3,000.00            60.00                3,000.00            

ค่าใชจ้า่ยเบด็เตล็ด 30,000.00          3,147.37            30,000.00          ค่าใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของสหกรณ์

และไม่สามารถจดัเป็นค่าใชจ้า่ยในหมวดใดได ้

ค่าใชจ้า่ยดําเนนิคดี 60,000.00          40,000.00          120,000.00        

ค่าใชจ้า่ยหอพัก 800,000.00        1,117,325.40     1,000,000.00     ค่าซ่อมแซมหอพัก,ค่าวัสดุหอ้งพักและวัสดุส ิ�นเปลือง

ค่าทาสี,แอร,์เครื�องทาํนํ�าอุ่น,ปั �มนํ�าด-ีนํ�าเสีย,MDB,

ไฟอราม,เฟอร์นเิจอร,์ครุภณัฑห์อพัก ฯลฯ

ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00     1,362,848.24     1,600,000.00     

ค่านํ�าประปา 400,000.00        372,744.17        400,000.00        

ค่าโทรศัพท์ 60,000.00          27,544.50          60,000.00          ค่าโทรศัพทข์องสหกรณ์และหอพัก

ค่าบรกิารดูแลรักษาลฟิท์ 18,000.00          18,000.00          18,000.00          

ค่าบรกิารอนิเทอร์เน็ต 20,000.00          16,500.00          20,000.00          

ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 10,000.00          1,500.00            10,000.00          

ค่าแรงและค่าบรกิารตดิตั �งอุปกรณ์หอพัก 60,000.00          -                    60,000.00          กรณีนอกเหนือจากชา่งซ่อมไม่ได ้

ค่าตัดจา่ยสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารหอพัก 4,955,716.65     4,955,716.65     4,955,716.65     เร ิ�มตั �งค่าตัดจา่ยสทิธ ิ1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570

ค่าตดิตั �งจานดาวเทยีมตัดบญัช ี 27,000.00          27,000.00          8,950.68            

ค่าตดิตั �งต่อเตมิอาคารหอพักตัดบญัช ี 30,000.00          16,105.20          -                    ค่าเสื�อมราคาหลังคาจอดรถหัก 5 ปี ถงึปี 2561

ค่าตดิตั �งกลอ้ง CCTV 47,000.00          47,000.00          47,000.00          ค่าเสื�อมราคาCCTVหัก 5 ปี ถงึปี 2564

ค่าต่อเตมิอาคารหอพักตัดบญัช ี 40,000.00          30,859.20          40,000.00          
ค่าเสื�อมราคาต่อเตมิอาคารหอพักขา้งหนา้หอ้งสหกรณ์
หัก 5 ปี ถงึปี 2565

ค่าตกแต่งอาคารหอพักตัดบญัช ี 71,456.00          71,456.00          34,259.72          ค่าเสื�อมราคาราวกันตกหัก 5 ปี ถงึปี 2562

ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้ํานักงาน 150,000.00        12,379.82          150,000.00        

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์หอพัก 50,000.00          1,270.51            50,000.00          

รวม 12,041,482.65 11,082,029.62 12,594,277.05 

ปี 2561
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ปี  2562 เหตุผล
รายการ (บาท) จา่ยจรงิ (บาท) (บาท) และความจาํเป็น

หมวดดอกเบี�ยจา่ย

ดอกเบ ี�ยจา่ยเงนิรับฝาก 8,000,000.00     7,986,713.37     8,000,000.00     

ดอกเบ ี�ยเงนิกูย้ืม -                    

รวม 8,000,000.00   7,986,713.37   8,000,000.00   

หมวดครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์และเครื�องพมิพ์ 200,000.00        -                    200,000.00        ซื�อคอมพวิเตอร์ เครื�องพมิพ์ทดแทนของเดมิ

ที�อาจชาํรุดและโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ค่าครุภณัฑห์อพัก 50,000.00          -                    -                    ค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมและบาํรุงของหอพัก

รวม 250,000.00      -                  200,000.00      

รวมท ั�งส ิ�น 20,291,482.65 19,068,742.99 20,794,277.05 

ปี 2561

 
 

 

3.  ประมาณการกำไรสุทธิ 

 ประมาณการรายรับ 38,027,882.00 บาท ประมาณการรายจาย 20,794,277.05 บาท เทากับประมาณการกำไรสุทธิ 

17,233,604.85 บาท 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2562 โดยให

สหกรณสามารถถัวเฉลี่ยการใชจายในหมวดงบประมาณทุกหมวดไมเกินวงเงิน 20,794,277.05 บาท 

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสรุปใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ    

ชุดท่ี 18 โดยการไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีวาระการดำรงตำแหนง ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายธีระวัฒน          วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวสุนันท เลิศฤทธิพงศ กรรมการ     

 5 นายภาคภมูิ            ศิริเวช                       กรรมการ     

 6 นางสุปรียา กฤษณานุวัตร กรรมการ     

 7 นางสุจิตรา สินพิเชธกร กรรมการ     

 8 นายชัยวัฒน           ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนิติ           อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     
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   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

ปรากฏวา กรรมการลำดับท่ี 1 (ประธานกรรมการ) , และกรรมการลำดับท่ี 2-7 ดำรงตำแหนงครบวาระแลว ดังน้ันใน

การประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ครั้งน้ี ท่ีประชุมใหญจะตองเลือกตั้ง 

1. ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ  1  ตำแหนง 

2. กรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงท่ีครบวาระ  จำนวน  6  คน 

ตามขอ 73 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561 โดยไมสามารถเลือกกรรมการลำดบัท่ี 4-7 ไดอีก เน่ืองจากดำรงตำแหนง

ติดตอกันครบสองวาระ 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดำเนินการ ดังน้ี 

(1) ใหใชการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณโดยวิธียกมือ 

(2) ใหดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการกอน โดยใหท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยูภายในท่ีประชุมใหท่ีประชุม

พิจารณารับรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงประธานกรรมการแลวจึงใหท่ีประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผูท่ีไดคะแนนมาก

ท่ีสุดจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการท่ีมีวาระการดำรงตำแหนงเต็มวาระ คือ 2 ป 

(3) ใหดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหนงท่ีครบวาระ จำนวน 6 คน โดยใหท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยู

ภายในท่ีประชุมใหท่ีประชุมพิจารณารับรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงกรรมการแลวจึงใหท่ีประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง  โดย

ผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 6 ลำดับแรก จะเปนผูไดรับการเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการท่ีมีวาระการดำรงตำแหนงเต็มวาระคือ    

2 ป 

(4) แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ จำนวน 2 คน ดังน้ี 

(ก) นางสาวสุพรรณนิกา  ศรีพูล  เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณ 

(ข) นางสาวนัดดา มิตรวงษา เจาหนาท่ีธุรการสหกรณ   

สมาชิกไดเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมเพ่ือเปนผูรับสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และท่ีประชุมได

พิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรองใหสมัครรับเลือกตั้งได จำนวน 1 คน คือ นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ซึ่งสมาชิกในท่ีประชุมไดออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเปนประธานกรรมการดังกลาวขางตนโดยวิธียกมือ และปรากฏวา นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ไดรับ

เลือกใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการโดยมีมติเปนเอกฉันท โดยใหดำรงตำแหนงในวาระท่ี 2 ปท่ี 1 

            สมาชิกไดเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการแทนตำแหนงท่ีครบวาระ จำนวน 6 

คน และท่ีประชุมไดพิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรองใหสมัครรับเลือกตั้งได จำนวน 6 คน ดังน้ี  
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1. นายคมสันต สุทธิสินทอง  

2. นายประเดิม วณิชชนานันท   

3. นางสาวอมรา จันคณา  

4. นางสาววรระพี ศรีนรา   

5. นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร   

6. นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล 

ปรากฏวา ท่ีประชุมไมมีการเสนอช่ือสมาชิกอ่ืนในท่ีประชุมเพ่ือสมัครรับเลือกตัง้เปนกรรมการเพ่ิมเตมิอีก และมีมติเปน

เอกฉันทใหสมาชิกท้ัง 6 คน ขางตนเปนกรรมการ  

โดยสรุปคณะกรรมการดำเนินการสหกรณชุดท่ี 19 ประจำป 2562 จึงมีจำนวน 15 คน และมีวาระการดำรงตำแหนง 

ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายธีระวัฒน          วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวอมรา          จันคณา กรรมการ     

 5 นางสาววรระพี ศรีนรา กรรมการ     

 6 นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร กรรมการ     

 7 นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ     

 8  นายชัยวัฒน           ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนิติ           อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติ เปนเอกฉันทรับรองผลการเลือกตั้ งกรรมการดำเนินการสหกรณดังกลาวและ 

รับทราบรายช่ือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณดังกลาวขางตน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทน 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาวา โดยท่ีขอ 101 แหงขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 

2561 กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการของสหกรณมีวาระการดำรงตำแหนง 1 ป และจะตองมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณใหม จำนวน 2 คน และใหมีสำรองอีก 1 คน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณโดยวิธี

ลงคะแนนลับ 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดำเนินการ ดังน้ี 

(1) ใหใชการลงคะแนนเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณโดยวิธีลงคะแนนลับ 

(2) ผูท่ีไดรับการลงคะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุด 2 ลำดับแรก จะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

(3) ผูท่ีไดรับคะแนนเลือกตั้งมากในลำดับท่ี 3 จะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสำรอง 

สมาชิกไดยื่นใบสมัครเพ่ือสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และท่ีประชุมไดพิจารณาโดยมติเอกฉันทรับรองให

สมัครรับเลือกตั้งได จำนวน 3 คน ซึ่งสมาชิกในท่ีประชุมไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

ดังกลาวขางตนโดยวิธีลงคะแนนลับ และปรากฏวา ผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณไดรับคะแนนเสียงตามลำดับ ดังน้ี 

1. นางศศิธร วัชรากร   89  คะแนน 

2. นางสุจิตรา สินพิเชธกร   70  คะแนน 

3. นางสาวภาสวรรณ สุขใย   37  คะแนน          เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสำรอง 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณดังกลาวขางตน โดยให  

นางศศิธร วัชรากร และ นางสุจิตรา สินพิเชธกร เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณในปงบประมาณ 2562 และกำหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีใหคนละ 5,000 บาทตอป และให นางสาวภาสวรรณ สุขใย เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณสำรองอีก 

1 คน  

วาระท่ี 8 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

8.1 การรับสมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสถานภาพของสมาชิกเก่ียวกับการรับสมาชิกเขาใหมและ

สมาชิกออกจากสหกรณใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณมีสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,758 คน ประกอบดวย

สมาชิกเดิม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 1,683 คน สมาชิกเขาใหม 127 คน และสมาชิกลาออก 51 คน สมาชิกเสียชีวิตใน

ระหวางป  1 คน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

8.2 การใหบริการเงินกู 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณไดใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ัง

ประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญในระหวางป 2561 จำนวนท้ังสิ้น 1,633 สัญญา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 250,822,242.79 

บาท ดังน้ี 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1,377 สัญญา จำนวนเงิน  95,246,870.00 บาท 

(2) เงินกูสามัญ จำนวน 256 สัญญา จำนวนเงิน 155,575,372.79 บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ผูท่ีไดรับการเลือกตั้ง 
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8.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพย 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณไดเปดใหบริการเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษแกสมาชิกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 และไดเปดบริการเงินฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืนดวย ปรากฏวา สมาชิกให

ความสนใจเปดบัญชีในป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวมบัญชีเงินฝากจำนวนท้ังสิ้น 2,202 บัญชี รวมเปนจำนวนเงิน

ท้ังสิ้น 196,769,897.61 บาท  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

8.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจนัโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณมีงบประมาณสำหรับการจัดสรร

ทุนสาธารณประโยชนในป 2561 ดังน้ี 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2560    501,431.28   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิป 2560 เปนทุนสาธารณประโยชน     10,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว (สวนท่ีเกิน)             0.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2562  511,431.28   บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

8.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณไดจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะห

แกสมาชิกและครอบครวัในป 2561 ดังน้ี 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2560    33,612.00   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิของป 2560 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ   200,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว   223,608.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2562    10,004.00   บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

8.6 สินทรัพยและกำไรสุทธิ 

 ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา สหกรณไดเปดดำเนินการตั้งแตป 2544 

และหอพักไดเปดดำเนินกิจการตั้งแตป 2550 เปนตนมา โดยกิจการมคีวามเจริญกาวหนาตามลำดับ ในป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 สหกรณมีสินทรัพยท้ังสิ้น 636,864,027.83 บาท และมีกำไรสุทธิ 22,374,079.14 บาท 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 9 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ในการดำเนินงานป 2561 สหกรณสามารถทำ

กำไรสุทธิประจำป 2561 เปนจำนวนท้ังสิ้น 22,374,079.14 บาท และขอใหท่ีประชุมใหญสามัญประจำปพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ

ดังกลาวตามขอ 27 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  ขอเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณา

จัดสรรกำไรสุทธิตามแนวทางขอ 27 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
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(1) เงินทุนสำรองจำนวนรอยละ 10 2,237,407.91  บาท 

(2) คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00  บาท 

(3) เงินปนผลอัตรารอยละ 4.60 17,098,356.41  บาท 

(4) เงินเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ 13.20           2,792,024.08  บาท 

(5) ทุนสาธารณประโยชน                10,000.00  บาท 

(6) ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว              200,000.00  บาท 

(7) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล                6,290.74  บาท 

นอกจากน้ีผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดแจงใหท่ีประชุมทราบดวยวา ในการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ย

คืนใหแกสมาชิกน้ัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอใหจายเปนเงินสด โดยสมาชิกสามารถขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

ไดท่ีสำนักงานสหกรณภายใน 3 วันถัดจากวันท่ีประชุมใหญเปนตนไป 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561 ตามท่ีเสนอมา 

วาระท่ี 10 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2562 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานสรุปใหท่ีประชุมทราบวา โดยท่ีท่ีประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2550 

เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ไดอนุมัติใหสหกรณถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันสำหรับป 2551 เปนจำนวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 

110,000,000 บาท เน่ืองจากสหกรณอาจตองชำระคืนเงินรับฝากใหแกสมาชิก หรืออาจตองกูยืมเงินเพ่ือปรับอัตราดอกเบ้ียจาย

หรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก ดังน้ัน สหกรณยังมีความจำเปนตองกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 

2562 ไวเพ่ือเสริมสภาพคลองของสหกรณในยามจำเปน หากมีการขอถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษออกไป หรือมกีารกูยืมเงินเพ่ือ

ปรับอัตราดอกเบ้ียจายหรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก จึงอาจจะตองมีการกูยืมในระหวางป 2562 ดังน้ันจึงขอ

เสนอวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันของสหกรณในป 2562 ไวเทากับป 2561 คือ 110,000,000 บาท 

อน่ึง เมื่อท่ีประชุมใหญสามัญประจำปไดอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ เสนอดังกลาวแลว  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณจะตองแจงใหนายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัดปทุมธานี) ทราบดวย 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2562 ไดภายใน

วงเงินไมเกิน 110,000,000 บาท 

วาระท่ี 11 พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีของสหกรณและกำหนดคาตอบแทน 

ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตั้งแตป 2562 น้ี สหกรณเปนสหกรณขนาด

ใหญท่ีมีทุนดำเนินงานเกินกวา 100,000,000 บาท แลว ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณจะไมสามารถอนุเคราะหตรวจสอบบัญชีใหแก

สหกรณไดอีกตอไป สหกรณจึงมีความจำเปนตองคัดเลือกผูสอบบัญชีเอง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดพิจารณาเสนอ

รายช่ือผูสอบบัญชีมาใหท่ีประชุมพิจารณา โดยคัดเลือกจากรายช่ือผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และควรมีภูมิลำเนาอยูในเขตจังหวัดปทุมธานี เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกในท่ีประชุมไดออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งผูสอบบัญชีโดยวิธียกมือ โดยผูท่ีไดรับคัดเลือกตองเปนผูมีคะแนนเสียงมากท่ีสุดและปรากฏวาไดรับคะแนนเสียงตามลำดับ 

ดังน้ี 

(1) สำนักงานสอบบัญชี ดีพรอม   (85,000 บาท)  175   คะแนน 

(2) บริษัท เอส.เอส ออดิท จำกัด   (90,000 บาท)    13   คะแนน 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติใหสำนักงานสอบบัญชี ดีพรอม  (นางแจน  ทองรมย) เปนผูสอบบัญชีสหกรณ  โดย

กำหนดคาตอบแทน 85,000 บาท 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณไดกลาวขอบคุณผูแทนสหกรณจังหวัดปทุมธานี ผูชวยผูสอบบัญชี รวมท้ังสมาชิก

ท่ีเขารวมการประชุมใหญสามัญประจำปครั้งน้ีโดยพรอมเพรียงกันทำใหสามารถดำเนินการประชุมสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี หลังจาก

น้ันประธานจึงไดกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

  

 ลงช่ือ     ……………………………………….ประธานท่ีประชุม 

 (นายธีระวัฒน  วงษศรีสังข) 

 

      

ลงช่ือ ………………………………….……ผูจัดการ/ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายชูชาติ  บุพจันโท) 

 

 

 

 

 

            รับรองสำเนาถูกตอง 

 

 

…………………………………..…... 

(นายธีระวัฒน  วงษศรีสงัข) 

ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 
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วาระท่ี 2 

 

2.2  รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2563 

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 
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รายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2563 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุม Auditorium ชัน้ 1 อาคารสำนักงานกลาง 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ผูเขารวมการประชุม 

1. สมาชิกท่ีเขารวมการประชุม จำนวน 275 คน จากจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 1,808 คน 

2. เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดปทุมธานีท่ีเขารวมการประชุม 

 (ก)  นายพิเนตร กลีบสุวรรณ  เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณชำนาญงาน 

(ข)  นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 

3. เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 (ก)  นางสาววนาพร ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 

 (ข)  นางสาวนฤมล บุญคง นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบัติการ 

4. เจาหนาท่ีสำนักงานสอบบัญชี ดีพรอม  

 (ก)  นางแจน ทองรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

5. บุคคลภายนอกท่ีเขารวมการประชุม 

(ก) นายระพีพัฒน เดือนกอง ทนายความ 

(ข) นายสุรเชษฐ ทับบุญ นักกฎหมายอาวุโส 

ปรากฏวา สหกรณมีสมาชิก ณ วันประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563  จำนวนท้ังสิ้น 

1,808 คน ซึ่งตามขอ 68 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 

จึงตองถือเปนองคประชุม คือ  มีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน ซึ่งใน

การประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ีมีสมาชิกเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 275 คน จึงถือวาครบองคประชุม ท้ังน้ี สหกรณไดจัดใหสมาชิกท่ี

เขารวมการประชุมและผูเขารวมการประชุมไดลงลายมือช่ือเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

 นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) จำกัด เปนประธานในท่ีประชุม เมื่อกลาวเปดการประชุมแลวจึงไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมซึ่งไดแจกใหสมาชิกรับทราบและพิจารณาลวงหนากอนการประชุมตามขอ 67 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2561 แลว ดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ กลาวตอนรับและแนะนำเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดปทุมธานี เจาหนาท่ีจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ เจาหนาท่ีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีพรอม และทีมกฎหมายผูรับผิดชอบการดำเนินคดีการทุจริตของสหกรณออมทรัพย 

สวทช. จำกัด   

ประธานแจงขอปฏิบัติและขอควรระวังในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

1. ในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ของสมาชิกตอท่ีประชุมทุกครั้ง ใหสมาชิกยกมือแสดงตัว แลวประกาศแจง           

ช่ือ-นามสกุล และรหัสสมาชิกกอนแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุม และการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะขอใหแสดงออก

อยางสรางสรรคดวย  

2. ในการประชุมครั้งน้ีจะมีการบันทึกเสียงไวแลวจะจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งจะตองจดบันทึกการแสดงความเห็นของ

สมาชิกท้ังหมดแบบทุกคำพูดดวย 

3. ในการแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมของผูรวมประชุมวา เน่ืองจากในการประชุมน้ีมีการช้ีแจงการพบการทุจริตของ

เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด โดยการแสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาวอาจจะพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งอาจจะ

ทำใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน และผูแสดงความคิดเห็นอาจจะตองรับผิดทางกฎหมายจากการแสดงความเห็นน้ัน ๆ ดังน้ันจึงขอให

สมาชิกระวังในการอางถึงช่ือบุคคลอ่ืนไวดวย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2  เร่ืองเพ่ือทราบ 

2.1 ชี้แจงการพบการทุจริตของเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด 

ประธานฯ ไดช้ีแจงการพบการทุจริตของเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด โดยสรุปครอบคลุมประเด็น ลำดับ

เหตุการณ ช้ีแจงประเด็นคำถามเบ้ืองตนของสมาชิก อาทิ ทำไมปลอยใหมีการกระทำผิด ทำไมปกปดขาวไมรีบแจง  กระบวนการ

สืบสวนตัวผูกระทำผิด การดำเนินการของคณะกรรมการท่ีผานมาถึงปจจุบัน การปองกันและมาตรการ ตัวเลขมูลคาความเสียหาย

และผลกระทระทบตอสหกรณฯ ท่ีตรวจพบ โดยประธานฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดการพบการทุจริตของเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย 

สวทช. จำกัด ตามประเด็นและตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งไดแสดงตอท่ีประชุม 

จากน้ันประธานฯ เปดโอกาสใหสมาชิกซักถามในประเด็นและใหขอเสนอแนะ โดยขอใหดำเนินการตามขอตกลงการ

แสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมตามท่ีไดแจงไว 

คำถามท่ี 1 สมาชิกเลขท่ี  3092  น.ส.นพวรรณ  สงวนสัตย  

ขอทราบจำนวนหุนท่ีสมาชิกถือครองและมูลคารวมของหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

นายชัยวัฒนฯ (กรรมการ) ช้ีแจงวา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ตัวเรือนหุนมีประมาณ 433 ลานบาท (หรือ

ประมาณ 43.3 ลานหุน) ทุนสำรอง 15.8 ลานบาท 

คำถามท่ี 2 สมาชิกเลขท่ี 1160  นายนิรันดร  รุงสวาง 

ตัวเลขความเสียหายท่ีตรวจพบจำนวน 32 ลานบาท กับ 23 ลานบาท ตองนำมาบวกกันแลวเปนตัวเลขความ

เสียหายท้ังหมดใชหรือไม 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ใชครับ  
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นายนิรันดรฯ ถามเพ่ิมเติมวา สงสัยวา ทำไมเราไมตัดตัวเลข 32 ลานบาทออก แลวนำเฉพาะตัวเลขท่ีพบยักยอก

เฉพาะ 23 ลานบาท ซึ่งก็จะเทียบเทากำไร ไมเขาใจวาทำไมตองนำไปรวมกับของเดิมดวย คือจำนวนน้ันเราคิดบัญชีไปแลว 

นางสาววนาพร ทองทิ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ) ช้ีแจงวา 32 

ลานบาท พบวาเปนลูกหน้ีท่ีไมมีตัวตน ท่ีเกิดจากการนำเลขท่ีสมาชิกคนใดคนหน่ึง ของสหกรณฯ ไมสามารถเรียกเก็บหน้ีจากใครได 

เพราะเปนขอมูลปลอม  

 นายนิรันดรฯ ถามเพ่ิมเติมวา แตเรามีการจายปนผลไปเรียบรอยแลวใชหรือไม 

 นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ยังไมมีการจายปนผล เพราะเปนการเอาตนเงินกูไป เขาปลอมแปลงโดยเพ่ิมตนเงินกู

ใหกับสมาชิกบางคน ปลอมเลขท่ีสัญญาแลวก็เอาช่ือไปใสวาสมาชิกคนน้ีเปนหน้ีแตไมไดเปนหน้ีจริง เขาเอาตนเงินไปแตหน้ีไมเก่ียว 

เพราะฉะน้ัน เงินกอนน้ีถาสหกรณฯ ไปเรียกเก็บจากใครไมไดนอกจากคนท่ีเอาเงินไป เพราะฉะน้ัน เงิน 32 ลานบาทน้ีถาเขาไมใช

คืนกอนวันปดบัญชีประจำป สหกรณฯ ก็ตองตั้งคาเผื่อหน้ีเปนศูนย แตหากวากอนวันปดบัญชีในเดือนพฤษภาคม 2563 น้ี เขาเอา

เงินมาคืนสัก 10 ลานบาทจาก 32 ลานบาทก็จะเหลือแค 22 ลานท่ีเปนคาใชจายท่ีเหลือท่ีเรารอเขามาชำระเพ่ิม 

 นายนิรันดรฯ ถามเพ่ิมเติมวา กอนป 2562 เรามีการตรวจบัญชีทุกปเราไมเจอวามีขอบกพรองทางบัญชีจำนวน 32 ลาน

บาทน้ีเลยใชหรือไม 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา เน่ืองจากตนไมใชผูตรวจบัญชีตามท่ีสอบถาม แตขอตอบในหลักการการสอบบัญชีวา ผูสอบ

บัญชีจะตองประเมินการควบคุมภายในของสหกรณวามีการควบคุมภายในแบบใด มีการประชุมกรรมการหรือไม มีระเบียบ 

ขอบังคับหรือไม แลวจะกำหนดตัวอยางตรวจสอบ ซึ่งตองตรวจสอบวาพบตัวอยางท่ีผิดปกติหรือไม ถาไมพบท่ีผิดปกติก็จะไมขยาย

การตรวจสอบ โดยผูตรวจบัญชีจะไมตรวจสอบขอมูลท้ังหมดแบบ 100 % คือ เมื่อตรวจสอบแบบสุมแลวไมเจอท่ีผิดปกติก็จะไมพบ

ขอผิดพลาด หรือถาสุมตรวจสอบแลวเขาปกปดซอนเรน เชน ขอมูลสมาชิก 3 คน ลาออกแลว 2 คน แตเขาปกปดซอนเรน แบบน้ี

ผูสอบบัญชีก็จะไมรูซึ่งจะทำใหตรวจสอบไมพบเชนกัน แตไมรูวาผูตรวจบัญชีท่ีผานมาใชวิธีการใดตรวจสอบจึงตรวจสอบไมเจอ 

คำตอบน้ีเปนการตอบบนหลักการใหทราบ 

ประธานฯ ช้ีแจงเสริมวา ท่ีผูตรวจบัญชีตรวจไมเจอเพราะตามท่ีไดเรียนขางตนในประเด็นมาตรการท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการและวิเคราะหจุดออนท่ีพบ เพราะการตรวจสอบจะตองมีการลงลึกในรายละเอียดและติดตามตรวจสอบเปนระยะ ๆ 

อยางรวดเร็วดวย ไมใช 2 ถึง 3 เดือน จึงมีการตรวจสอบ ผมไดมีโอกาสไปรับฟงการช้ีแจงการตรวจสอบของนางสาววนาพรฯ และ

ทีม หลังการตรวจประจำวัน โดยทีมตรวจสอบของนางสาววนาพรฯ พบวา มีการยักยอกเอาเงินไปทุกวันติดตอกันก็มี ทุกเดือนก็มี 

การทำลักษณะน้ีคือเขาทำบัญชีแลวเอาเงินออกไป คือ บัญชีหน่ึงทำเพ่ือใหผูตรวจบัญชีตรวจสอบ สวนอีกบัญชีทำในระบบสหกรณ

จริง เพ่ือหลอกผูตรวจบัญชี ซึ่งทำไดแนบเนียนมาก  

คำถามท่ี 3 สมาชิกเลขท่ี 611 นางสาวปาลี บุญเสนอ มีคำถามจากสมาชิกท่ีไมไดมาประชุมฝากถามวา จากหลักฐานท่ี

สรางข้ึนมาปลอม สมาชิกท่ีมีช่ือโดนปลอมจะกระทบอะไรหรือไม เพราะเกรงวาสมาชิกมีการกูยืมจริง 100,000 บาท แลวถูกนำช่ือ

ไปปลอมแลวกลายเปนหน้ี 1,000,000 บาท  

ประธานฯ ช้ีแจงวา ช่ือของประธานก็ถูกนำช่ือไปดำเนินการลักษณะน้ีเชนกัน ซึ่งนางสาววนาพรฯ ช้ีแจงแลววา ไมมี

การกระทบกับสมาชิกท่ีถูกนำช่ือมาปลอมบัญชี เพราะเขาเอาช่ือเราไปหลอกสรางบัญชีปลอม ซึ่งสมาชิกก็ยังคงเปนหน้ีตามจริงท่ีได

ทำเอกสารจริงไวกับทางสหกรณฯ เทาน้ัน 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเสริมวา เปนการปลอมบัญชี ไมไดมีการปลอมเอกสารสัญญาใด ๆ เพ่ิม ดังน้ัน สมาชิกก็ยังคง

เปนหน้ีจริงตามสัญญาท่ีทำไวกับสหกรณฯ ผลกระทบจึงไมกระทบกับสมาชิก แตจะกระทบสหกรณฯ  
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ประธานฯ ช้ีแจงวา ในแตละเดือนสมาชิกไดไปรับใบเสร็จรับเงินในแตละเดือนหรือไม หากไมเคยไปรับเลย จุดน้ีก็

เปนขอเสียอีก 1 จุด ซึ่งสหกรณฯ อยากใหสมาชิกไปรบัตามสิทธิของตนเองและชวยกันติดตามตรวจสอบดวย แตละเดือนสมาชิก

สามารถไปรับใบเสร็จรับเงินไดท่ีเจาหนาท่ีสหกรณฯ ซึ่งจะพิมพเตรียมไวใหแกสมาชิกเปนประจำทุกเดือน ผมเองทำหนาท่ีสมาชิก

ไปรับทุกเดือนเพ่ือตรวจสอบวาจำนวนเงินกูลดลงหรือไม ซึ่งหากจำนวนไมถูกตองตองรีบแจงใหเจาหนาท่ีสหกรณฯ ทราบโดยเร็ว 

คำถามท่ี 4 สมาชิกเลขท่ี 303 นายสภา จรรยาชัชวาล สอบถามตามขอมูลท่ีปรากฏในสไลดท่ีนำเสนอประชุมน้ี ทำไม

ปกปดขาวไมรีบแจงใหสมาชิกทราบ เพราะชวงกอนน้ีท่ีสหกรณฯ ใหสมาชิกลงช่ือรับรองยอดหน้ีซึ่งหากมีการแจงใหทราบกอนน้ัน 

สมาชิกจะไดตรวจสอบอยางละเอียดข้ึน คือ บังเอิญวาเพ่ือนมีกรณีจายเงินกูครบแลวไมไดรับคืนซึ่งหลังจากน้ันไมนาน ก็มีหนังสือ

แจงใหยืนยันดังกลาวซึ่งหากเราทราบกอนก็จะไดตรวจสอบอยางละเอียดกวาน้ันได 

อีกกรณี การทำธุรกรรมกับสหกรณฯ เชน เงินปนผลปกติจะโอนเขาบัญชี ชวงหลังจะจายเปนเงินสด กรณีน้ีมีสวน

เก่ียวของกันหรือไม  

และอีกกรณี จากกรณีท่ีหน่ึงเรื่องมีการผิดพลาดจากการนำเงินไปชำระหน้ีเงินกูเพ่ิมใหครบจำนวนหน้ีท่ีเหลือท้ัง

หมดแลวไมไดคืน สมาชิกคนน้ันถามวาสรุปแลวหักเงินไปจำนวนเทาใดสามารถดูไดจากใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับไปไดหรือไม ซึ่ง

เจาหนาท่ีสหกรณฯ ตอบวา ดูจากใบเสร็จรับเงินไมไดเพราะยอดเงินไมตรงกับท่ีหักจากบัญชีเงินเดือน เมื่อตรวจสอบก็พบวาไม

ตรงกันจริง ๆ มีจำนวนเกินบาง จำนวนขาดบาง ประมาณน้ี ขอถามวาระบบท้ัง 2 สวน มีความเช่ือมโยงขอมูลกันหรือไม 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ตอบคำถามขอท่ี 1 คือ ปกติของการตรวจสอบยอดจะดำเนินการประจำทุกสิ้นปท่ีทางผูตรวจ

บัญชีจะพิมพออกมาใหสมาชิกตรวจสอบยอดและแจงยืนยันเพ่ือเปนการตรวจสอบ แตในปน้ีเน่ืองดวยเกิดเหตุการณท่ีสหกรณฯ 

ตรวจพบน้ี จึงใหมีการรีบพิมพออกมาแลวสงใหสมาชิกตรวจสอบและยืนยันเพราะเปนขอมูลสอบทานกับระบบของฐานขอมูล

โดยเร็ว จึงเปนการดำเนินการเร็วกวากำหนดปกต ิ

นายสภาฯ ถามเพ่ิมเติมวา ปกติการลงช่ือรับรองเช่ือวาสมาชิกทุกคนก็ลงช่ือรับรองแบบผานๆ ตนเองก็ไมไดดู

รายละเอียดเพียงเห็นตัวเลขวานาจะใชก็ลงช่ือรับรองผานไป ซึ่งตามท่ีประธานช้ีแจงวา ตรวจพบและไดดำเนินการแจงความ/รอง

ทุกขตอตำรวจแลว แลวทำไมจึงไมรีบแจงใหสมาชิกทราบ ซึ่งหากแจง ณ ตอนน้ัน สมาชิกจะไดตรวจกันอยางละเอียดข้ึน ซึ่งจะเปน

การชวยกันตรวจสอบไดดีข้ึน 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา กรมตรวจบัญชีสหกรณมาเขาตรวจสหกรณออมทรัพย สวทช. ประมาณเดือนธันวาคม 

2562 ซึ่งเปนงานแรกท่ีตนยายมาประจำท่ีสำนักงานกรุงเทพมหานครน้ี ขอช้ีแจงวา ทำไมจึงไมแจงสมาชิกใหทราบกอน เพราะวา

ขณะน้ันหากมีการแจงไปแลวสมาชิกถามหาจำนวนความเสยีหายแลว ขณะน้ันสหกรณยังไมทราบตวัเลขความเสยีหายท่ีแนนอน ซึ่ง

จะทำใหสหกรณก็จะไมสามารถตอบสมาชิกได ซึ่งผลจะทำใหเกิดขาวลือตัวเลขความเสียหายอยางเชนท่ีเราทราบกันวา ลือวา

เสียหาย 100 ลานบาท 200 ลานบาทก็มี ซึ่งจะสงผลตอสหกรณดวย โดยปกติการตรวจสอบหน้ีท่ีสหกรณแจงไปยังสมาชิกน้ัน

สมาชิกตองตรวจสอบหน้ีของตนเองวาถูกตองหรือไม เชน มีหน้ีจริง 500,000 บาท แลวแจงใหตรวจสอบตัวเลข 1,000,000 บาท 

ลักษณะความตางแบบน้ีมีความชัดเจนความผิดของตัวเลข แตหากเปนความตางระดับตัวเลขหลักรอยอันน้ีเขาใจไดวาสมาชิกอาจ

ไมผิดสังเกต แตกรณีน้ีไมใชการนำเงินหลักรอยบาทไป ท้ังหมดน้ีคือคำตอบวาทำไมจึงไมรีบแจงใหสมาชิกทราบ ซึ่งประธานแจงให

ทราบแลววา สหกรณไดรับขอมูลการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563 น้ีเอง ซึ่งอยากจะเรียน

ช้ีแจงวาการตรวจสอบกรณีไมไดตรวจสอบเจอความผิดปกติไดโดยงาย ตองระดมเจาหนาท่ีจำนวน 4 – 5 คน มาทำการตรวจสอบ

ในแตละวัน ซึ่งกวาจะตรวจสอบไดวาขอมูลใดอยูในโปรแกรมและขอมูลใดไมอยูในโปรแกรม แลวท่ีไมอยูเพราะเหตุใด เพราะ

รายละเอียดท่ีเขาทำน้ันไมไดบอกวาช่ือใครนามสกุลอะไร มีเพียงแคเลขท่ีสัญญากับจำนวนเงินแคน้ันเอง ซึ่งการตรวจสอบตองนำ

ขอมูลดังกลาวไปจับคูตรวจอยางละเอียดวาเลขท่ีสัญญาน้ีเปนของสมาชิกคนใด สมาชิกมีการกูจริงหรือไม กูจำนวนเทาใด คงเหลือ

ยอดจำนวนหน้ีเทาใด การตรวจสอบตองตรวจสอบสมาชิกท้ัง 1,700 คน ซึ่งตองใชเวลาการตรวจสอบเรื่องน้ีประมาณเดือนกวา 

หากมีการแจงสมาชิกไปตั้งแตท่ีทราบเรื่องเลยโดยท่ียังไมมีตัวเลขความเสียหายท่ีแนนอนใหทราบดวยก็จะทำใหเกิดขาวลืออยางท่ี
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สมาชิกพอทราบกันแลว และอาจการการระสำ่ระสายตอสหกรณ ดวย การดำเนินการตรวจสอบก็จะลำบากข้ึนเพราะสมาชิกจะเขา

ไปสอบถามเปนระยะๆ เพราะอยากทราบตัวเลขความเสียหายจริง แตตอนน้ีสมาชิกทราบเรื่องและตัวเลขของความเสียหายแลว

หากสมาชิกทานใดยังไมทราบยอดตามแจง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 หรือตรวจสอบแลวจำไมได สามารถกลับไปตรวจสอบ

อีกครั้งไดเพราะเอกสารของสมาชิกทุกคนยังถูกเก็บไวท่ีสหกรณ ซึ่งหากท่ีลงช่ือรับรองไปแลวตรวจสอบอีกครัง้พบความไมถูกตองให

รีบแจงทักทวงทันทีไดเลย ไมเพียงแคการแจงยอด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เทาน้ัน เดี๋ยวสหกรณจะสงแจงยอดของ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 ไปใหสมาชิกทุกคนตรวจสอบและรับรองดวยเชนกัน เพราะรายท่ี 2 ยังคงทำงานถึงเดือนธันวาคม 2562 ก็ไม

ทราบไดวามีการดำเนินการใดในระบบบางหรือไม หากสมาชิกไมไดเก็บใบเสร็จรับเงินไวก็สามารถตรวจสอบยอดการหักในบัญชี

เงินเดือนไดเชนกัน หากสงสัยก็ใหมาขอขอมลูจากเจาหนาท่ีสหกรณเพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบกันวาขอมูลถูกตองตรงกันหรือไม ซึ่ง

สมาชิกขอขอมูลไดเฉพาะของตัวเองเทาน้ัน จะขอขอมูลแทนกันไมได 

ประธานฯ ช้ีแจงวา คำถามการทำธุรกรรมกับสหกรณ เชน เงินปนผลปกติจะโอนเขาบัญชีชวงหลังจะจายเปนเงินสด 

กรณีน้ีมีสวนเก่ียวของกันหรือไมวา เรื่องน้ีมีหารหารือกันในระดับคณะกรรมการดำเนินการฯ แลวเห็นวา เพ่ือเปนการอำนวยความ

สะดวกใหแกสมาชิกเน่ืองจากสมาชิกบางคนไมมีบัญชีสหกรณ เพราะไมมาทำการเปดบัญชีและการติดตอกับสมาชิกน้ันๆ ก็มีความ

ยากในการจะติดตอได ซึ่งการใหบริการเงินสดแทนน้ีก็ทำใหสมาชิกสะดวกข้ึนเพราะมาทำการเบิกท่ีจุดบริการแลวสามารถนำเงิน

สดไปไดทันทีเลย ซึ่งสหกรณก็เล็งเห็นวาการใหบริการลักษณะดังกลาวน้ีเปนจุดออนอีกจุดท่ีทำใหเกิดการทุจริตน้ีได เพราะเวลาท่ี

เจาหนาท่ีสหกรณถือเงินสดไวสำหรับปฏิบัติงานก็จะตองมีการเคลียรบัญชี ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดและเกิดการทุจริตได ประเด็นน้ี

สหกรณจะพิจารณาปรับปรุงดวยเชนกัน เพราะการโอนเงินเขาบัญชีก็จะเกิดภาระคาใชจายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการดวย 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา ยอดเงินปนผลประจำปท่ีผานมายังไมมีการตรวจสอบโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เน่ืองจากยังไมปรากฎยอดยกมาใหสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในการดำเนินการน้ีดวยวา

ถูกตองหรือไม ยอดคงเหลือถูกตองหรือไม 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เจาหนาท่ีคนน้ีมีความเกงมากในการหลีกเลี่ยง ใชแทคติกตางๆ หาชองทางตางๆ ในการ

หลีกเลี่ยงทางบัญชีแลวเอาเงินสดไป ตองขอบคุณทางกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีสามารถหาขอมูลเหลาน้ีมาแสดงใหเราทราบ ทำให

ไดรับทราบความผิดพลาดและความทุจริตของเขา 

ประธานฯ ช้ีแจงวา คำถามเก่ียวกับตัวเลขรายการในใบเสร็จรับเงินของสหกรณกับในบัญชีเงินเดือนไมตรงกันน้ัน 

ขอมูลท่ีไมตรงกันดังกลาวขอใหสมาชิกชวยตรวจสอบแลวแจงความไมตรงกันของขอมูลดังกลาวกลับมายังท่ีสหกรณใหทราบดวย 

เพ่ือสหกรณจะไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลและดำเนินการใหขอมูลถูกตอง 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเสริมวา ขอมูลการรับชำระหน้ีเงินของสหกรณฯ กับขอมูลบัญชีเงินเดือน สวทช. ไมได

เช่ือมตอระบบฐานขอมูลกัน และการตรวจสอบขอมูลดังกลาวของสมาชิกท้ังหมดจะมีภาระงานมาก หากสมาชิกตรวจพบความไม

ถูกตองขอใหรีบแจงเพ่ือเปนเบาะแสการตรวจสอบท้ังหมดตอไป 

คำถามท่ี 5 สมาชิกเลขท่ี 515 นายอุนพงศ สุภัคชูกุล ลูกหน้ีฉุกเฉินและลูกหน้ีสามัญท่ีบอกวาเปนผลตาง แสดงวากำไรใน

ปถัดไปจะลดลงใชหรือไมเพราะลกูหน้ีเหลาน้ีจะหายไป และอยากจะเสนอแนะใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกเลยโดยไมใหมี

การดำเนินการดวยเงินสด จะไดไมมีชองทางเงินสดใหเกิดการทำบัญชีปลอมไดและอยากใหสหกรณ นำระบบการจายเงินดวยการ

โอนเงินกลับมาใชอีกครั้งแทนระบบการจายเงินสดในปจจุบัน 

ประธานฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการดำเนินการฯ กำลังพิจารณาเรื่องน้ีดวยเชนกัน  

คำถามท่ี 6 สมาชิกเลขท่ี 1139 นายสิทธิชัย ชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชุดน้ีและผูเก่ียวของทุกคน ท่ีทำการ

ตรวจสอบพบการครั้งน้ี เพราะไมแนใจวาหากไมมีการตรวจพบครั้งน้ีแลวจะเกิดการกระทำแบบน้ีตอไปอีกสักจำนวนก่ีลาน ขอ

สอบถามวา หากสหกรณไดเงินคืนจากผูกอปญหาน้ี เงินสวนท่ีไดคืนมาน้ันจะถูกนำมาชดเชยในสวนใดบาง 
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นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา หากไดเงินคืนมาตองนำมาใชใชในสวนท่ีเขาเอาไปแตสหกรณตั้งคาเผื่อหน้ีจะศูนยใน

คาใชจายของปน้ีแลว หากมีการไดเงินคืนมาจะถือเปนรายไดและถือเปนกำไรของสหกรณ สหกรณก็จะนำไปจัดสรรเปนสวนของ

กำไรไมเกินรอยละ 10 ตาม พรบ. สหกรณฯ ปน้ีถือเปนคาใชจายก็จะตองรับผลกระทบไปในปน้ี หากปหนาไดเงินคืนมาก็ถือเปน

รายไดของปหนาตองเอามาคิดจัดสรรกำไรใหสมาชิก 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา ตามท่ีไดวาการสอบถามขางตนวา พบยอดตัวเลขความเสียหายกอนป 2562 จำนวน

ประมาณ 32 ลานบาท กับ พบยอดตัวเลขความเสียหายในป 2562 จำนวนประมาณ 23 ลานบาท จะคิดแยกปไดหรือไมน้ัน 

สหกรณพบความเสียหายในปน้ีจึงตองระบุเปนยอดเงินของปน้ี สวนของ 32 ลาน ไมถือเปนรายไดและคาใชจาย รายไดและ

คาใชจายของสหกรณเมื่อหักลบกันแลวเหลือเปนกำไรแลวเอากำไรมาจัดสรรใหสมาชิก แตตัวลูกหน้ีสหกรณถือเปนสินทรัพยของ

สหกรณไมใชรายไดและคาใชจาย ตัวสินทรัพยน้ีไมไดเอามาทำเปนรายไดและคาใชจาย ซึ่งจะแสดงวาสหกรณมีทรัพยสินอยู 32 

ลานบาท แตเรื่องจริงสหกรณไมมีทรัพยสินน้ีแลว เพราะเขาโกงไปแลว เพราะฉะน้ันผลกระทบกำไรท้ังหมดของท่ีผานมาก็จะไม

เก่ียวกันเพราะสวนน้ีถือเปนสินทรัพย เขาไมไดโกงยอดรายได ซึ่งหากเขาเอาเงินมาคืนหรือมีทรัพยสินอ่ืนมาจำนองหน้ีแลวผอน

ชำระคืนกอนปดบัญชีครั้งน้ีก็จะนำมาลดยอดหน้ีได ซึ่งจะทำใหสหกรณตั้งคาใชจายท่ีจะไมไดรับคืนนอยลงได 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เรื่องการดำเนินการท้ังหมดน้ีเปนการทำงานเก่ียวกับการเงินการบัญชี ซึ่งสมาชิกคนใดท่ี

มีความรูความสามารถก็สามารถมาชวยกันทำงานเปนกรรมการดำเนินการได 

คำถามท่ี 7 สมาชิกเลขท่ี 2837 น.ส.เพลินพิศ ลักษณะนิล ขอขอบคุณคณะกรรมการของสหกรณฯ ผูท่ีทำหนาท่ีโดย

สุจริต โดยผูท่ีทำหนาท่ีโดยสุจริตยอมไดรับความไววางใจอยูแลวแตเรือ่งน้ีเกิดข้ึนแลว สวนตัวมีความไมเขาใจเรื่องการเงินแลวสิ่งท่ี

ทำคือไวใจในสหกรณน้ีวาไมนาจะเกิดเรื่องน้ีข้ึน แตเทาท่ีไดรับฟงมาคือเรื่องน้ีไดเกิดข้ึนแลวสิ่งท่ีดีสำหรับตัวเองคือวา มันเปน   

อุทาหรณสำหรับตัวเราเองท่ีไมเคยสนในรายละเอียดทางดานการเงินเลย ยอดเงินเทาไหรไมเคยดู เพราะเราไววางใจ เพราะเรามี

ศรัทธา แตพอเกิดเหตุการณน้ีข้ึนสิ่งท่ีไดสำหรับตนเองคือเปลี่ยนความคิดใหมแลววาทุกอยางเราไววางใจไมได เราจะกลับไปดูใน

รายละเอียดของตัวเราเอง อันน้ีก็ตองขอขอบคุณท่ีทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนในตัวเราเองท่ีนาจะเปนประโยชนกับตัวเราเองข้ึน แต

สิ่งหน่ึงคือเพ่ือนสมาชิกและตัวเองอยากรูวาปน้ีจะไดปนผลหรือไม หากสมมุติวาหากยังไมได เราก็อยากจะรูเหตุผลวา อาจจะได 

อาจจะไดชา เหตุผลเพราะอะไร หรอืถาไมไดเปนเพราะเหตุผลใด เน่ืองจากเราเปนสังคมวิทยาศาสตร ความจริงแลวเราไมตองการ

อะไรเลยเราตองการเหตุผลเทาน้ันเอง 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ในชวงตนช้ีแจงน้ีไดพยายามเรียบเรียงใหไดเห็นแลววาจะกระทบอะไรกับเราบาง ตามหลักของ

บัญชีสหกรณฯ อยางท่ีไดเรียนไววาประมาณการกำไรของสหกรณฯ ปน้ีประมาณ 23-25 ลานบาท แลวตองตั้งหน้ีเผื่อจะสูญตาม

ยอดวงเงินท่ีตรวจพบความเสียหายประมาณ 56 ลานบาท สวนของกำไรจึงไมเพียงพอ จึงตองนำเงินสวนทุนสำรองมาเพ่ิมอีก

ประมาณ 15 ลานบาท ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ ดังน้ี ตอบคำถามวา ปน้ีจะไดเงินปนผลหรือไม มีเง่ือนไขวาอีกภายใน 4 เดือนน้ีกอนจะ

เปดประชุมใหญประจำป เราสามารถท่ีจะติดตามหน้ีมาไดสวนหน่ึงก็จะมาชดเชย ซึ่งจะทำใหเรามีสวนท่ีเปนกำไรซึ่งก็จะสามารถ

ปนผลได แตถาสถานการณตอนน้ีติดตามหน้ีไมไดเลยก็จะไมไดเงินปนผลเลยดวย อาจจะไดในปตอไปถากำไรของเราปรับเพ่ิมข้ึนมา

ซึ่งจะมาชดเชยทำใหเรามีกำไรแลวปนผลไดในปน้ันๆ  

คำถามท่ี 8 สมาชิกเลขท่ี 290 น.ส.วิมล นำรุงเรืองกุล สงสัยวาเมื่อวันกอนไดรับเช็คของสหกรณฯ ไมแนใจในหลักการ

เขียนเช็คของสหกรณวาสหกรณออกเช็คลักษณะน้ีทุกฉบับหรือแคฉบับท่ีตนไดรับ คือ เปนเช็คท่ีไมมีการขีดครอมหรือผูถือ ซึ่งเมื่อ

ไดรับเช็คตนเองก็ไดสอบถามเจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งเจาหนาท่ีก็งงๆ อาจจะเพราะวันน้ันมีการใหบริการถอนเงินเยอะ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ไดพบการดำเนินการของเจาหนาท่ีลักษณะน้ีแลว ซึ่งไดตักเตือนไปแลว ขอรับประเด็นน้ีไป

ตรวจสอบอีกครั้ง 

น.ส.วิมลฯ ถามเพ่ิมเติมวา ถาสมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิกขณะน้ี ตัวเลขมูลคาหุนท่ี 9.9 คือตัวเลขสมมุติใช

หรือไม 
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ประธานฯ ช้ีแจงวา เปนตัวเลขสมมุติ ตัวเลขจะทราบเมื่อมีการปดงบแลวคำนวณมูลคาหุนจริง 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา สหกรณฯ ไมมีหน้ีภายนอกมีเฉพาะหน้ีเงินรับฝาก ตองหักหน้ีเงินรับฝากออกไป

กอนแลว เอาหุนลบเงินรับฝากจากสมาชิกแลวลบดวยขาดทุนสะสมแลวหารดวยจำนวนหุน หน้ีไมไดหมายถึงเฉพาะหน้ีภายนอก

อยางเดียวตองหมายถึงหน้ีเงินฝากของสมาชิกดวย เพราะหน้ีเงินรับฝากจะไดรับความคุมครองกอนหุน เพราะฉะน้ันตองเอาหน้ีท่ี

เปนของสมาชิกมาหักเงินรับฝากกอน รายละเอียดเรื่องน้ีมีจำนวนมากหากตองการรายละเอียดเชิงลึกสามารถมาสอบถามเพ่ิมเติม

ภายหลังจากน้ีได 

คำถามท่ี 9 สมาชิกเลขท่ี 2368 น.ส.กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ เงินท่ีถูกยักยอกไปแลวถูกตีเปนหน้ีเผื่อจะสูญ ถาสมมติเราตาม

คืนมาไมได เราจะไดใบเอกสารจากศาลมาวาเปนบุคคลลมละลายโดยท่ีสหกรณไมไดเงินหน้ีใดๆ คืน สหกรณจะถือเปนการขาดทุน

ใชหรือไม 

ประธานฯ ช้ีแจงวา กรมตรวจบัญชีสหกรณใหนับขาดทุนตั้งแตปน้ีแลว ซึ่งสวนติดตามหน้ีก็ตองเปนกระบวนการทาง

ศาลท้ังทางคดีแพง/ คดีอาญา ซึ่งสหกรณตองดำเนินการเพ่ือใหไดทรัพยกลับมาใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได ถาหากเขามีทรัพย 

สหกรณก็จะตองทำการสืบทรพัยแลวตามยึดทรัพยมาเปนของสหกรณ ซึ่งหากมีการพิทักษทรัพย มีการยักยายถายเททรัพยสิน ณ 

เวลาใด ก็เปนกระบวนการของสหกรณท่ีตองดำเนินการตอไป 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา การติดคุกไมไดหมายความวาไมตองใชหน้ีคืน สหกรณตองนำสืบทรัพยสินวา

ตั้งแตปท่ีกระทำผิดแลวนำเงินดังกลาวเอาไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงเปนทรัพยสินอ่ืนอะไรบางซึ่งเจาหนักงานบังคับคดีก็จะไปสืบ

ทรัพยสินน้ันวาโยกยายถายเทไปใหใคร ซึ่งทรัพยสินท่ีไดจากเงินทุจริตน้ันตองยึดมาคืนสหกรณ ซึ่งการสืบทรัพยสินจะสืบจนหมด

ทรัพยสินไมมีทรัพยสินเหลอืแลวจนศาลใหถือเปนผูลมละลาย สหกรณก็จะไปอายัดเงินของเขาท่ีจะเปนเงินไดเพ่ือนำเงินเหลาคืนมา

ใหไดมากท่ีสุดอีก กรณีจึงไมใชวาจะติดคุกเพ่ือเก็บเงินไวใหลูกของเขาใชได 

คำถามท่ี 10 สมาชิกเลขท่ี 0594 นายสุวรรณ ยานุวงศ ชวงปลายปท่ีสหกรณมีการสงเอกสารใหสมาชิกตรวจสอบวามี

จำนวนหุนจำนวนเทาไหรเปนของเฉพาะป 2563 ใชหรือไม ซึ่งตนจะลงช่ือรับรองแตก็ไมมั่นใจวาของป 2562 มีจำนวนเทาไหร 

หากเปนไปไดในปตอไปการสงเอกสารดังกลาวมาใหมีขอมูลยอนหลังสัก 2 ป ถาเปนไปไดอยากใหมีขอมูลยอนหลังสัก 10 ป ถา

เปนไปได  

ประธานฯ ช้ีแจงวา ในระบบสหกรณสามารถพิมพออกมาดูไดเปนรายเดือน รายป แตสมาชิกมีหนาท่ีในการ

ตรวจสอบเอกสารของตนเองในแตละครั้งดวย 

คำถามท่ี 11 สมาชิกเลขท่ี 1739 นางทิพวรรณ วัฒนวิทย  เปนสมาชิกสมทบ มีความเช่ือมั่นในสหกรณ ไดรับคำแนะนำ

โดยตรงจากคุณชูชาติฯ อยากทราบวา ณ วันน้ี กระบวนการติดตามหน้ีสินจะใชเวลานานเทาใด 

ผูจัดการสหกรณฯ (นายชูชาติฯ) ช้ีแจงวา เมื่อเรายื่นฟองคดีอาญาแลวศาลอาญาตัดสินโดยเร็วดวยพยานหลักฐานท่ี

พรอมแลว สหกรณสามารถยื่นฟองคดีแพงไดทันทีแลวนำสืบทรัพยสิน ณ เวลาน้ันเลย แลวพบทรัพยสินเร็วในรายการน้ันๆ ก็จะ

สามารถยึดไดเลยในกรณท่ีีเปนทรัพยสินท่ีปรากฏช่ือเจาตวัเปนเจาของทรัพยสนิ แตหากทรัพยสินติดบางประการก็ตองนำสืบพิสูจน

ทรัพยสินใหไดเชนกัน 

นางทิพวรรณฯ ถามเพ่ิมเติมวา สถานการณการติดตามหน้ีเปนลักษณะใด แบบเขมขน หรือ แบบประนีประนอม 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา เมื่อชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 ตำรวจไดเชิญตัวมาแลวเจาตัวก็แจงวาจะชดใชคืนใหจำนวน 

9 ลานบาท ตามท่ีสหกรณฯ พบหลักฐาน โดยเอาเงินสดมาประมาณ 3 ลานบาท นำหลักทรัพยสินมาค้ำประกันจำนวน 5 ลานบาท 

พอใกลสิ้นเดือนเจาตัวไมยอมดำเนินการ ซึ่งคาดวานาจะทราบวากรมตรวจบัญชีสหกรณตรวจพบความเสียหายมากกวาน้ี จึงชะงัก

การชำระคืนไว ซึ่งคิดวาเมื่อดูจากพฤติกรรมของเจาตัวแลวนาจะรอไปตอสูท่ีช้ันศาล ซึ่งหากข้ันตอนช้ันศาลจบเร็วแลวพวกเราชวย

ช้ีทรัพยสินไดเร็วการติดตามก็จะเร็วตามไปดวย 
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นางทิพวรรณฯ ถามเพ่ิมเติมวา สมาชิกสามารถทราบมูลคาหุนท่ีแนนอนไดเมื่อใด เพราะจะมีผลตอการตัดสินใจ

ลาออกหรือไมของสมาชิกดวย 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา ช้ีแจงวาสหกรณฯ ตองจัดใหมีประชุมใหญภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ดงัน้ัน สหกรณฯ ตองจัดใหมีประชุมใหญภายในเดือนพฤษภาคม 2563 น้ี เน่ืองจากตอนน้ีสหกรณฯ ยังไมสามารถปดบัญชีไดตอง

ใหผูเช่ียวชาญมาดำเนินการปดบัญชีให ซึ่งคาดวาจะสามารถปดบัญชีไดภายในเดือนเมษายนแลวหลังจากน้ันผูสอบบัญชีก็จะเขามา

สอบบัญชีซึ่งนาจะปดงบไดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมแลวสหกรณฯ จัดใหมีประชุมใหญในชวงปลายเดือนพฤษภาคมน้ัน 

สมาชิกก็จะสามารถทราบมูลคาหุนจริงไดในท่ีประชุมดังกลาว 

ประธานฯ ช้ีแจงเสริมวา สำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานีพอทราบเรื่องการทุจริตในสหกรณฯ ก็ไดมีหนังสือมามี

ใจความวา “ดวยความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพยเปนความผดิตอสวนตัวหรือเปนความผิดอันยอมความได หากสหกรณประสงคจะ

ทำการไกลเกลี่ยและใหผูกระทำทุจริตตอสหกรณรับสภาพหน้ีโดยแบงชำระหน้ีเปนงวดๆ ขอใหเรียกหลักประกันใหครอบคลุมความ

เสียหายของสหกรณ และมิใหยอมความถอนคำรองทุกขกลาวโทษหรือทำหนังสือรับสภาพหน้ีโดยแสดงเจตนาท่ีจะสละสิทธ์ิในการ

ดำเนินการคดีอาญาจนกวาจะไดรับชำระหน้ีเต็มจำนวน” ผมคาดวาสมาชิกสหกรณคงไมยอมใหประนีประนอม คงตองการให

สหกรณตามคืนเงินท่ีถูกเอาไปกลับมาใหไดมากท่ีสุด 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา สหกรณอยากจะแจงขาวการดำเนินการใหสมาชิกทราบเปนระยะ แตตองคำนึงถึง

ความเหมาะสมดวย เชน มี Email แจงขาวสมาชิกวาวันน้ีสหกรณไดดำเนินการอะไรบางแลว ซึ่งสหกรณจะพิจารณาความเปนไปได

ในชองทางและวิธีการแจงขาวใหสมาชิกทราบเปนระยะ 

คำถามท่ี 12 สมาชิกเลขท่ี 3349 นางสาวจันทรา งามวิริยะวงศชัย เปนสมาชิกสหกรณไมถึง 1 ป อันดับแรกขอใหกำลัง

คณะกรรมการฯ สิ่งท่ีเสียหายไปแลวสหกรณกำลังแกไขอยูแลว แตสหกรณมีวิธีปองกันเหตุการณแบบน้ีไมใหเกิดข้ึนอีกไดอยางไร 

หลีกเลี่ยงไดอยาง เพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึนมันเกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีสหกรณท่ีไมมีความซื่อสัตยจึงเกิดการโกงข้ึน แลวขณะน้ีเจาหนาท่ี

ท้ัง 2 คน ก็ถูกระงับการปฏิบัติหนาท่ีไปแลว และคงตองมีการดำเนินการหาเจาหนาท่ีมาทดแทนท้ัง 2 คน สหกรณมีวิธีการคัดเลือก

เจาหนาท่ีอยางไร มีมาตรการอยางไรในการลงโทษเบ้ืองตนเมื่อตรวจเจอความผิด และอยากทราบวาสหกรณมีการตรวจบัญชีมาก

นอยเพียงใด จำนวนความถ่ีแคไหน ท่ีผานมาพยายามฟงแตยังไมไดยินเลยวาลักษณะการตรวจสอบบัญชีท่ีเกิดข้ึนเปนประจำทุก

เดือนหรือบอยแคไหนท่ีวามีมาตรการปองกันการเกิดเหตุการณลักษณะแบบน้ีเกิดข้ึนอีก อยากจะขอความมั่นใจ เพราะสมาชิก

หลายคนก็คงอยากทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะยังเปนสมาชิกตอไปหรือไม เพราะถาใหพูดกันตามหลักการลงทุนแลวเงินท่ี

มูลคาเรือนหุนลดลงมาเหลือเกาบาทกวาสำหรับตัวเองยอมรับไดถากิจการน้ันมีอนาคตแลวตัวเองคิดวากิจการของสหกรณออม

ทรัพย สวทช. มีอนาคต ดังน้ัน ความเห็นสวนตัวแลว ตัวเองคงไมถอนแตอยากจะทราบวิธีท่ีจะจัดการและปองกันการเกิด

เหตุการณลักษณะน้ีอีกมากกวา เพราะน่ีคือจุดตัดสินใจ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการฯ พยายามวิเคราะหจุดออนวา สิ่งท่ีมันเกิดข้ึนเกิดข้ึนเพราะอะไร อยางเชนท่ี

สมาชิกตั้งประเด็นก็เปนประเด็นท่ีเรากำลังพยายามหาทางแกไขอยูวา กระบวนการของการตรวจสอบปกติเราจะมีผูตรวจเขามา

ตรวจชวงปลายป ปละประมาณ 2 ครั้ง ซึ่งรอบของการตรวจถาหากเกิดการทุจริตจะไมทันการในการแกไขปญหา ขณะท่ีสหกรณฯ 

ตรวจเจอในชวง 8 เดือน ยังเกิดความเสียหายอยางท่ีไดแสดงขางตน ดังน้ันมาตราการหน่ึงอยางท่ีคิดวาการชวยไดคือ การตรวจ

ตองมีความเขมงวดข้ึนและตรวจสอบอยางเปนประจำทุกเดือนหรือทุกสองสัปดาหยิ่งจะเปนผลดี เพราะจะมีกระบวนการจายเงิน

สดประจำวันจำนวนคอนขางเยอะ โดยเฉพาะชวงตนเดือนของทุกเดือน ท้ังรายรับท่ีมาจากคาเชาหองหอพักและเงินบริการสมาชิก

สหกรณฯ อีกวิธีคือการเขมงวดทางวินัยของการควบคุมทางการเงินการบัญชีจะตองมีการถูกตรวจสอบอยางละเอียดและมีการ

รายงานใหคณะกรรมการฯ และผูจัดการเพ่ือตรวจสอบและดำเนินการไดอยางทันทวงที วิธีเหลาน้ีก็เปนวิธีท่ีสหกรณกำลังพิจารณา

ดำเนินการ อีกมาตรการคือใหลดการถือครองเงินสดโดยเจาหนาท่ี แลวใหดำเนินการจายผานระบบธนาคารหรือเช็คแทนการ

จายเงินสดท่ีเคานเตอรบริการของสหกรณฯ 



26 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเสริมวา สหกรณมีระบบการตรวจสอบดวยสมาชิกเลือกตั้งผูตรวจสอบแลวคือผูตรวจสอบ

กิจการ แตเราเลือกผูตรวจสอบกิจการจากผูสมัครเลน ขออนุญาตพูดคำวามือสมัครเลน เพราะไมไดมีอาชีพท่ีตรวจสอบจึงทำการ

ตรวจสอบแควันหรือสองวันแลวตรวจสอบการดำเนินงานท่ัวๆ ไป ไมไดตรวจลงลึก ซึ่งไดมีการแนะนำคณะกรรมการฯ วาตอไปควร

ใชผูตรวจสอบกิจการมืออาชีพท่ีสามารถตรวจไดอยางจริงจังและใหสามารถตรวจกิจการเปนประจำทุกเดือนและตรวจอยางเขมขน 

ซึ่งน่ีคือการควบคุมภายในท่ีดีอยางหน่ึง ซึ่งท่ีผานมาเปนการตรวจการดำเนินการท่ัวไปเลยทำใหไมเห็นถึงความผิดปกติของสหกรณ

และเจาหนาท่ีสหกรณ ซึ่งหากสหกรณฯ เลือกผูตรวจการมืออาชีพมาทำงานก็จะทำใหสหกรณฯ ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

ของเจาหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 

คำถามท่ี 13 สมาชิกเลขท่ี 3208 นายคงพันธุ รุงประทีปถาวร เปนสมาชิกมา 1 ป 11 เดือน กับอีก 22 วัน มี 2 ประเด็น 

เหมือนนางสาววนาพรฯ จะตอบไปสวนหน่ึงแลว ประเด็นแรก อยากใหสหกรณทำระบบท่ีสมาชิกสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหว

ทางการเงินของตัวเองได ไมวาจะเปน online  หรือบนมือถือหรือบนอะไรก็ได ซึ่งอันน้ีจะชวยลดในแงประเด็นการทุจริตและชวย

ในการตรวจสอบไดดีข้ึน สวนประเด็นท่ีสองคือ เปนคำถามท่ีนางสาววนาพรฯ ชวยตอบแลวคือมีขอสงสัยวาในแงของการตรวจสอบ

ไมวาจะเปนผูตรวจเองหรือตัวพนักงานสหกรณเอง เราถือวาเขาไมใชเจาของกิจการ เขาเปนบุคคลภายนอก ซึ่งคนท่ีเปนเจาของ

กิจการก็คือคนท่ีถือหุนซึ่งมีตัวแทนเปนคณะกรรมการฯ เขาไปดำเนินการ รวมท้ังอาจจะเปนผูจัดการดวย ซึ่งมองวา ตรงน้ีไมแนใจ

วามีใครท่ีในแตละเดือน อาจจะไมสามารถตรวจสอบไดอยางละเอียด แตนาจะตรวจสอบในระดับคุมความเสียหายได คำวาคุม

ความเสียหายไดก็คืออยางนอยตัวระบบบัญชีกับเงินสดกับเอกสารท่ีเปนยอดเงินรวมคือเปนจำนวนท่ีใกลเคียงเชนเห็นความตางท่ี

แสนบาทไมใชวารูตัวอีกทีหลักลานบาท ก็รูสึกวาละหลวมมาก แตอยางไรก็ตามขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกทานท่ีเสียสละ

ดำเนินงาน 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา เรื่องแอพพลิเคช่ัน สหกรณฯ กำลังจะไปดูงานท่ีอีกหนวยงานหน่ึงซึ่งเขาไดพัฒนาเรื่องการใช

แอพพลิเคช่ันใหเห็นจำนวนหุนวามีจำนวนเทาไหรและคงเหลือจำนวนเทาไหร หรือแมกระท่ังการรับรองปลายปจะสามารถเห็นได

เลยโดยท่ีไมตองพิมพออกมาเปนกระดาษ ซึ่งสหกรณฯ กำลังจะไปดูงานและพิจารณานำกลับมาใชแนนอน 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงเสริมวา ระบบท่ีพูดถึงน่ีเรียกวาระบบ Smart Member ซึ่งสมาชิกจะสามารถลงทะเบียน

แลวดูรายละเอียดการเคลื่อนการเงินของตัวเองได หน้ีคงเหลือจำนวนเทาไหร ค้ำประกันใหใครบาง แตกอนอ่ืนสหกรณฯ ตอง

จัดการขอมูลการยกยอดท่ีถูกทำอยางเละใหดีกอน แลวจึงปรับปรุงใหสมาชิกสามารถดูยอดเงินของตัวเองได 

คำถามท่ี 14 สมาชิกเลขท่ี 1610 นายสิทธา พหลภิญโญ  อยากยอนไปท่ีมูลคาความเสียหายและการกระทำผิดนิดหน่ึงวา 

จากความรูสึกแรกวามูลคาความเสียหายหาสิบกวาลาน แตพบผูกระทำผิด 2 คน คือมันคอนขางจะขัดแยงกับความรูสึกนิดหน่ึงวา 

อันน้ีเราสรุปแลวหรือยังวามีผูกระทำผิดเทาน้ีจริงๆ แลวมีโอกาสหรือไมท่ีจะมีขอมูลหรือการทุจริตออกมาอีก เพราะเทาท่ีคุยกับ

หลายๆ คนมีความรูสึกวา มันไมคอย make sense เทาไหร อีกประเด็นหน่ึงคือพูดถึงผูตรวจท่ีคุยไปถึงเรื่องมือสมัครเลน สมาชิก

ท่ัวๆ ไป คงไมทราบรายละเอียดพวกน้ี เพราะวาปกติเวลา vote เราจะเห็นแคตัวเลขวาเราจะจางอันไหนถูกกวาแลวก็มี

รายละเอียดใหดูแคนิดหนอย สมาชิกสวนใหญก็จะเลือกบริษัทท่ีถูกกวาโดยท่ีก็ไมไดทราบวาดีกวาหรือเปลาเพราะมีเวลาอาน

ขอความแคไมนานเทาไหร และอยากจะสอบถามนิดหน่ึงวา เราพบการทุจริตตั้งแตป 2554 ผูตรวจตั้งแตป 2554 เขาจะตองมี

หนาท่ีรับผิดชอบหรือวาเก่ียวของอะไรกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนตรงน้ีบางหรือไม 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ขอตอบในฐานะหนวยงานราชการวา หลักฐานการทุจริตขณะน้ีเปนหลักฐานท่ีอยูในการ

มอบอำนาจหนาท่ีและก็ไมมีหลักฐานใดเห็นไดวามีคนอ่ืนปะปน แลวหากสมาชิกคนใดเห็นวามีหลักฐานอ่ืนปะปนและไมเช่ือใจ

กรรมการก็สามารถสงหลักฐานไดท่ีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดปทุมธานี สวนเรื่องท่ีสองท่ีมีการกลาวคำวาสมัครเลนคือ

ผูตรวจสอบกิจการไมใชผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต คือคนละคนกัน ผูตรวจสอบกิจการก็คือ ผูสอบบัญชีท่ีอยูในการจางของ

สหกรณฯ แตผูตรวจสอบกิจการเขาจะอยูเหนือกรรมการ แตก็เปนผูแทนของสมาชิกมาตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ฯ และเจาหนาท่ีสหกรณฯ เขาจะมีอำนาจข้ึนตรงกับสมาชิกทุกคนในท่ีประชุมใหญ ตรงน้ีท่ีบอกวาสมัครเลน ขออภัยทานผู
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ตรวจสอบกิจการ ขอใชคำวาสมัครเลน คือ หมายความวา ยังตรวจสอบกิจการไดไมท่ัวถึง คือตรวจเฉพาะสภาพแวดลอมการ

ควบคุมท่ัวไปไมไดลงท่ีเอกสารไมไดลงท่ีการบันทึกบัญชีอะไร ทำใหทานไมเห็นขอสังเกตท่ีเกิดข้ึนในสหกรณฯ ก็เลยแนะนำวาให

ผูตรวจกิจการควรตรวจประจำทุกๆ เดือน ตรวจท้ังการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดวยวา คณะกรรมการดำเนินงานฯ ไม

ดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ หรือไมดวย ใหคนท่ีมีอาชีพจริงๆ เขามาตรวจ จะทำใหไดขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและเปนการคาน

อำนาจและเปนการควบคุมอยางหน่ึงของสหกรณฯ และเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตไมวาจะเปนปญหาดานเจาหนาท่ี

หรือปญหาดานคณะกรรมการฯ ท่ีทำไมถูกกฎ น่ีคือผูตรวจสอบกิจการไมใชผูสอบบัญชี 

คำถามท่ี 15 สมาชิกเลขท่ี 1355 น.ส.กมลวรรณ ธรรมเจริญ มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก อยากสอบถามเรื่องของผู

ตรวจสอบ ก็คือเขาใจวาผูตรวจสอบจะตองเขาทำการตรวจสอบเปนประจำอยูแลวเปนรายป อาจจะปละครั้งหรือสองครั้ง ในกรณีท่ี

ตรวจไมเจอท้ังๆ ท่ีมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน เราสามารถท่ีจะฟองผูตรวจสอบหรือบริษัทไดหรือไม เพราะเราจางมาเพ่ือจะทำการ

ตรวจสอบแตเขาตรวจไมเจอน่ีคือประเด็นท่ีหน่ึง ประเด็นท่ีสองคือชวงแรกท่ีพูดถึงสหกรณบริการ ไมคอยเขาใจ คือเหมือนกำลังจะ

อธิบายวาสหกรณฯ กำลังจะแยกออกเปนสหกรณออมทรัพยกับสหกรณบริการ โดยสหกรณบริการอาจจะแยกคนละสวนกับ

สหกรณออมทรัพย แตวาติดวา ยังงงๆ วา ถาสหกรณบริการมาดูหอพักท้ังๆ ท่ีสินทรัพยน้ันเกิดจากสหกรณออมทรัพย คืออะไร ไม

เขาใจ สิ่งท่ีโยงถัดมาก็คือแลวถาสหกรณบริการแยกออกไปตางหากแลวมีผลตอผลกำไรของสหกรณออมทรัพยในปถัดไปหรือไม 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา สินทรัพยท่ีเปนหอพักก็ยังอยูในสหกรณออมทรัพย แตบังเอิญวาวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

หอพักจะอยูในสหกรณออมทรัพยไมไดแลวจึงตองอยูในสหกรณบริการ เพราะฉะน้ัน เมื่อสหกรณบริการจัดตั้งข้ึนมา สหกรณออม

ทรัพยก็จะเอาอาคารหอพักใหสหกรณบริการไปเชา อยางเชนท่ีผานมา มีรายไดหักคาใชจายแลวเหลือกำไรแปดลานบาทแลวใหเชา

ในราคาเจ็ดลานแปดแสนบาทตอไปคืออาจจะหักแคสองแสนบาทใหสหกรณบริการไดสำหรับการบริหารจัดการ คือลักษณะเหมือน

การใหเชา เพราะฉะน้ันทุกอยางยังอยูในสหกรณออมทรพัยเหมือนเดิมเลย ซึ่งอาจจะมีสวนตางอยูจำนวนนิดเดียวเองสำหรบัเปนคา

บริหารจัดการ สหกรณบริการจะเปนลูกของสหกรณออมทรัพย แตไมใชแคน้ีเทาท่ีเรียนไป เดี๋ยวจะมีโครงการใหญท่ีจังหวัดระยอง

ซึ่งคณะกรรมการชุดตอไปจะเปนผูพิจารณาวาจะใชตัวเองเปนผูรับฝากและลงทุนหรือไม ถาสมมุติวานำเงินฝากของสหกรณออม

ทรัพยไปฝากท่ีสหกรณบริการแลวสหกรณบริการนำไปกอสรางหอพักโดยมีสวนค้ำประกันคือท่ีดินและทรัพยสินของหอพัก เมื่อได

ผลตอบแทนกลับมาสมมุติวาหน่ึงรอยลานคิดดอกเบ้ียรอยละแปดบาทก็จะไดปละแปดลานบาทในทุกปเปนตน และสหกรณบริการ

ไมไดมีแคบริการหอพัก ตามท่ีไดเรียนแจงในเบ้ืองตนวาจะมีบริการหากหลายอยางท่ีหนวยงานอ่ืนมี สหกรณกำลังจะไปดูงานอีกท่ี

หน่ึงซึ่งมีคำวาบริการยานพาหนะอยูดวย เพราะฉะน้ันรายไดจากยานพาหนะก็จะอยูในสหกรณบริการ สิ่งน้ีเปนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตตอไป ก็อยากจะเชิญชวนวาหากมีคนท่ีสนใจท่ีจะมาเปนคณะกรรมการของสหกรณบริการท่ีจะตั้งข้ึนมาก็สง email มาท่ีผม

โดยตรงได แลวผมจะเชิญมาประชุมหารือรวมกัน 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ขอตอบคำถามขอท่ีหน่ึงวา หากวาสหกรณเห็นวา ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีก็สามารถรองเรียนเรื่องจรรยาบรรณผูสอบบัญชีไปท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทานสามารถรองเรียนได สวน

ผลการพิจารณาจะเปนอยางไรอยูท่ีคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณของผูตรวจบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

คำถามท่ี 16 สมาชิกเลขท่ี 0841 นายฉัตรชัย จันทรเดนดวง ขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องเงินสำรองท่ีวาในปน้ีจะถูกนำมาใช 

ปกติแลวเงินสำรองจะเรียกเก็บจากกำไรใชหรือไม ในแตละปเก็บรอยละเทาใด ซึ่งเงินสำรองน้ีเก็บมาตั้งแตแรก หากเรานำมาใชใน

ปน้ีคือใชท้ังหมดเลยใชหรือไม และปน้ีผลคือขาดทุนก็จะไมมีการเก็บสำรองใชหรือไม สวนตัวก็จะยังคงเปนสมาชิก เพียงตอจะ

สอบถามเพราะคิดวาในปถัดไปราคาหุนก็คงกลบัมาท่ีราคาหุนละสิบบาทเทาเดิม เพียงแตวาในปน้ีเมื่อคิดมูลคาทางบัญชีแลวอาจจะ

เหลือสักเกาบาทแตทุกๆ เดือนสมาชิกทุกคนยังจายสิบบาทตอหุน สวนน้ีจะลดราคาตามหรือไม 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ไมลดราคาตาม ตองสะสมหุนราคาสิบบาทเทาเดิม เพราะไมมีการลดราคาท่ีซื้อหุน แต

อาจลดราคาจายคืนคาหุนหากลาออกจากการเปนสมาชิกชวงท่ีผลประกอบการขาดทุน ก็ขอใหอดทนอีกนิดเดียวเพราะคาดวาเมื่อ

เดือนธันวาคม 2563 ราคาคาหุนก็จะกลับมาเต็มสิบบาทเทาเดิม 
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คำถามท่ี 17 สมาชิกเลขท่ี 1973 นายทศพล เตชะสีไพฑูรย ขอสอบถามวาเรื่องระบบสหกรณยังเช่ือถือไดหรือไม ระบบ

ลงบัญชี เรื่องท่ีสองคือ ระบบท่ีเราใชเปนเช็คหากเราเปลี่ยนมาใชระบบโอนเงินไดยินวาตองมีตนทุนในการดำเนินการ อยากจะ

ขอใหช้ีแจงตนทุนดังกลาวน้ีในการประชุมคราวถัดไปดวย เพ่ือใหสมาชิกทุกคนไดทราบดวย 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา การดำเนินการออกเช็คตอหน่ึงครั้งคิดเปนเงินสิบหาบาท ขอรับเรื่องเพ่ือจัดทำขอมูลนำเสนอท่ี

ประชุมและเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินการน้ีดวย 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ระบบบัญชียังมีความเช่ือถือได เพียงแควาท่ีเขาทำคือการแฮกระบบ ก็ใหระบบดีแคไหนก็

สามารถแฮกเกอรไดอยูแลว แตการแกไขระบบบัญชีท่ีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ีจะไมสามารถแกไขแบบไรรองรอยได อยางท่ี

ตรวจเจอคือเขาแฮกขอมูลแลวไปลางขอมูลสวนหน่ึงแตเขาไมรูวาระบบมีการเก็บไวอีกสวนหน่ึง จึงทำใหเราตรวจเจอวายังมีขอมูล

อยู สามารถเจอตัวเลขไดวาน่ีคือการเอาไปโดยไมสุจริต 

นายทศพลฯ สอบถามวา ยังมีแนวโนววาจะยังใชระบบเดิมใชหรือไม  

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ระบบขณะน้ีเปนระบบใหใชฟรีท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดพัฒนาไว แตหากสมาชิกเห็นวา

ระบบน้ีไมเหมาะสมก็สามารถเสนอมายังคณะกรรมการก็ได แตการใชโปรแกรมของท่ีอ่ืนอาจตองเสียคาใชจาย 

นายทศพลฯ สอบถามวา ท่ีจะตั้งสหกรณบริการ คือ จะรวบรวมเงินทุนใหมแลวจายคืนครั้งเดียวใชหรือไม 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา สหกรณบริการจะจัดตั้งข้ึนเปนอีกนิติบุคคล ซึ่งสหกรณบริการมีความจำเปนตองจัดตั้งข้ึน

เพราะการดำเนินการธุรกิจใหเชาหอพักโดยสหกรณออมทรัพยไมตรงกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย 

นางสาวศรีประไพฯ นักวิชาการสหกรณชำนาญการ เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดปทุมธานี ช้ีแจงวา ในการ

ประชุม ตนมาเปนตัวแทนกลุมจัดตั้ง มาเพ่ือรับเรื่องของการท่ีสหกรณมีความประสงคท่ีจะจัดตั้งสหกรณบริการ ซึ่งในรายละเอียด

ของช่ือท่ีขอจัดตั้งก็จะครอบคลุมในหลายวัตถุประสงคมาก ซึ่งบริบทของสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานียังไมเคยมีกรณีลักษณะ

น้ี ตามปกติก็จะมีการจัดตั้งข้ึนมาตามปกติเพ่ือรวมทุนของสมาชิก สมาชิกประสบปญหาอะไรจึงจะจัดตั้ง รวมทุน รวมหุน จัด

กิจการ แตกรณีน้ีเหมือนลักษณะจัดตั้งมาเพ่ือแกปญหาซึ่งตองมีการพิจารณาขอรายละเอียดปลีกยอยของกฎหมายตางๆ การ

ดำเนินงาน วัตถุประสงคตองมีอยางไร แผนการดำเนินงานเปนอยางไร ซึ่งตองขอใหทางคณะผูจัดตั้งทำเปนเอกสารหลักฐานเหมือน

ท่ีเลาใหสมาชิกฟงในวันน้ี แตขอใหเรียบเรียงเปนภาษาราชการเลาเรื่องราวท่ีมาสงยังสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานีซึ่งอาจจะ

ตองหารือไปยังทางกรมเพราะเรายังไมเคยดำเนินการกรณีลักษณะน้ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติข้ันตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง และจะได

รูวาใครจะเปนผูดูแล และวัตถุประสงคจะขามเขตแดนไปดวยซึ่งเปนกรณีท่ีเรายังไมทราบวาจะปฏิบัติอยางไร เรื่องน้ีมีความ

เก่ียวของหลายสวน เชน สำนักงานตรวจบัญชีจะไปตรวจบัญชีอยางไรท่ีอีกพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีสงเสริมจะดูแลอยางไรเพราะเราดูแล

พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทานผูจัดการก็ไดเคยหารือแลววา มีกรณีการดำเนินงานตัวอยางอยูท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(มอ.) ซึ่งเรายังไมทราบวา มอ. ดำเนินงานอยางไร เรื่องน้ีจึงตองขอหารือกรมกอนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

คำถามท่ี 18 สมาชิกเลขท่ี 2128 น.ส.ศศิวิมล ทรงไตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในครั้งน้ีกระทบตอทุนเทาน้ันใชหรือไม ลูกหน้ี 

เจาหน้ี ไมมีผลกระทบใชหรือไม 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ผลกระทบท่ีจะกระทบตอสมาชิกก็ตอเมื่อสมาชิกตรวจสอบพบวา หน้ีท่ียืนยันไปไม

ถูกตอง แตถายืนยันไปถูกจะไมมีผลกระทบ ซึง่ ณ ขณะน้ียังไมมีสมาชิกแจงกลับความไมถูกตอง 

น.ส.ศศิวิมลฯ สอบถามเพ่ิมเตมิวา หน้ีท่ีจายครบแลวถูกยักยอกไป จะมีผลกระทบหรือไม 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา สมาชิกตองปฏิเสธหน้ีมาวาไมไดกู ซึ่งหากมีการปฏิเสธดังกลาว เราก็จะยังไมเช่ือและจะ

ตรวจสอบหลักฐานเอกสารวาท่ีปฏิเสธมาจริงหรือไม 

น.ส.ศศิวิมลฯ สอบถามเพ่ิมเติมวา กรณีเงินฝากการเชนเดียวกันใชหรือไม 
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นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ใช เชน สมาชิกนำเงินมาฝากแลวเจาหนาท่ีสหกรณไมนำฝาก สหกรณก็จะตองคืนเงินฝาก

ใหแกสมาชิกแลวสหกรณจึงจะไปเรียกคืนจากเจาหนาท่ีท่ีเอาเงินดังกลาวไป 

คำถามท่ี 19 สมาชิกเลขท่ี 2122 น.ส.วรนุช ลีลาวิวัฒน  ในกรณีท่ีลาออกแลวขณะน้ีตองชะลอไวกอนน้ี อยากทราบวา

การหักเงินคาหุนสมาชิกรายเดือนจะดำเนินตอไปหรือจะหยุดไว ณ เดือนท่ีแจงขอลาออก 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ใหสมาชิกท่ีจะลาออกดังกลาว ไปแจงความจำนงคท่ีสหกรณหลังจากวันน้ีวา ตกลงแลว

จะยังคงยืนยันความประสงคจะลาออกหรือไมหรือจะชะลอหุนไวกอน ซึ่งจะหักเงินคาหุนก็จะไมหักตอจนกวาจะมีการประชุมใหญ 

แตหากสมาชิกเปลี่ยนความประสงคจะไมลาออกแลวก็ใหแจงความประสงคขอถอนใบคำรองลาออกไปสหกรณก็จะหักเงินนำสงคา

หุนตามปกติ แตหากสมาชิกยืนยันลาออกสหกรณจะคงหุนทานไวเพ่ือรอจายคืนในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังน้ัน สมาชิกท่ียื่น

หลังจากวันท่ีช้ีแจงน้ีแลวจะตองรอการแจงยืนยันมูลคาหุนในท่ีประชุมใหญแลวจึงจะจายคืนเงินหุนของสมาชิกท่ีลาออกได แต

สมาชิกท่ีติดภาระหน้ี ติดภาระค้ำประกัน จะไมสามารถยื่นขอคงหุนไมไดและตองหักเงินนำสงคาหุนตามเดิม 

คำถามท่ี 20 สมาชิกเลขท่ี 3050 น.ส.เกศรี ลีลาศรีบรรจง ไมเขาใจวิธีท่ีเขาโกงไปดวยวิธีการใดก็ตามแต คือ หน่ึงเรา

ทราบวาเวลาท่ีเรากูเราก็จะไดรับเปนเช็คมา แลวมีการมาทำสัญญาซ้ำแบบน้ีก็ตองมีการไดเช็คไปอีกหน่ึงฉบับแลวเช็คดังกลาวเปน

ช่ือใคร อยางไร แลวมีการตรวจสอบหรือไม แลวในอนาคตท่ีจะมีมาตรการปองกัน จุดน้ีจะมีการปองกันอยางไร 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา เขาไมไดโกงดวยสัญญาและเช็ค เขาโกงดวยถอนเงินฝากธนาคาร และเงินสด เพราะ

สมาชิกนำเงินสดมาฝากแลวมีเงินในครอบครองเยอะจึงเอาไป เมื่อเอาเงินตรงน้ันไปพอจะปดบัญชีเขาก็เอาเลขท่ีสัญญาท่ีปดแลวมา

ใส เชน เอาช่ือประธานและเลขท่ีสัญญามาใสแลวกรอกตัวเลขเงินเขาไปโดยท่ีไมไดมีการทำสัญญาใดๆ ข้ึนมาอีก แคเพียงตกแตง

บัญชีรายละเอียดเทาน้ันเอง เอาเงินสดออกไปจากสหกรณไมใชกรณีออกเช็ค สถานะเงินบัญชีธนาคารถูกตองเราตรวจสอบสวนน้ี

แลว การจายเงินกูดวยเช็คไมพบความผิดปกติ เพียงแตในหน่ึงวันบริการมีการรับชำระเงินสดจำนวนมากแลวแทนท่ีเขาจะเอาเงิน

สดฝากเขาธนาคารเขาก็เอาเงินสดออกไปดวยวิธีการลงบัญชีก็มีและไมลงบัญชีก็มี เสร็จแลวเขาลงเปนบัญชีเงินรอจายคืนไว ซึ่งเงิน

รอจายคืนเปนหน้ีสินแตเขาลงเปนทรัพยสินไวในดานเดบิต อันน้ีคือการลงบัญชี แลวเมื่อผูตรวจจะมาตรวจเขาก็อางสัญญาข้ึนมา

เองโดยเอาเลขท่ีสัญญาท่ีชำระหน้ีหมดแลว เชน เลขท่ีบัญชีของประธาน เขาก็เอาเลขท่ีสัญญาน้ีมาใสเลยพรอมตัวเลขเงินเพ่ือให

ตัวเลขตรงกับจำนวนเงินสดท่ีเอาไป เพราะฉะน้ันยืนยันไมมีการทำลักษณะน้ีกับวิธีการออกเช็ค 

ประธานฯ ช้ีแจงเสริมวา การทำลักษณะน้ีเรียกแบบท่ีเขาใจงายๆ คือ การสรางบัญชีปลอมแลวเอาเงินออกไป  

คำถามท่ี 21 สมาชิกเลขท่ี 1973 นายทศพล เตชะสีไพฑูรย สืบเน่ืองจากคำถามท่ีผานมา การถอนเงินไดมีการกำหนด

ระดับการอนุมัติการถอนเงินหรือไม ถายังไมมีใหสหกรณไปขอดำเนินการไดท่ีธนาคารกรุงเทพ เชน กำหนดวา เจาหนาคนน้ีถอน

เงินไดไมเกินจำนวนน้ี ถาเกินจำนวนเทาน้ีตองมีลายมือช่ือของอีกคน เปนตน 

ประธานฯ รับขอเสนอแนะน้ีมาพิจารณาดำเนินการ 

คำถามท่ี 22 สมาชิกเลขท่ี 0782 นายวัชรากร หนูทอง เปนสมาชิกมาเวลานานแลว และรูสึกไวใจท่ีน่ี เพ่ิงไดยินวามีการ

ทุจริตซึ่งผมวาเปนการทำลายความเปน สวทช. มาก ไมทราบวาจะสามารถเปดเผยผูท่ีถูกกลาวหาไดหรือไม วาคือใคร เพ่ือใหเรา

ชวยตามทรัพยสินของพวกเรากลับคืนมาใหไดมากท่ีสุด 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ประเด็นน้ีเปนประเด็นทางกฎหมาย แมกระท่ังช่ือเราก็พยายามไมเปดเผย เพราะอยูในข้ันตอนท่ี

เราจะดำเนินการทางคดีกับเขา เขาก็สามารถท่ีจะฟองรองเราได 

คำถามท่ี 23 สมาชิกเลขท่ี 2086 นายสดใส วิเศษสุด อยากสอบถามเรื่องท่ีการท่ีเขาแจงวาจะคืนสหกรณท่ีเกาลานบาท 

กรณีสหกรณมั่นใจวาคือเงินสหกรณ จะสามารถแจงอายัดเงินไวไดหรือไม เพ่ือจะไดเงินคืนในสวนน้ี 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการนำเรื่องแจงความรองทุกขตอเจาหนาท่ีตำรวจ ซึ่งข้ันตอนท่ีถามน้ีอยู

ข้ันตอนตอไปจากข้ันตอนของตำรวจ 
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คำถามท่ี 24 สมาชิกเลขท่ี 0841 นายฉัตรชัย จันทรเดนดวง ตามท่ีไดแจงวามีการสง email ถึงสมาชิกน้ัน เปนการสงถึง

สมาชิกท้ังหมดหรือไม เพราะท่ีผานมาผมไมไดรับ email เรื่องน้ีเลย แตไดรับการแจงเรื่องน้ีผานทาง facebook  วาหากไมรับ 

email เรื่องน้ีใหกรอกขอมูลแจงไว ซึ่งก็ไดกรอกขอมูลแลวแตท่ีผานมาก็ยังไมไดรับการแจงทาง email เรื่องน้ี 

 

ประธานฯ แจงวา การสง email ถึงสมาชิกเปนการสงถึงกลุมสมาชิกท่ีสหกรณสรางกลุมข้ึนมา หากสมาชิกคนใดยัง

ไมมีช่ือในกลุมก็ขอใหแจงมาท่ีสหกรณเพ่ือดำเนินการเพ่ิมช่ือในกลุมสมาชิกน้ี 

ประธานฯ แจงวา การประชุมครั้งน้ีเพ่ือใหขอมูลแกสมาชิก และหากการสืบขอเท็จจริงปรากฏช่ือผูกระทำผิดอีก 

สหกรณก็จะดำเนินการใหถึงท่ีสุดเชนกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนสูงสุดแกสมาชิกเราทุกคน 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ และสหกรณรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอของสมาชิกเพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการ

ดำเนินการท่ีเก่ียวของตอไป 

2.2 การจัดต้ังสหกรณบริการรานคา ยานพาหนะ และท่ีอยูอาศัยของสำนักงาน 

นายชูชาติฯ ช้ีแจงวา ในวาระน้ี คณะผูจัดตั้งขอนำพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งสหกรณบริการใหเรียบรอยแลวจึง

จะแจงใหสมาชิกทราบดวยตอไป 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

วาระท่ี 3  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ไมม ี

 

เลิกประชุมเวลา 16.50 น. 

 

 

 

 

       (นางสาววรระพี ศรีนรา) 

        เลขานุการ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายธีระวัฒน วงษศรีสังข) 

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ประธานการประชุมใหญวิสามัญ 

ตรวจ/แกไขรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 2 

 

2.3  รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 2/2563 

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2563 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันพุธท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม Auditorium ชัน้ 1 อาคารสำนักงานกลาง 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

ผูเขารวมการประชุม 

1. สมาชิกท่ีเขารวมการประชุม จำนวน 191 คน จากจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 1,811 คน 

2. เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดปทุมธานีท่ีเขารวมการประชุม 

 (ก)  นายพิเนตร กลีบสุวรรณ  เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณชำนาญงาน 

3. เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 (ก)  นางสาววนาพร ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 

4. บุคคลภายนอกท่ีเขารวมการประชุม 

(ค) นางสาวนันทา ต่ำแดง   

ปรากฏวา สหกรณมีสมาชิก ณ วันประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563  จำนวนท้ังสิ้น 1,811 

คน ซึ่งตามขอ 68 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 จึงตอง

ถือเปนองคประชุม คือ  มีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน ซึ่งในการ

ประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ีมีสมาชิกเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 191 คน จึงถือวาครบองคประชุม ท้ังน้ี สหกรณไดจัดใหสมาชิกท่ีเขา

รวมการประชุมและผูเขารวมการประชุมไดลงลายมือช่ือเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.35 น. 

 

ประธาน แจงท่ีประชุมทราบวา ในการประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ีประกอบดวยวาระท่ี 1 เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ  วาระท่ี 

2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมา เมื่อวันศุกรท่ี 24 มกราคม 2563 แลว วาระท่ี 3 เปนประเด็นตามหนังสือท่ี

สมาชิกไดยื่นตอคณะกรรมการดำเนินการฯ ขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ี 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงท่ีประชุมทราบ 

 

ประธาน แจงวาคณะกรรมการดำเนินการฯ ไดรับหนังสือของสมาชิกท่ีรวมลงช่ือจำนวน 115 คน ยื่นรองขอใหเรียก

ประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ไดมีมติ  ตามขอ 62 วรรค 2 ของขอบังคับสหกรณออมทรัพย สวทช. 

จำกัด  พ.ศ. 2561  ระบุวา “สมาชิกซึ่งมีจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 100 คน หรือ

ผูแทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจำนวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 50 คน ลงลายมือช่ือทำหนังสือรอง
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ขอตอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเรียก

ประชุมใหญวิสามัญภายใน 30 วันนับแตวันท่ีรับคำรองขอ” ซึ่งการประชุมใหญครั้งน้ีก็จัดใหมีโดยสอดคลองขอบังคับดังกลาวน้ี 

 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 

 

ประธาน รายงานวา รายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2563  สหกรณฯ ไดสงทางอีเมลใหสมาชิกรับทราบแลว 

พรอมแนบไฟลสไลดท่ีไดนำเสนอตอท่ีประชุมในครั้งน้ันดวยแลว 

  

ประธาน ไดสอบถามสมาชิกในท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดท่ีไดเขารวมประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/ 2563 ซึ่งใน 

การประชุมมีการช้ีแจงวามีการทุจริตเกิดข้ึนในสหกรณฯ ซึ่งปรากฏวามีสมาชิกบางสวนท่ีอยูในการประชุมครั้งน้ีไดเคยเขารวม

ประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2563 ประธานจึงขอช้ีแจงรายละเอียดของการประชุมครัง้ดังกลาวใหสมาชิกในท่ีประชุมครัง้น้ีทราบอีก

ครั้งวา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 ไดมีการแจงวา เกิดการทุจรติข้ึนในสหกรณฯ โดยมีการช้ีแจงจำนวนเจาหนาท่ีสหกรณฯ วามี

อยูจำนวน 4 คน พรอมช้ีแจงหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีท้ัง 4 คน โดยเริ่มกระบวนการทำงานจากเจาหนาท่ีการเงิน ทำ

หนาท่ีฝาก-ถอนเงินสด การชำระหน้ีเงินกูตางๆ ฝากและถอนเงินสดจากธนาคาร แลวสงตอใหกับเจาหนาท่ีบัญชี เพ่ือทำการตรวจ

นับเงินสดคงเหลือจากการปฏิบัติงานประจำวันแลวทำรายการสรุปทางบัญชี ซึ่งก็จะมีรายการบัญชีเท็จในการจัดทำดวยแลวสงเงิน

สดคงเหลือใหเจาหนาท่ีธุรการทำการนำเขาตูนิรภยัตามระเบียบการถือเงินสดสหกรณฯ ไมเกิน 50,000 บาทตอวัน และมีเจาหนาท่ี

อีก 1 คนทำหนาท่ีดูแลหอพักสหกรณฯ 

  

จากการสอบสวนเบ้ืองตนเราพบวามี 2 คนท่ีทำการทุจริต แตยังไมทราบความเสียหายจากการทุจริตน้ัน ไดมีการช้ีแจงวา

มีการพบการทุจริตในเดือนสิงหาคม 2562 แลวหลังจากน้ันก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับผูท่ีทุจริตซึ่งชวงแรกพบการ

ทุจริตแค 1 คน ซึ่งไดมีการสั่งพักงานทันทีดวย ตอมาเมื่อมีการสอบสวนลงไปลึกๆ แลวพบวามีจำนวนความเสียหายประมาณ 9 

ลานบาท ดังน้ันในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 สหกรณฯ จึงไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือเอาผิดกับเจาหนาท่ีสหกรณ

ผูกระทำผิดดังกลาว แลวพนักงานสอบสวนไดมีการนัดไตสวนเจาหนาท่ีสหกรณผูกระทำผิดดังกลาวในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562  ซึ่ง

ผลการไตสวนดังกลาวพนักงานสอบสวนไดตั้งขอสังเกตวาการกระทำผิดดังกลาวไมนาจะเกิดจากการกระทำผิดเพียงลำพังโดย

เจาหนาท่ีบัญชีของสหกรณฯ สหกรณฯ จึงกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเชิงลึกลงไปอีกโดยผูจัดการสหกรณฯ จนพบผูกระทำ

ความผิดอีก 1 คน ไดแก เจาหนาท่ีการเงินของสหกรณฯ ซึ่งเจาหนาท่ีการเงินคนดังกลาวไดทำหนังสือยอมรับความผิดไวตอ

สหกรณฯ แตขณะน้ันสหกรณฯ ยังไมทราบตัวเลขความเสียหายจากการกระทำผิดของเจาหนาท่ีการเงินดังกลาว เพราะการท่ี

สหกรณฯ จะไปดำเนินการแจงความรองทุกขเพ่ือเอาผิดเจาหนาท่ีการเงินน้ีจะตองทราบมูลคาความเสียหายดวย สหกรณฯ จึง

ประสานใหผูสอบบัญชีใหเขามาตรวจสอบแลวรายงานใหสหกรณฯ ทราบ ซึ่งก็ไดพบความผิดปกติของตัวเลขทางบัญชี สหกรณฯ 

จึงประสานไปยังบริษัทผูตรวจสอบบัญชีซึ่งเปนบริษัทท่ีถูกคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญสามัญประจำป ใหเขามาตรวจสอบความ

ผิดปกติทางบัญชีดังกลาว ซึ่งผลปรากฏวาพบความเสียหายเพ่ิมเติมจากเดิมแตตัวเลขความเสียหายยังไมชัดเจน จนกระท่ังวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2562 เมื่อบริษัทผูสอบบัญชีไดทำการตรวจสอบแลวพบความผิดปกติทางบัญชี จึงไดรายงานผลการตรวจสอบบัญชีให

สหกรณฯ ทราบการพบขอบกพรองซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสหกรณฯ พรอมกับรายงานสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

ตอมาสหกรณฯ ไดรับหนังสือสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานีแจงใหสหกรณฯ ทราบวา มีการกระทำผิดลักษณะเปนการยักยอก

ทรัพยท่ีเปนเงินของสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด พรอมใหคำแนะนำการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพยน้ี แต

ขณะน้ันบริษัทผูสอบบัญชีก็พบตัวเลขความเสียหายจำนวนหน่ึง เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ ไดไปแจงความรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวนเพ่ือเอาผิดเจาหนาท่ีการเงินตามความเสียหายท่ีทราบขณะน้ัน เมื่อสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานีรับรายงาน

ดังกลาวก็สงทีมตรวจสอบซึ่งนำโดยนางสาววนาพรฯ มาทำการตรวจสอบอยางละเอียด พรอมทีมงานอีก 7 คนมาทำการตรวจสอบ 

ใชเวลาประมาณ 2 เดือนตั้งแตกลางเดือนธันวาคมเปนตนมา โดยในการทดสอบแตละวันทีมผูตรวจสอบน้ีขอใหตัวแทน
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คณะกรรมการดำเนินการเขารับฟงการสรุปผลตรวจประจำวัน ซึ่งประธานอาสาเปนตัวแทนเปนผูไปรับฟงการสรุปผลตรวจ

ประจำวันดังกลาว ซึ่งแตละวันของการรายงานจะมีการรายงานวาพบการกระทำความผิดในลักษณะใดบาง เชน มีการยักยอกเงิน

ไปรายการลงบันทึกเงินฝากแตไมมีการนำเงินฝากท่ีธนาคาร มีการสรางหน้ีปลอม จำนวนถึง 71 รายช่ือ ซึ่งมีรหัสสมาชิกของผม

รวมอยูในรายช่ือการสรางหน้ีปลอมน้ันดวย จากการตรวจสอบของทีมตรวจสอบชุดน้ี พบตัวเลขความเสียหายจากการกระทำผิด

ประมาณ 56 ลานบาท จึงเปนท่ีมาของการแจงความรองทุกขเอาผิดเจาหนาท่ีบัญชีและเจาหนาท่ีการเงินของสหกรณท้ัง 2 คน กับ

ตัวเลขความเสียหายจำนวน 56 ลานบาทดังกลาว นอกจากน้ีในการประชุมไดมีการแจงคาดการณผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซึ่ง

รวมถึงการแจงผลกระทบตอสมาชิกในเรื่องมูลคาของทุนเรือนหุน โดยช้ีแจงวิธีคิดมูลคาหุนคงเหลือแลวยกตัวอยางวามีมูลคาหุน

คงเหลือประมาณ 9 บาทกวา จากเดิมท่ีมูลคา 10 บาท หลังจากน้ันก็มีสมาชิกบางคนจำนวนหน่ึง แจงความประสงคโดยการขอ

ลาออกจากการเปนสมาชิกและขอถอนหุนพรอมกับการลาออกจากสมาชิกน้ันดวย ขณะน้ีมีสมาชิกบางคนท่ีจะดำเนินการถอนหุน 

เราไดใหสมาชิกท่ีคิดจะลาออกใหไตรตรองอีกทีวาจะลาออกจริงไหม ถายังจะลาออกชวยยืนยันอีกครั้ง โดยขอใหยืนยันเปนครั้งท่ี 2 

ซึ่งครั้งลาสุดน้ีใหยืนยันภายในวันท่ี 13 ท่ีจะถึงน้ี ซึ่งก็มีสมาชิกจำนวนหน่ึงยื่นความประสงคไวแลวแลวเปลี่ยนใจไมลาออกจากความ

เปนสมาชิก แตก็ยังมีสมาชิกบางทานท่ียังยืนยันจะลาออกตามเดิม ซึ่งประธานก็เสียใจท่ีตองดำเนินการตามความประสงคน้ัน 

ท้ังหมดน้ีเปนประเด็นท่ีประธานแนะนำเสนอ หลังจากน้ันในท่ีประชุมก็เปดใหสอบถามประเด็นตางๆ ซึ่งก็มีสมาชิกไดซักถาม

ประเด็นขอสงสัยตางๆ 

  

 ในการประชุมครั้งน้ัน นอกจากวาระท่ีกลาวถึงแลว ยังมีอีก 1 วาระ ไดแก วาระเรื่องสหกรณบริการ ซึ่งท่ีมาวาระคือ

สหกรณออมทรัพย สวทช. มีการบริหารหอพัก แตวารูปแบบของกฎหมายใหมจะตองใหแยก การบริหารจัดการหอพักน้ีออกไป ซึ่ง

เปนการแนะนำมาจากสหกรณจังหวัดปทุมธานี เราจึงนำเสนอวาระน้ีใหสมาชิกไดทราบในการประชุมครั้งน้ันดวย 

 

 ท้ังหมดน้ี ก็เปนวาระท่ีไดนำเสนอในการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมา ในการประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ี ก็จะขอรับรอง

รายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาดังกลาว  ดังรายละเอียดท่ีไดสงใหสมาชิกไดทราบทางอีเมลแลวน้ัน ถาหากสมาชิกมี

ประเด็นท่ีตองแกไขขอใหแจงมายังสหกรณฯ ทางอีเมลภายในวันจันทรน้ีเพ่ือใหสหกรณฯ ไดดำเนินการปรับแกไข ซึ่งก็มีสมาชิกบาง

ทานแจงแกไขมา เชน สะกดช่ือผิด เปนตน ซึ่งในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมน้ีหากสมาชิกพิจารณาแลวไมมีขอแกไข

เสียใดๆ อีก จะเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาในท่ีประชุมน้ี 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ในการซักถามประเด็นขอสงสัยตางๆ ในท่ีประชุมน้ี ขอใหแสดงตัววาเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิก

สมทบ เปนสมาชิกหมายเลขอะไร ช่ือ-นามสกุล เพ่ือจะไดจดรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานตอไป ซึ่งหากตองพาดพิงถึงบุคคล

หน่ึงบุคคลใดก็ขอใหสมาชิกท่ีพูดใชวิจารณญาณในการพูดพาดพิงถึงอาจจะไมตองเอยช่ือของบุคคลน้ัน ซึ่งท้ังน้ีท้ังน้ันในการจัด

ประชุมน้ีก็เพ่ือใหเราชวยกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใหผานพนไปไดดวยดี 

 

 สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

เน่ืองจากในการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาและการประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ี สมาชิกบางทานท่ีเขาประชุมในครั้งท่ี

ผานมาไมไดเขาประชุมในครั้งน้ีและสมาชิกท่ีเขาประชุมครั้งน้ีบางทานก็ไมไดเขาประชุมครั้งท่ีผานมา จึงเสนอใหนำไปรับรองในการ

ประชุมใหญสามัญประจำปครั้งถัดไป  โดยใหมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาและรายงานการประชุมครั้งน้ีดวย เพราะ

สมาชิกบางทานไมไดเขาการประชุมครั้งท่ีผานมาก็จะไมสามารถทราบประเด็นการพิจารณาได 

 

ประธาน ช้ีแจงวา เน่ืองจากสหกรณฯ ไดสงรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาใหสมาชิกทุกทาน ไดทราบ 

กอนน้ีแลว   
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นางสาววนาพรฯ เสนอใหท่ีประชุมครั้งน้ียังไมตองรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญของครั้งท่ีผานมา โดยให

นำเสนอรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาและครั้งน้ีในการประชุมใหญคราวถัดไป โดยในการรับรองในท่ีประชุมใหญซึ่ง

มีสมาชิกสวนใหญเขารวมประชุมท้ัง 2 ครั้ง จึงเสนอใหสมาชิก ในท่ีประชุมใหญสามัญประจำปพิจารณารับรองไดวาถูกตองตรงตาม

ประเด็นท่ีไดพิจารณาไปแลวหรือไม ซึ่งหากถูกตองแลวใหพิจารณารับรองหรือหากไมถูกตองใหพิจารณาแกไข แลวรับรองในการ

ประชุมใหญตอไป 

 

 ประธาน ช้ีแจงวา หากสมาชิกมีความเห็นดังน้ี ก็จะขอนำรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาและครั้งน้ีนำเสนอตอ

ท่ีประชุมใหญสามัญประจำปครั้งถัดไป เพ่ือใหพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 

ประธานฯ นำเขาวาระการประชุมโดยเรียงตามประเด็นของหนังสือท่ีสมาชิกไดยื่นตอคณะกรรมการดำเนินการฯ เพ่ือให

ช้ีแจงขอเท็จจริง ดังน้ี 

 

ประเด็นตามหนังสือท่ีสมาชิกไดย่ืนตอคณะกรรมการดำเนินการฯ ขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญ 

 

ประเด็นท่ี 1 งบดุลของสหกรณออมทรัพย 

 

อยางท่ีไดเรียนวาเรื่องงบดุลของเราไดเกิดการทุจริต เราจึงตั้งตัวเลขจริงไมได  ซึ่งเรากำลังแกปญหา กันอยู ซึ่งตัวเลขมี

ความซับซอน สหกรณฯ จึงเชิญนางสาววนาพรฯ และนางสาวนันทา ต่ำแดง  มารวมช้ีแจงในครั้งน้ีดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหไดซักถามให

เกิดความเขาใจตอไป 

 

สมาชิกเลขท่ี 2250 นางสาวศิรินาถ แถบทอง 

ขออนุญาตช้ีแจงวา ท่ีเราไดมีหนังสือขอใหมีการจดัประชุมวิสามญัครั้งน้ี ขออนุญาตเกริ่นวัตถุประสงคของหนังสือท่ียื่นตอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือขอใหมีการประชุมในครั้งน้ี ดังน้ี   

1. สรางความมั่นใจและความเช่ือมั่นใหแกสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณฯ ในอนาคต ในฐานะท่ีเราเปนเจาของ

กิจการรวมกัน  

2. เปดโอกาสใหคณะกรรมการดำเนินการฯ ไดช้ีแจง ทำความเขาใจกับสมาชิกเพ่ิมเติม 

3. เพ่ือแนวทางการดำเนินคดีใหมคีวามตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. ทบทวนการคำนวณมลูคาหุน และแนวทางการจายเงินปนผล 

 

และเน่ืองจากการประชุมครั้งน้ีมีเวลาจำกัด เราอยากทราบความกาวหนาการดำเนินคดีวา เรื่องท่ี 1.  เรื่องการอายัด

ทรัพยสิน เรื่องท่ี 2. การท่ีประธานฯ ไดเลาใหพวกเราฟงเรื่องการตั้งหน้ีสูญ ซึ่งพูดภาษาบัญชีสิ่งท่ีสหกรณฯ โดนยักยอกเงินไปแลว

มาตั้งเปนหน้ีสูญน้ัน ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายวา ในกระบวนการมาตรฐานทางบัญชีถาวันน้ีสหกรณฯ จะดำเนินการดวยงบขาดดุล ซึ่ง

สหกรณฯ ตองช้ีแจงวางบในปน้ีมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวนเทาไหร ดังน้ันดวยการท่ีมีกำไร สหกรณฯ  ตองจายเงินปนผลคืน

ใหสมาชิก แตถาวันน้ีสภาพคลองของสหกรณฯ ไมมีเงินท่ีจะจายก็ไมมีปนผล สหกรณฯ เปนหน้ีโดยคดี ซึ่งคดีตองรอคำพิพากษา

ของศาลเปนท่ีสุด ในเรื่องน้ีเราอยากฟงความเห็นของสมาชิกดวยวามีแนวคิดอยางไรเพ่ือจะชวยกัน เพราะเราตองการใหสหกรณฯ 

ไปตอ ความเสียหายตองมีทางออก เดี๋ยวเราชวยกัน น่ีคือวัตถุประสงคของหนังสือท่ียื่น อยากจะฝากพวกเราดวยวาสมาชิกท่ีมี

ความรูเรื่องเหลาน้ีก็ตองแชรกันดวย 
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ประธาน ช้ีแจงวา ในการประชุมครั้งน้ีขอใหสมาชิกท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมน้ี แสดงตัวตนการเปนสมาชิกดวย

การยกมือ บอกหมายเลขสมาชิก ตามดวยช่ือและนามสกุล  เพ่ือจะไดจัดทำเปนรายงานการประชุมครั้งน้ีตอไป 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ตามท่ีคุณศิรินาถฯ ไดแจงวัตถุประสงคท่ีอยูหนังสือท่ียื่นตอคณะกรรมการดำเนินการฯ เพ่ือขอใหจัดใหมี

การประชุมใหญวิสามัญครั้งน้ีวามีวัตถุประสงคอะไรบาง ประเด็น ขอสงสัย ดังน้ันจึงขอเริ่มตามประเด็นของหนังสือดังกลาว 

 

ประเด็นท่ี 1 ขอเท็จจริงงบดุลของสหกรณฯ 

  

ประธานฯ ขอใหนางสาววนาพรฯ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา เรียนทานประธาน  และสมาชิกสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ จำกัด ดิฉัน นางสาววนาพร ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี ดิฉัน

ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี ใหมีหนาท่ีกำกับดูแลสหกรณฯ แหงน้ี ซึ่งจริงๆ แลว ในมุมมองของ

การตรวจสอบบัญชีปกติแลวจะตองตรวจสอบบัญชีแลวแสดงความคิดเห็นการเงินของสหกรณฯ ตาม พรบ. สหกรณ พ.ศ. 2542 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติมระบุวา สหกรณฯ ท่ีมีเงินเกิน 35 ลานบาท จะตองมีผูสอบบัญชีเอกชนทำการตรวจสอบ ซึ่งสหกรณออมทรัพย 

สวทช. จำกัด น้ี ไดวาจางผูสอบบัญชีใหมาทำหนาท่ี แตอำนาจหนาท่ีของสหกรณจังหวัดแมจะไมมีหนาท่ีในการตรวจสอบให

ความเห็นงบการเงิน แตก็มีหนาท่ีกำกับ ดังน้ัน เมื่อไดรับแจงความเห็นจากผูสอบบัญชี หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ

ปทุมธานีจึงสั่งการใหมีทีมตรวจสอบซึ่งนำทีมโดยดิฉันเขามาชวยดำเนินการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไดแจงขอสังเกต 

เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 56 ลานบาท ซึ่งสหกรณออมทรัพย  สวทช. จำกัด จะตองไปพิสูจน  การท่ีสำนักงานตรวจบัญชีปทุมธานีแจง

ขอสังเกตใหทราบไมไดบอกวาเปนความเสียหายเทาน้ัน ซึ่งขอสังเกต คือ 

 

1. รายละเอียดตรงน้ีเงินกูคงเหลือ ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2561 ตามเอกสารสหกรณท่ีจัดทำใหผูสอบบัญชี มียอดคงเหลือ

แตกตางจากบัญชียอยลูกหน้ีเงินกูในโปรแกรมฯ จำนวน 31 ลานบาท   

 

2. รายละเอียดลูกหน้ีเงินกูคงเหลือณวันท่ี 31 ธันวาคม  2561  มีรายละเอียดในบัญชียอยลูกหน้ีเงินกู ในโปรแกรมฯ แต

มีขอสังเกตคือ ไมมีการเคลื่อนไหวการชำระหน้ีตั้งแตวันท่ีกู, การชําระหน้ีแลวหลายป, ในปบัญชี 2562  มีการปรับยอดคงเหลือ

ลดลงเปน 0 บาท เปนตน 

 

3. รายละเอียดเงินฝากธนาคารสวนของการรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561  ติดตามเอกสาร

สหกรณฯ จัดทำใหผูสอบบัญชี มียอดคงเหลือตรงตามบัญชียอยเงินรับฝากในโปรแกรมฯ แตยอดคงเหลือตามงบทดลองของ

สหกรณฯ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน  2562  มียอดแตกตางจำนวน 3 ลานบาท 

 

มีบัญชีเงินรอจายคืนซึ่งเปนหน้ีสินของสหกรณฯ แตมีบันทึกบัญชีเปนสวนของทรัพยสิน ซึ่งถือเปนความผิดปกติ ไมมี

รายการจายคืนสมาชิกไปแลวแตไมบันทึกรายการวาเปนคาจายอะไร ซึ่งปรากฏช่ือสมาชิกท้ังหมดแลวเราไดคัดแยกออกมาแสดงตอ

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด แลวมีบางรายการมีการจายคืนไมระบุรายการ ซึ่งรายการเหลาน้ีมีจำนวนเยอะมาก ยากตอการ

ช้ีแจงรายละเอียด เราจึงแจงขอสังเกตเพ่ือใหสหกรณฯ ดำเนินการติดตามตอไปวาเปนคาอะไร ตองจายคืนหรือไม สวนในเรื่องของ

ระบบจะมีรายละเอียดในระบบโปรแกรมบัญชีไมตรงกับงบ ขอสังเกตก็มีประมาณน้ี ซึ่งสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด ตอง

ตรวจสอบขอเท็จจริงสวนน้ีแลวหากพบเกิดความเสียหายก็ใหไปดำเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน สำนักงานตรวจ
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บัญชีแคมีหนาท่ีแจงใหทราบ แตการท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด จะไปฟองรองดำเนินคดีกับใครก็ข้ึนอยูกับคณะกรรมการ

ดำเนินการฯ พิจารณา ดังน้ันเมื่อสหกรณฯ ไดรับขอสังเกตแลว สหกรณฯ ตองดำเนินการตรวจสอบ เชน รายการยอดคงเหลือท่ี

แตกตาง จำนวน 31 ลานบาท แตกตางอยางไร ตามท่ีประธานฯ แจงใหทราบคือ ผูจัดทำขอมูลไดทำขอมูลเปนไฟล Excel สงให

ผูสอบบัญชีซึ่งเปนขอมูลไมตรงกับขอมูลในโปรแกรมฯ ของสหกรณฯ ซึ่งขอมูลใน Excel  ไมไดระบุช่ือสมาชิกเพียงแตระบุเลขท่ี

สัญญาเงินกู ดังน้ันการตรวจสอบจึงตองมีการจับคูระหวางขอมูลเลขท่ี บัญชีเงินกูกับช่ือสมาชิกวามีใครบาง แลวตรวจสอบวามีการ

จัดทำสัญญาเงินกูกันจริงหรือไม ซึ่งในขอมูลรายช่ือน้ันปรากฏช่ือประธานฯ รวมอยูดวย  ซึ่งเราก็เอากรณีของการมีช่ือประธานฯ น้ี 

ช้ีแจงใหประธานฯ ทราบเลยวาเดิมท่ีประธานฯ ไดมีหน้ีเงินกูแลวชำระหน้ีดังกลาวเรียบรอยหมดแลวแตยังปรากฏช่ือประธาน เปน

ลูกหน้ีในยอดหน้ีจำนวนเต็มดังกลาวอยู ดังน้ันขอมูลของประธานฯ จะมีขอมูลน้ีจริงซึ่งชำระหน้ีเรียบรอยหมดแลวกับขอมูลหน้ีท่ีไมจริง

โดยการจะทำขอมูลข้ึนเองของผูจัดทำขอมูลสงใหผูตรวจสอบบัญชีน่ันเอง ในรายการหน้ี  31 ลานบาทตามขอสังเกตน้ัน สมาชิกจะ

เห็นวาสหกรณฯ ไดขอใหสมาชิกไปทำการยืนยันยอดหน้ีประกอบการตรวจสอบน้ีดวย โดยใหสมาชิกยืนยันวา มีหุน มีเงินฝาก มีหน้ี 

จำนวนเทาใด โดยเมื่อสังเกตจากระบบโปรแกรมของสหกรณฯ ท่ีเราไดใหขอสังเกตไป จะเห็นไดวายอดหน้ีตรงกับยอดหน้ีจริงแตได

มีการชำระไปเรียบรอยแลว และถูกนำขอมูลยอดหน้ีดังกลาวกลับมาแสดงอีกครั้ง ดังน้ันสมาชิกท่ีไปยืนยันยอดจะเห็นยอดหน้ีตรง

ตามท่ีทานไดกูไวแตงเปนหน้ีผีท่ีเพ่ิมมาอีก ดังน้ันสมาชิกตองไปทำการยืนยันน้ีแลวตอบปฏิเสธหน้ีผีดังกลาวเปนลายลักษณอักษรไว

ใหแกสหกรณฯ ดวย เพ่ือสหกรณฯ จะไดนำไปเปนหลักฐานประกอบการเอาผิดกับผูกระทำผิดตอไป สวนรายการหน้ีท่ีไมมีการ

เคลื่อนไหวก็มีขอสังเกตประมาณ 20 รายการ ซึ่งในการเหลาน้ีหมายถึงตองไปยืนยันเพ่ือใหสหกรณฯ ตรวจสอบวามีรายการหน้ี 

ดังกลาวจริงหรือไม มีการจัดทำสัญญาเงินกูดังกลาวหรือไม หรือเปนเพียงแคขอมูลปลอมท่ีเขามีการจัดทำ เขาไปในระบบโปรแกรม

เฉยๆ ซึ่งเรื่องแบบน้ีอยูระหวางสหกรณฯ ดำเนินการ ซึ่งดิฉันและทีมงานจากสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานีจะทำรายการ

บัญชีใหแกสหกรณฯ ไมได เพราะเราไมมีหนาท่ีจัดทำใหแกสหกรณฯ เราเพียงมีหนาท่ีตรวจสอบในขอสังเกตแลวใหคำแนะนำแก

สหกรณฯ แตอยางไรก็ตาม ดิฉันไดแนะนำผูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดทำบัญชีใหแกสหกรณฯ ไปแลว ไดแก นางสาวนันทา 

ต่ำแดง  ท่ีน่ังรวมช้ีแจงกับขาพเจาในการประชุมน้ี คุณสมบัติก็คือเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยของบริษัทไทยน้ำทิพย ซึ่งเปน

หัวหนาแผนกบัญชี ทำหนาท่ีควบคุมสหกรณออมทรัพยบริษัทไทยน้ำทิพย ซึ่ง มีท้ังหมด 4 สาขาท่ัวประเทศ ซึ่งตอนแรกๆ ทีมเราก็

ขอรองใหนางสาวนันทา ต่ำแดง  มาชวยดูเรื่องของการบันทึกบัญชี ระบบโปรแกรมของสหกรณออมทรัพย ซึ่งนางสาวนันทา ต่ำ

แดง  จะมีความชำนาญมาก เคยมีประสบการณดูแลไดถึง 4 สาขา แลวเมื่อนางสาวนันทา ต่ำแดง  เขามาชวยแลว ปรากฏวาก็ตอง

ทำงานของตัวเองดวยจันทรถึงศุกร จึงสามารถเขามาชวยงานไดเฉพาะวันเสารเน่ืองจากมีภารกิจสวนตัวบางน่ันเอง ซึ่งการเขามา

ทำงานในวันเสารของนางสาวนันทา ต่ำแดง  ท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด ก็จะประสบกับการท่ีมีการจางเจาหนาท่ีใหมซึ่งมี

ปญหาในการทำงานหนางานแลวนางสาวนันทา ต่ำแดง  ตองชวยแกไขปญหาน้ันดวย  จึงทำใหเวลาในการตรวจสอบนอยลง ซึ่ง

การตรวจสอบโปรแกรมระบบสหกรณของท่ีน่ีมีความยากกวาปกติเพราะคนเดิมตั้งโปรแกรม แลวทำขอมูลผิดๆ ไว คงเพ่ือใหยาก

ตอการตรวจสอบ ซึ่งในทายท่ีสุดแลวสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด ก็ไดตกลงจางนางสาวนันทา ต่ำแดง  มาปฏิบัติงานเต็มเวลา

ท่ีน่ี โดยจะใหเริ่มงานในวันท่ี 1 เมษายน 2563  เปนตนไป  

 

จากการตรวจสอบเบ้ืองตนของการสงงบใหผูสอบบัญชี จะไมสามารถทำการตรวจสอบไดท้ังหมด เพราะขอมูลยังไม

ถูกตองท้ังหมดน่ันเองเพราะระบบโปรแกรมสหกรณฯ กับขอมูลงบดุลท่ีสงใหผูสอบบัญชี ตรวจสอบยังไมถูกตองตรงกัน ซึ่งการ

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองท้ังหมดน้ันจะตองตรวจขอมูลสมาชิกหลายคนใหครบทุกคน วิธีท่ีทำไดดีท่ีสุดก็คือใหสมาชิกทำการ

ตรวจสอบยอดเงินในแตละรายการของตัวเองน่ันเอง  แตสมาชิก 1,800 กวาคน ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563  ท่ีเดิมใหสมาชิก

สามารถไปตรวจสอบขอมูลรายการเงินของตัวเองไดง้ัน ปรากฏวามีสมาชิกดำเนินการไปแลวเพียง 629 คน คิดเปนประมาณ 34 

เปอรเซ็นตของการดำเนินการเทาน้ัน ท้ังๆ ท่ีสมาชิกรับทราบปญหาขอบกพรองซึ่งคิดเปนสมาชิกท่ีดำเนินการใหความรวมมือนอย

อยู ซึ่งมีสมาชิกท่ีสหกรณฯ ตองสงไปใหทางไปรษณียเพียงแค 50 กวาคนเทาน้ัน ซึ่งหลักฐานการยืนยันเหลาน้ีจะกลายเปนหลักฐาน

ใหกับคนทำงานดวย จึงขอประชาสัมพันธใหสมาชิกทุกทานท่ียังไมไดดำเนินการขอใหไปดำเนินการดวย โดยใหไปดำเนินการดวย

ตัวเองตอหนาเจาหนาท่ีสหกรณฯ โดยไมมีการทำแทนกัน เรื่องน้ีเปนเรื่องสำคัญอีกหน่ึงเรื่อง  
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อยางท่ีไดเรียนไปแลวน้ันวางบทดลองมีความไมถูกตองตรงกับขอมูลงบในระบบโปรแกรมสหกรณฯ ยังมีอีกสวนหน่ึงท่ีเรา

จะตองสงหักเงินรายเดือนท้ังเงินหุน เงินกู เงินฝาก ระบบในสวนน้ีจะมีระบบบัญชีท่ีระบุวา เก็บจากทานจำนวนเทาไหรแลวนำสง

จำนวนเทาไหร สวนน้ีขอมูลก็ยังไมตรงกัน ซึ่งขณะน้ีขอมูล 6 เดือนไดไมตรง สวน 6 เดือนหลังตรง เพราะ 6 เดือนหลังมีการเขามา

ตรวจสอบแลวขอมูลถึงถูกตองตรงตามท่ีมีการหักสงแลวนำสงในระบบโปรแกรมสหกรณฯ 

  

สวนบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด น้ันตรวจสอบไดไมยาก คือถา นำสงเงินแลวไมมีการ

บันทึกบัญชีก็สามารถตรวจสอบไดไมยาก ใครท่ีสงเงินมาแลวใหไปแจงยืนยันกับสหกรณฯ เพ่ือทำการตรวจสอบใหเรียบรอยดวย 

 

ขอมูลเหลาน้ีจะตองมีการแกะขอมูลทางบัญชี เชน กรณีเงินฝากก็ไดแจงขอสังเกตใหกับสหกรณฯ ทราบเพ่ือดำเนินการ

แลว ตัวเลขประมาณ 3 ลานกวาบาท ซึ่งนอกจากสหกรณฯ ท่ีทำการคนหาขอมูลเหลาน้ีตามขอสังเกต ทางทีมสหกรณจังหวัดฯ ได

เขามาทำการตรวจสอบเปนการชวยสหกรณฯ ในวันหยุดของบางวันเสารและอาทิตยอีกทางดวย เรื่องของการรับฝากมีขอสังเกตวา

เงินรับฝากกำหนด 3 ป การบันทึกขอมูลหลัก โดยคนท่ีบันทึกขอมูลหลักทำการบันทึกขอมูลโดยไมไดคิดสวนดอกเบ้ียทบตนไปดวย  

และพบอีกวา บางรายการไมตองคิดดอกเบ้ียทบตนก็กลับนำมาคิดทบตนดวย กลาวคือทุกสิ้นเดือนทุกคนจะไดรับดอกเบ้ีย 

แตเจาหนาท่ีกลับไมใหระบบคำนวณ แตเจาหนาท่ีน้ันทำการคำนวณเองนอกระบบ เหลาน้ีจึงทำใหขอมูลไมตรงและยากตอการ

ตรวจสอบทางบัญชี ซึ่งคนตรวจสอบเมื่อพบกรณีเชนน้ีก็ตองคิดคำนวณใหมใหถูกตองดวยซึ่งพบหลายรายการมาก และมีบางสวนท่ี

ระบบเงินรับฝากท่ีทำในระบบโปรแกรมจะตองมีการตั้งรหัสแลวนำสงขอมูลเขาสูระบบบัญชีซึ่งคนทำบัญชีจะทราบรหัสดังกลาวน้ี 

แตเจาหนาท่ีไมทำในระบบดังกลาวน้ัน การดำเนินการลักษณะน้ีจะทำใหขอมูลการหักเงินกับเงินบัญชีธนาคารของสหกรณฯ ไม

ตรงกัน สิ่งเหลาน้ีรวมเปนขอสังเกตท่ีเราพบแลวแจงใหกับสหกรณฯ ทราบดวย  

 

ขอมูลท้ังหมดน้ี จากการตรวจสอบเกือบ 2 เดือน คิดวาตัวเลขไมนาจะแตกตางจากจำนวนท่ีใหขอสังเกตไว 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

หากตองจัดทำขอมูลบัญชีใหถูกตองท้ังหมดตองใชเวลาเทาไหร ไมแนใจวาการท่ีสหกรณฯ จางนางสาวนันทา ต่ำแดง  มา

ปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด มีทีมมาทำงานดวยหรือไม จะสามารถทำงานขอมูลบัญชีของปท่ีผานมาให

รับรองในการประชุมใหญสมาชิกประจำปในเดือนพฤษภาคม 2563 หรือไม และการจางตองไดรับอนุมัติจากสมาชิกดวยหรือไม ขอ

คำตอบแบบกระชับเพราะเกรงวาเวลาจะไมเพียงพอ 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวาการทำขอมูลใหถูกตองตองปรับปรุงขอมูลเดิมไมถูกตองท้ังหมดดวย ซึ่งตองใชเวลามากซึ่งเดิม

นางสาวนันทาฯ ไมสามารถเขามาทำการตรวจสอบได ปรับปรุงขอมูลได ในวันจันทรถึงศุกรเน่ืองจากติดภารกิจงานของบริษัทไทย

น้ำทิพย แตหลังจากท่ีนางสาวนันทา ต่ำแดง  มาทำงานเต็มเวลาท่ีน่ีแลวก็คงสามารถทำได เพราะสามารถทำไดตอเน่ืองแลว  

 

สมาชิกเลขท่ี 2250 นางสาวศิรินาถ แถบทอง 

ตามขอ 22 ของขอบังคับสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด ระบุวา “การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบไดรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี” 

ประเด็นก็คือ ตอนน้ีเราอยูระหวางการตรวจสอบ ซึ่งเปนการตรวจสอบงบการเงินประจำประหวางงบป 2561  กับป  2562  

ในขณะน้ีเวลาก็คือปลายเดือนมีนาคมแลว เพราะฉะน้ันในฐานะสมาชิกก็ตองถามวา สหกรณฯ ไดจางคนมาทำหนาท่ีตรวจสอบ

บัญชีจะแลวเสร็จเมื่อไหร ซึ่งทานจะตองตอบ เพราะหากดำเนินการไมทันเวลา 150 วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี ก็จะไมสามารถ
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รับรองงบตอได แลววันท่ีเสร็จสิ้นงบการเงินก็มีโอกาสท่ีจะไมรับรองงบการเงินไดหากมีประเด็นหลักการทางบัญชี ตั้งการตั้งหน้ีเผื่อ

จะสูญ การตั้งหน้ีตางๆ 

 

ประธานฯ ช้ีแจงวา มีความเขาใจในเรื่องน้ีซึ่งทางสหกรณฯ แตคุยยืนยันกับผูตรวจบัญชี เรื่องกรอบระยะเวลาการ

ดำเนินการใหทัน  150 วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี เพ่ือใหสามารถรับรองงบดุลในท่ีประชุมใหญประจำปภายในเดือนพฤษภาคมได  

 

ตอบประเด็นของคุณสุกัลยาฯ วา ไดมีการจางผูเช่ียวชาญทางบัญชีน้ี โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ซึ่งมีการตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกตามขอบังคับแลวตอบวาประมาณจากมติท่ีประชุมใหญ จึงไมตองนำมาขอมติจากท่ีประชุมใหญครับ 

  

 สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ 

ไมทราบวาสหกรณฯ สามารถยืนยันยอดเงินโดยดูจากยอดการหักเงินราคาหุน คาหน้ี และเงินฝาก จากการหัก

ประจำเดือนของสมาชิกไดหรือไม เพราะหากถาสหกรณฯ รอการยืนยันใหครบจะทำใหไมสามารถปดงบดุลไดทัน 150 วันนับแตวัน

สิ้นปทางบัญชี 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา หากเปนกรณีปกติจะสามารถยืนยันยอดเงินดูจากการหักเงินประจำเดือนของสมาชิกได แต

กรณีน้ีเปนการไมปกติ และสหกรณฯ ไมไดรอใหสมาชิกมาทำการยืนยันใหครบ แตการท่ีสมาชิกมายืนยันยอดเงินกับทางสหกรณฯ 

จะทำใหการดำเนินการตรวจสอบมีความเร็วข้ึนกวาการท่ีสหกรณฯ ดำเนินการตรวจสอบเองของสมาชิกท้ังหมด 1,800 กวาคน  

 

นายประเดิม  วณิชชนานันท  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  สวทช. จำกัด ช้ีแจงวา ในวาระน้ีขอสรุปวา 

สหกรณฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกท่ียังไมไดดำเนินการยืนยันยอดเงินตอสหกรณฯ กรุณาใหไปดำเนินการโดยเร็ว  โดยขอใหนำ

หลักฐานยืนยันตัวตนการเปนสมาชิกของทานยื่นตอเจาหนาท่ีสหกรณฯ เพ่ือตรวจสอบยืนยัน ซึ่งหากทานดำเนินการเร็วจะชวยให

เจาหนาท่ีบัญชีของสหกรณฯ สามารถสอบทานบัญชีไดเร็วข้ึน  

 

 สมาชิกเลขท่ี 3349 นางสาวจันทรา งามวิริยะวงศชัย 

 สมาชิกตองนำหลักฐานอะไรเพ่ือไปทำการยนืยันยอดเงินกับสหกรณฯ แลวสมาชิกตองดำเนินการอยางไร 

 

 นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา หลักฐานการแสดงตัวตนสมาชิก เชน บัตรประจำตัว ใบสลิปท่ีไดรับจากสหกรณฯ ใบแจงยอดการซื้อ

หุนแตละเดือน เปนตน  

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา ดำเนินการตรวจสอบกับหลักฐานท่ีสหกรณฯ เตรียมไวใหตรวจสอบพรอมลงนามยืนยันแลวนำ

หลักฐานสวนของสมาชิกกลับมาเก็บไวท่ีตัวเรา 

 

ประธาน ช้ีแจงวา สหกรณฯ ขอใหสมาชิกยืนยันยอดเงินในรอบปน้ีจำนวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1  เปนการยืนยันยอดเงิน 

ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน 2562 สวนครั้งท่ี 2 เปนการยืนยันยอดเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเปนการยืนยันยอดเงินหุน 

ยอดเงินหน้ี และยอดเงินฝาก วามีอยูจำนวนเทาไหร ซึ่งทางสหกรณฯ มียอดดังกลาวแสดงใหทานตรวจสอบแลว สวนท่ีทานจะนำ

หลักฐานของทานเองมายืนยันความถูกตองก็สามารถทำไดตามท่ีนางสาววนาพรฯ ช้ีแจงดังกลาว แตสมาชิกตองไปแสดงตัวท่ี

สหกรณฯ ดวยตนเองเทาน้ันซึ่งตองขอความรวมมือจากสมาชิกทุกคนดวย 
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นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา หากสมาชิกมีเวลาสำหรับการตรวจสอบน้ี สมาชิกสามารถไปขอรายละเอียดยอดเงินตางๆ  

ท่ีสหกรณฯ เพ่ือเอากลับมาตรวจสอบแลวนำกลับไปยืนยันสหกรณฯ อีกครั้งก็ได  

 

สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ 

 ผมเปนสมาชิกอีก 1 คน ท่ียังไมไดไปยืนยันยอดเงิน เปนไปไดหรือไมท่ีสมาชิกไมตองเดินทางไปยืนยันท่ีสหกรณฯ เชน  

ใหยืนยันตอบกลับทางอีเมล หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร  

ขอใหสหกรณฯ แจงยืนยันวันครบกำหนดการดำเนินการตรวจสอบเขาใจกันยอดเงิน เพ่ือสมาชิกจะไดไปยืนยันตาม

กำหนดวันเวลาท่ีแจง เพราะขณะน้ีสมาชิกทราบหลักการแลววาตองไปยืนยัน แตวาชวยบอกวันท่ีหากสมาชิกไมไปดำเนินการแลว

สหกรณฯ จะไมสามารถทำงานตอได จึงขอใหสหกรณฯ แจงความชัดเจนเพ่ือใหสมาชิกไดไปเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการน้ี

ดวย 

 

ประธาน ช้ีแจงวา กำหนดการท่ีแจงไวคือใหดำเนินการภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2563 น้ี สมาชิกมีความประสงคจะให

สหกรณฯ ขยายระยะเวลาถึงสิ้นเดือนหรือไม 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

ไมตองการใหสหกรณฯ ขยายระยะเวลาถึงสิ้นเดือน แตอยางนอยท่ีสุดใหสมาชิกทุกคนไดทราบกำหนดวันท่ีชัดเจนแลว

หลังจากน้ันเปนสิทธ์ิสวนบุคคลถาไมไปยืนยันสหกรณจะไดดำเนินการตอได สหกรณฯ จะไดดำเนินการตรวจสอบบัญชีไดครบถวน

ตอไปได 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวาสหกรณจะแจงยืนยันใหสมาชิกทราบอีกครั้งวากำหนดการดำเนินการยืนยันยอดใหดำเนินการภายใน

วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 

สมาชิกเลขท่ี 0457 นายนิพนธ จิรอาภากุล 

ผมอยากใหสหกรณประชาสัมพันธใหสมาชิก ซึ่งในวันน้ีมีสมาชิกในหองประชุมครั้งน้ีประมาณ 100 คนเหลืออีก 1,000 

กวาคน ไมรูเหตุผลวาทำไมตองยืนยันยอดเงินสหกรณฯ วัตถุประสงคเราเคยรูหรือไมวาสหกรณจะยืนยนัยอดเพราะอะไรอันน้ีเปน

ขอท่ี 1 สวนขอท่ี 2 เมื่อสมาชิกสหกรณฯ สหกรณฯ สามารถมาหาสมาชิกไดหรือไมจัดโตะบริการท่ี สก. ไดหรือไม ขนเอกสารไป

บริการท่ี สก. ไดหรือไม เน่ืองจากสหกรณฯ อยูไกล สมาชิกจะเดินไปก็คอนขางจะลำบาก สวนอีกขอมีสมาชิกบางสวนทำงานอยูท่ี

อาคารโยธี ท่ีซอฟแวรปารค ท่ีบางน้ำเปรี้ยว สวทช. ภาคเหนือ สมาชิกเหลาน้ีสหกรณฯ ดำเนินการอยางไร ผมคิดวาสหกรณฯ 

ดำเนินการอยางไรก็คงไมไดยอดท้ังหมดแตสวนใหญอยูท่ีน่ีโอเค สหกรณฯ ก็ตองมาหาสมาชิกบาง 

 

ประธาน ช้ีแจงวา เปนขอเสนอแนะท่ีดีและขอรับขอเสนอน้ีไวเพ่ือพิจารณาการตอไป แตท่ีผานมาสหกรณฯ ไดดำเนินการ

แจงสมาชิกใหทราบผานทางกลุม Line  ทางอีเมล และทาง facebook  ซึ่งพยายามแจงใหสมาชิกทราบมากท่ีสุด 

 

สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ 

ผมเห็นวาการลงนามในเอกสารใหกับสหกรณฯ มีความสำคัญมากโดยเฉพาะการลงนามในเอกสารเงินกูสมาชิกลงนาม

เมื่อไหรจะมีภาระผูกพันเมื่อน้ัน เขาใจวาการลงนามอาจมีความผูกพันมากกวาภาระหน้ีจริง จึงขอใหสมาชิกใหความสำคัญจากการ

ตรวจสอบลงนามครั้งน้ี วามีความสำคัญมากในทางบัญชี จึงขอใหสมาชิกตรวจสอบอยางละเอียดกอนลงนามในเอกสาร  
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สมาชิกเลขท่ี 0570 นางสาวเมทินี  ประภาประไพ 

อยากสอบถามวากรณีท่ีมีการโกงท่ีกระทำตอสมาชิกท่ีลาออกไปแลวซึ่งจะตองมีการทำเอกสารการกูและการค้ำประกัน

ปลอม สมาชิกทราบไดอยางไรวาเปนหน่ึงในผูท่ีถูกโกงดวยวิธีดังกลาว 

 

ประเด็นท่ี 2 การรายงานความคืบในสวนของการดำเนินคดี 

ประเด็นท่ี 5 แนวทางการดำเนินงานและการบริหารสหกรณฯ ในชวงเวลาท่ีเกิดปญหา 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอใหขอมูลเพ่ิมเติมวาเมื่อพิจารณาเอกสารเงินกู ไมวาจะเปนเงินกูฉุกเฉินและเงินกูสามัญขอมลูเหลาน้ี

ใหดูจากสำเนาเอกสารของเราได ถาปรากฎเอกสารการกูนอกเหนือจากท่ีเรามีก็อาจเปนการสรางเอกสารเท็จ ซึ่งไมมเีอกสาร 

สัญญากูจริง 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา จะไมมีผลกระทบกับสมาชิก สมาชิกท่ีถูกนำช่ือไปใชในบัญชีผีดังกลาว จะไมทวงถามใหชำระหน้ี 

เพราะมันมีผลบังคับเปนเพียงการสรางขอมูลมาหลอกทางบัญชี แตผูท่ีถูกกระทบจริงคือสหกรณฯ ท่ีตองรับสวนน้ันไปแมตอง

ติดตามนำกลับคืนมา ในการน้ีสมาชิกตองชวยสหกรณฯ ยืนยันยอดเงินวามีอยูจริงหรือไม จำนวนเทาใด สวนบัญชีปลอมท่ีถูกทำข้ึน

สหกรณฯ ยืนยันวาไมมีการกระทบกับสมาชิกโดยตรง แมกระท่ังตัวประธานท่ีถูกระบุช่ือเปนลูกหน้ีเงินกูก็ไมไดเปนหน้ีจริงเปนเพียง

แคบัญชีท่ีถูกสรางข้ึนมาหลอกระบบ 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ในวาระท่ี 3.1 ขอสรุปมติวาสมาชิกรับทราบ และสหกรณฯ ขอความรวมมือสมาชิกทุกคนใหไป

ดำเนินการยืนยันยอดเงินตามกำหนดระยะเวลาท่ีสหกรณฯ ไดแจงไว และสหกรณไดรับขอเสนอแนะเปนการประชาสัมพันธให

สมาชิกรับทราบกำหนดระยะเวลาภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 

ประธาน ช้ีแจงวา  วาระท่ี 2 การรายงานความคืบในสวนของการดำเนินคด ีในสวนน้ีตามท่ีไดเรยีนแจงใหสมาชิกไดทราบ

ความกาวหนากอนหนาน้ี เราไดมีการไปแจงความรองทุกขกับพนักงานสอบสวนรวมจำนวน 4 ครั้งดวยกัน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 

ตุลาคม 2562 แจงความเจาหนาท่ีบัญชี ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 แจงความเจาหนาท่ีการเงิน ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 5 

กุมภาพันธ 2563 แจงความเจาหนาท่ีบัญชีและเจาหนาท่ีการเงินรวมกันกระทำผิด และครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เปน

การไปแจงเพ่ิมความเสียหายใหตรงตามจำนวนขอเสนอแนะตามเอกสารของสำนักตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี ท่ีจำนวน 56 ลาน

บาท ในข้ันตอนตอไปซึ่งสมาชิกมีความกังวลวาเหตุใดสหกรณจึงไมอายัดทรัพยสินของเขา อยากเรียนวาเรื่องน้ีมีกระบวนการ

ข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกำหนดไววามีข้ันตอนอยางไรบาง ข้ันตอนแรกท่ีเราเสียเวลาไปมากก็คือข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมูลคาความผิดท่ีทางสำนักตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานีไดใหความอนุเคราะหกับสหกรณฯ มาทำการตรวจสอบ

รายละเอียดจนกระท่ังเราทราบมูลคาความเสียหายท้ังหมดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 สหกรณฯ จึงไดไปแจงความรองทุกขเอาผิด

กับผูกระทำ ซึ่งในข้ันตอนน้ีเราเรงเหมือนกันเพ่ือปลดล็อคเรื่องอายุความท่ีระบุใหสหกรณฯ ตองดำเนินการภายใน 90 วันนับแต

วันท่ีทราบเรื่องการกระทำผิดและผูกระทำผิดซึ่งสหกรณฯ ก็ไดดำเนินการในสวนน้ีเรียบรอยแลว และสหกรณฯ ไดยื่นพยาน

เอกสารตางๆ ไปยังพนักงานสอบสวนซึ่งเราไดยนิขอมูลอยางครบถวนท้ังหมดในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งพนักงานสอบสวนก็

ไดดำเนินการ จะทำเอกสารตามแบบของพนักงานสอบสวนแลวนัดใหพยานท่ีเก่ียวของของสหกรณฯ ไปลงนามยืนยันคำใหการ 

ข้ันตอนตอไป ก็คือวาพนักงานสอบสวนตองใหถูกผูกลาวหาท้ังสองคนมารับทราบขอกลาวหากอนแลวจึงจะทำการสอบสวนในช้ัน

พนักงานสอบสวน แลวหลังจากน้ันพนักงานสอบสวนจะทำการสรุปสำนวนการสอบสวน ซึ่งในข้ันตอนน้ีก็มีสมาชิกสอบถามวาทำไม 

ไมมีการอายัดทรัพยสินของผูถูกตองหา ซึ่งสหกรณฯ ก็ไดปรึกษาประเด็นน้ีกับทนายความถึงความเปนไปไดในการดำเนินการอายัด

ทรัพยสินของผูถูกกลาวหา โดยทนายความก็แจงใหทราบวา การจะอายัดทรัพยสินไดจะตองเปนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน  
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ซึ่งตอนท่ีสหกรณฯ ยื่นเอกสารตอพนักงานสอบสวนก็ไดเสนอพยานหลกัฐานเพ่ือนำไปสูฐานความผิดฟอกเงินน้ีดวย ซึ่งในเรื่องน้ีเปน

ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนท่ีตองพิจารณาวาเขาขายเปนความผิดฐานฟอกเงินหรือไม ซึ่งหากเขาขายการกระทำความผิดน้ี 

พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจในการทรัพยสินไวได ข้ันตอนตอไปพนักงานสอบสวนทำการสรุปสำนวนสอบสวนเรียบรอยแลวก็จะ

สงเรื่องไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการก็จะมีข้ันตอนในการพิจารณาสำนวนเพ่ือพิจารณาการยื่นฟองรองตอศาล แลวเมื่อ

ศาลรับฟองคดีจากพนักงานอัยการก็จะเขาสูกระบวนการของศาลในการไตสวน การนัดสืบพยาน การนัดไกลเกลี่ย เปนตน ซึ่ง

ข้ันตอนตรงท่ีพนักงานอัยการเพ่ือยื่นฟองตอศาล ทนายความแจงวามีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 48 ถึง 84 วัน ซึ่ง

สำนวนการฟองจะถูกพิจารณาตามคิวของคดีท่ียื่น โดยในข้ันตอนน้ีเราไดขอใหทนายความติดตามและเรงการดำเนินการ 

ประสานงานใหความสะดวกแกพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดอยางสะดวกซึ่งจะทำใหเกิด 

ความรวดเร็วข้ึนจากปกติของกระบวนการน้ัน 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

หากพนักงานสอบสวนสามารถท่ีจะสรุปไดวามีขอกลาวหาคืออะไร พนักงานสอบสวนก็จะมีอำนาจท่ีจะสามารถไปอายัด

ทรัพยของผูถูกกลาวหา ก็เลยไมแนใจข้ันตอนท่ีเขียนวา วันท่ี 7 มีนาคม คือ ฝงเราเองถูกเรียกไปใหการเปนพยานเสร็จเรียบรอย

หมดแลวใชหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ใช 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

ประเด็นคือ เราสามารถจะทำอยางไรใหทนายความท่ีเราจางอยู ไปหารือกับพนักงานสอบสวนวาใหชวยกระบวนการท่ีจะ

ไปนำอายัดทรัพยของผูถูกกลาวหา ประเด็นคือ เหมือนกระบวนการสามารถทำได คือ เรื่องคดีเราสามารถใหทนายความท่ีเราจาง

ฟองเองก็ได หากทนายความดำเนินการไดเร็วก็จะสามารถขอศาลคุมครองช่ัวคราวเพ่ือใหอายัดทรัพยได แตไมแนใจวา

พยานหลักฐานตางๆ เพียงพอหรือไม ท่ีจะใหทนายความยื่นฟองไดเร็วกวากำหนดการสรุปสำนวนท่ีจะไปอายัดทรัพย มีขอกังวลวา 

หากเกิดการยักยายถายเททรัพยสินไปก็จะกลายเปนวา สมมุติวา มีคนนอกซื้อทรัพยสินไปโดยสุจริต เราจะไปเพิกถอนไมได 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ชวงแรกท่ีสหกรณจะดำเนินคดี สหกรณก็พิจารณาวาจะใชชองทางไหน คือ มี 2 ชองทาง ไดแก 1) ไม

ตองผานพนักงานสอบสวน 2) สงฟองเอง แตสหกรณเลือกท่ีจะผานกระบวนการพนักงานสอบสวน เพราะตอนแรกเราไมพบมูล

ความผิด 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

เราสามารถทำคูขนานกันได ถาหลักฐานเราพรอม ทนายความก็สามารถยื่นฟองคดีได ถาหากทนายความเกงๆ ยิ่งทำได

เร็วกวา แลวหากศาลไตสวนมูลฟองแลวคดีมีมูล สวนของการอายัดทรัพยก็ตองดูวาระหวางพนักงานสอบสวนกับทนายความขอ

หมายศาล วิธีการใดจะเร็วกวากัน ไมทราบวาทนายความแนะนำวาอยางไรบาง 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ผมไดสอบถามทนายความแลว และขอใหทนายความเรงกระบวนการของการจะอายัดทรัพยสินสวนน้ี

เหมือนกัน ซึ่งตอนท่ีผมไปยื่นเอกสารท่ีพนักงานสอบสวน ก็ไดสอบถามพนักงานสอบสวนเหมือนกันวาจะสามารถเรงรัด

กระบวนการน้ีไดหรือไม ซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจงใหปรึกษากับทนายความ ผมจึงแจงทนายความวาใหเรงกระบวนการ เพราะ

สมาชิกมีความกังวลวาจะมีการยักยายถายเททรัพยสิน 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 
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เหตุใดพนักงานสอบสวนจึงใหปรึกษากับทนายความ เพราะเปนอำนาจของพนักงานสอบสวนอยูแลว  

 

ประธาน ช้ีแจงวา ตามท่ีผมไดแจงในชวงแรกวา กรณีเขาขายประเดน็ยักยอกทรัพยแลวฟอกเงิน เราจงึจะสามารถอายัด

ทรัพยผูถูกกลาวหาได แตถาเปนกรณียักยอกเงินธรรมดา จะไมสามารถท่ีจะไปอายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหาได 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา สหกรณก็ทราบวาสามารถดำเนินการได 2 ชองทาง ในการน้ี ทานประธานก็ไดเรงรัดให

ทนายความดำเนินการ ทนายความก็แจงวา กรณีการฟอกเงินอาจจะพบไดจากการมีการถานโอนทรัพยไปยังบุคคลท่ี 3 ซึ่งสหกรณ

ก็พยายามสืบในทางลับเชนกันวา มีการทำลักษณะน้ีหรือไม ซึ่งถาหากสมาชิกท่ีรูจักและมีหลักฐานท่ียืนยันไดวามีการยักยายถายเท

ทรัพยสินใหแจงมาท่ีสหกรณได ซึ่งก็จะการชวยเหลือสหกรณอีกทาง สหกรณก็จะไดเรงรัดใหทนายความดำเนินการสงฟองคดีใน

เรื่องน้ีดวย การท่ีรอใหมีการฟอกเงินกอนหรือไม ผมไมทราบเน่ืองจากไมมีความเช่ียวชาญเรื่องน้ี 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอรับเรื่องน้ีไปพิจารณาดำเนินการวาสามารถดำเนินการแบบสหกรณฟองคดีเองควบคูกับกระบวนการ

ผานพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการไดหรือไม อยางไร 

  

ในวาระน้ี ขอมติเปนการรายงานความคืบหนาและสมาชิกไดมีขอเสนอแนะใหสหกรณมีการดำเนินการฟองคดีเอง 

ควบคูไปพรอมกับกระบวนการผานพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

ตอเน่ืองกันเรื่องคนท่ียื่นเรื่องตอพนักงานสอบสวนในท่ีน้ีคือประธานสหกรณใชหรือไม ซึ่งถือวาเปนผูแทนของสหกรณ  

ซึ่งตอนน้ีคือเปนประธานเพียงทานเดียวท่ีทำการรวบรวมพยานและลงนามในเอกสารสงไปใชหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ใช 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

ดังน้ัน ก็คือประธานเปนตัวแทนของสมาชิกทุกคนท่ียื่นเรื่องตอพนักงานสอบสวน หากสมาชิกสหกรณซึ่งถือวาเปน

ผูเสียหายเชนเดียวกัน สมาชิกจะสามารถไปลงนามในคำรองตอพนักงานสอบสวนดวย จะมีโอกาสเปนไปไดหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ตอบประเด็นแรกกอน ตอนท่ีสหกรณรวบรวมพยานน้ัน พยานบุคคลเรามีหลายคน มีประธานในฐานะ

ท่ีเปนผูแทนของสมาชิกผูเสียหายทุกคนของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และพยานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณอีกหลายคน 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

สมาชิกจะไมไดไปเปนพยาน แตจะไปเปนผูเสียหายรวมกับสหกรณ เทาท่ีตนไดศึกษามา สหกรณถือเปนนิติบุคคลซึ่งเปน

องคกรหน่ึงองคกร ซึ่งตองมีคนหน่ึงคนท่ีตองเปนผูแทนสหกรณไปฟองรองตอพนักงานสอบสวน แตในฐานะสมาชิกสามารถแสดง

ตนวาเปนผูเสียหายรวมกับสหกรณหรือนิติบุคคลน้ันไปยื่นคำรองตอพนักงานสอบสวนเพ่ิมเตมิก็ได เรื่องน้ีอยากจะฝากประเด็นไวให

ทนายความของสหกรณวา ถาดำเนินการเชนวาน้ีได ขอใหสมาชิกสหกรณท่ีไมจำเปนวาตองอยูรวมจำนวนเทาใด แตใหสามารถไป

ยื่นรองเปนผูเสียหายเพ่ิมเติม 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

อยากมีขอเสนอดวยวา บางอยาง คือ เราไมแนใจวาทนายความแตละทานใหความเห็นตรงกันหรือไม เชน เรื่องอายัด

ทรัพย ตนก็ไดปรึกษากับทนายความโดยตรงเชนกัน ซึ่งก็ไดรับคำตอบวา กรณีไมจำเปนตองเปนการฟองคดีฟอกเงิน คดียักยอก
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พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจท่ีจะไปอายัดบัญชีได เพราะฉน้ัน ในข้ันตอนดำเนินการเราก็ไมรูวา การท่ีประธานไปลงนามเอกสารท่ี

พนักงานสอบสวนคือการไปลงนามในฐานะอะไร ในฐานะพยานบุคคล แลวประธานสงเอกสารตางๆ ไปใหพนักงานสอบสวน

ครบถวนหมดแลวจนจบกระบวนการแลวใชหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ใช 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

ถาใช แสดงวา พนักงานสอบสวนตองรูแลววาขอกลาวหาท่ีจะกลาวหาคืออะไร เพราะฉน้ัน ก็จะไปสูกระบวนการตอไปวา 

การแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหาวาขอกลาวหาคืออะไรบาง ประเด็นคือ พนักงานสอบสวนหาตัวผูถูกกลาวหา

เจอหรือไม แลวในกระบวนการท่ีบอกวาพนักงานสอบสวนมีอำนาจอยูแลวท่ีจะอายัดบัญชีของผูถูกกลาวหา ประเด็นคือ ไม

จำเปนตองเปนฐานความผิดฟอกเงิน เพราะความผิดฐานยักยอกทรัพยกับฐานลักทรัพยจะมีจุดตัดอยูคือ หากเจาหนาท่ีสหกรณ

ไมไดมีหนาท่ีครอบครองเงินน้ัน แตเงินท่ีสมาชิกเอามาใหน้ีคือเงินสหกรณ ฐานความผิดคือลักทรัพย แตหากเจาหนาท่ีมีหนาท่ีเขาไป

ครอบครองเงินน้ันแลวเอาเงินน้ันไป ฐานความผิดคือยักยอกทรัพย ซึ่งอายุความคดียักยอกทรัพย ท้ังอายุการแจงความรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวน อายุความยื่นฟองคดีตอศาลจะสั้น 

สวนเรื่องการจะยอมความ หากผูถูกกลาวหามีความประสงคจะนำเงินมาชดใชคนืสหกรณ สหกรณสามารถรับเงินน้ันได  

แตจะไปยอมความไมได เพราะสิทธิในการดำเนินคดีอาญาจะระงับไป คือ ไมไดหมายความวาสหกรณจะรับเงินน้ันไมได ถาผูถูก

กลาวหาอยากจะเอาเงินมาจายคืนสหกรณก็สามารถรบัได แตหามประนีประนอมยอมความ เพราะในฐานะประธานกับกรรมการจะ

ไมมีอำนาจยอมความได 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

อีกเรื่อง ในกรณีการยอมความตามท่ีคุณสกัลยาฯ ใหขอมูลน้ัน จริงแลวยังไมตองถึงข้ันน้ันก็ได เราสามารถใหพนักงาน

สอบสวนไปสืบแสวงหาเสนทางการเงินของผูถูกกลาวหากอนก็ได วามีอะไรท่ียังผิดปกติบาง ซึ่งเปนข้ันตอนการสืบสวนขอมูลไว 

แลวเมื่อถึงข้ันตอนอายัดจึงนำมาใชก็ได แตขณะน้ีไมแนใจวา ไดดำเนินการท่ีเปนเรื่องการสืบเสนทางการเงินของผูถูกกลาวหาท่ี

ผิดปกติแลวหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ข้ันตอนดังกลาวน้ีเปนอีกข้ันตอนถัดไป 

 

สมาชิกเลขท่ี 1006  นายจีรศักดิ์ เศวตวงศ  

ขอเสริมวา หากมีการตั้งบัญชีผี สมาชิกท่ีโดนเอาช่ือไปตั้งบัญชีผีดังกลาว จะไปแจงความวามีการแอบอางเปนความผิด 

ไดหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอรับเรื่องน้ีไปปรึกษารวมกับทนายความ เพราะเรื่องน้ีมีหลักฐานในการท่ีสหกรณนำไปสูการฟองคดี

อยูแลว ในฐานความผิดสรางเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร สวนสมาชิกจะนำเรื่องน้ีไปฟองเองน้ัน ไมแนใจวากรณีน้ีถือวาสมาชิก

เสียหายแลวหรือไม 

 

สมาชิกเลขท่ี 889 นางกุลธิดา เอ้ือมลฉัตร 

ขอทราบรายละเอียดช่ือและนามสกุลของผูถูกกลาวหาไดหรือไม เพราะสมาชิกไมทราบวาเปนใคร เพราะหากทราบแลว 

อยางนอยคือสมาชิกสามารถชวยกันตามได 
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ประธาน ช้ีแจงวา สามารถขอดูเอกสารไดวาสหกรณดำเนินการกับใครในฐานะผูถูกกลาวหา 

 

สมาชิกเลขท่ี 889 นางกุลธิดา เอ้ือมลฉัตร 

จากขอมูลท่ีแจงคือมีการทุจริตตั้งแต พ.ศ. 2554 ไมทราบวาอายุความจะหมดแลวหรือไม 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา เปนการนำเลขท่ีสัญญากูยืมเงินเลขท่ี พ.ศ. 2554 มาใสเปนขอมูลเทาน้ัน ไมไดหมายความวามี

การทุจริตตั้งแต พ.ศ. 2554 ซึ่งยังไมสามารถพิสูจนไดวาเกิดเหตุเมื่อใด 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอสรุปมติวาระการประชุมวา ใหสหกรณนำขอเสนอแนะไปปรึกษาทนายความวา สามารถฟองควบคูพรอม

กับพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการยื่นฟองไดหรือไม และปรึกษาเรื่องสมาชิกจะยื่นฟองเองไดหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอหารือท่ีประชุมวา หากจะขอใหสมาชิกท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ มาเปนท่ีปรึกษาการดำเนินการ โดยเปน

คณะทำงานรวมกับคณะกรรมการดวยไดหรือไม 

 

ประเด็นท่ี 4 เร่ืองการจางทนายดำเนินคดี และอนุมัติคาใชจายดำเนินคดี 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร  

เรื่องน้ีมีประเด็นเก่ียวเน่ืองกับเรื่องการจางทนายความในวาระท่ี 3.4 แตสมาชิกยังไมมีทนายความมานำเสนอ เพราะยัง

ไมไดปรึกษากับทนายความ เน่ืองจากยังไมสามารถเขาถึงหลักฐานตางๆ ได จึงไมสามารถปรึกษารายละเอียดงานและราคาได แต

ขอเสนอหารือสมาชิก เพราะปจจุบันสมาชิกยังไมทราบวาสหกรณวาจางทนายความจากท่ีใด อยางไร และหากเกิดวาสหกรณ

ตองการผูเช่ียวชาญแตคาใชจายแพงไปและสมาชิกตองการจางทนายความคนเดิม ไมใหมีการจางเพ่ิมเติมอีกก็พิจารณาได ดังน้ัน 

จึงขอเสนอใหพิจารณาวาระ 3.4 ไปพรอมวาระน้ีดวย 

 

ประธาน ช้ีแจงท่ีประชุมวา ทนายความท่ีสหกรณวาจาง คือทนายความท่ีสหกรณประสานงานมาตั้งแตชวงแรกท่ีสหกรณ

พบเหตุ และทนายความไดรวมรับทราบรายละเอียดของการสืบสวนขอเท็จจริงและการสอบสวนความผิด เมื่อสหกรณทราบขอมูล

ท่ีชัดเจนแลว สหกรณก็พิจารณาในระดับคณะกรรมการดำเนินการฯ แลวทนายความก็เสนอเรื่องจางมาใหพิจารณาในราคาสาม

แสนบาท ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหจางโดยมีการพิจารณากรอบการทำงานใหครอบคลุมตั้งแตการดำเนินการ

สงเอกสารใหพนักงานสอบสวน การประสานงาน กระท่ังเรื่องไปสูกระบวนการฟองคดีตอศาล รวมถึงการเขาเปนโจทกรวมท้ังคดี

แพงและคดีอาญาดวย ท้ังน้ี จนกวาจะจบกระบวนการ รวมคาจางท้ังสิ้นจำนวนสามแสนบาท โดยแบงจายเปน 2 งวด ไดแก งวดท่ี 

1 จำนวนสองแสนบาท และงวดท่ี 2 จำนวนหน่ึงแสนบาท เมื่อเรื่องเขาสูกระบวนการศาลเรียบรอยแลว ท้ังหมดน้ีคือรายละเอียด

การจางทนายความคนปจจุบัน 

 คณะกรรมการดำเนินการฯ ก็มีการหารือเรื่องการจางทนายความมืออาชีพซึ่งจะมีคาจางท่ีราคาแพง สมาชิกจะเห็นดวย

หรือไมหากมีการจาง ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการดำเนินการฯ ก็กำลังพิจารณาผลการทำงานของทนายความปจจุบันน้ีอยูเชนกัน ซึ่ง

หากผลการทำงานไมดี ก็อาจพิจารณาวาจางทนายความรายใหมแทน 

 เน่ืองจากการใชงบประมาณคาจางทนายความคนปจจุบันยังไมไดมีการพิจารณาใหกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว 

จึงขอเสนอท่ีประชุมครั้งน้ีพิจารณารับรองการใชจายสำหรับการดำเนินการและพิจารณาใหกรอบงบประมาณเพ่ือดำเนินการ 

เรื่องน้ีดวย 
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สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

มีประเด็นท่ีตองพิจารณาคือ การจางทนายความมืออาชีพน้ันราคาจะแพง แตไมแนใจวาจะสามารถติดตามทรัพยกลับมา

ไดจำนวนเทาใด และสมาชิกมีความยินดีใหจางในราคาท่ีแพงน้ีหรือไม เทาท่ีทราบขอมูลคือราคาโดยประมาณปละ 1 ลานบาท 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา เสนอท่ีประชุมพิจารณาใหกรอบงบประมาณเพ่ือการดำเนินงาน และใหมอบอำนาจ

คณะกรรมการดำเนินการฯ ดำเนินงานท่ีเก่ียวของแลวจึงรายงานท่ีประชุมทราบรายละเอียดการดำเนินงานและงบประมาณ 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร  

ราคาการจางทนายความแตละท่ีราคาไมเทากัน ข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญของทนายความ และข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ดวย 

เชน ระยะเวลาดำเนินงาน อาจจะปละหน่ึงลานบาท แตหากตองทำสองป ก็จะกลายเปนสองลานบาท หรือมีบุคคลท่ีเก่ียวของมาก

ข้ึน ราคาก็อาจจะสูงข้ึนตามไปดวย ดังน้ัน จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหกรอบงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน เชน สองหรือสามลาน

บาทเพ่ือความเสียหายจำนวน 56 ลานบาท ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาในการดำเนินคดี และทรัพยสินอาจจะไมเหลือแลว ลักษณะน้ี

สมาชิกจะไมอนุมัติกรอบงบประมาณท่ีสูงน้ีก็ได โดยอนุมัติแคจำนวนสามแสนบาทเทาท่ีคณะกรรมการดำเนินการฯ ขออนุมัติ แต

ตนไมขอเปนผูแนะนำทนายความเอง เพราะตนเปนนักกฎหมายอยูแลว อาจไมเหมาะสมในการจะใหคำแนะนำ 

 

สมาชิกเลขท่ี  0014 นางสาวอมรา จันคณา 

จากท่ีตนเขารวมประชุมครั้งน้ีตั้งแตเริม่ เห็นไดวา สมาชิกบางทานมีความรู ความเช่ียวชาญหลายดานท่ีเก่ียวของ โดยเห็น

ไดจากการมีขอความเห็น ขอเสนอแนะ ดังน้ัน ขอเสนอใหมาชวยสหกรณในการดำเนินการเรื่องน้ีดวย เพราะกรรมการเองก็ไมไดมี

ความรู ความเช่ียวชาญ ในดานน้ีโดยเฉพาะ เชน เรื่องทนายความ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการฯ ก็พยายามทำใหดีท่ีสุดแลว ในการ

ประชุมครั้งน้ีเหมือนกับวาท่ีประชุมไมเห็นดวยกับการดำเนินการดังกลาว ดังน้ัน จึงขอเสนอใหสมาชิกท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ 

เฉพาะดานดังกลาวน้ี มาเปนท่ีปรึกษาการดำเนินงานเรื่องน้ี ผลการดำเนินงานจะไดเปนไปไดดียิ่งข้ึน เพราะไมวาจะดวยตัว

กรรมการเองหรือสมาชิกเอง กรรมการก็เปนสมาชิกเหมือนกัน ไดรับความเสียหายเหมือนกันกับสมาชิกทุกๆ คน 

 

ประธาน ช้ีแจงวา เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติท่ีกรอบงบประมาณสามแสนบาทกอน แลวหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ให

นำเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง สวนขอเสนอแนะใหมีคณะทำงานท่ีมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยสหกรณดำเนินงานเรื่องน้ีน้ัน เสนอให

เปนการสมัครใจมาดวยตนเอง 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

การบันทึกคำรองตอพนักงานสอบสวนท่ีชวงแรกแจงวาเปนการกระทำเพียงหน่ึงคน ตอมาก็มีการรับสารภาพจึงรูวามีการ

กระทำผิดเปนสองคน ดังน้ัน หากพนักงานสอบสวนมีการสืบสำนวนเพ่ิมเติมแลว พบวามีคนกระทำผิดมากกวาสองคน สหกรณมี

การเตรียมการไวอยางไรบาง 

 

ประธาน ช้ีแจงวา  ประเด็นน้ีมีการหารือในระดับคณะกรรมการดำเนินการฯ วาหากพบผูกระทำผิดเพ่ิมเติมก็จะมีการจาง

ทนายความดำเนินการเพ่ิมเติมดังกลาวดวย 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา ข้ึนอยูกับหลักฐานและพยาน โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ก็มีขอสงสัยและไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกอนดวย เพราะการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยรูตัวผูกระทำผิดแลว อาจทำใหมีผลกระทบตอ

เรื่องอายุความการดำเนินการฟองคดีได ซึ่งจะเกิดความเสียหายตอสหกรณไดดวย  ดังน้ัน การดำเนินการเรื่องน้ี คณะกรรมการ
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ดำเนินการฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกอน หลังจากน้ันจึงจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาความผิด 

แลวหากพบการกระทำผิดจึงจะดำเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตอไป 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอใหสมาชิกมั่นใจวา หากคณะกรรมการดำเนินการฯ พบหลักฐานการกระทำผิดเช่ือมโยงถึงใคร 

คณะกรรมการดำเนินการฯ จะดำเนินการเพ่ือเอาผิดกับทุกคนท่ีปรากฏตามหลักฐานท่ีพบน้ันๆ 

 

สมาชิกเลขท่ี 2250 นางสาวศิรินาถ แถบทอง 

ท่ีมีการเสนอขอประชุมพิจารณาวาระน้ี โดยพิจารณาใหกรอบงบประมาณจำนวนสามแสนบาท ซึ่งตนเห็นวาเปนกรอบ

งบประมาณท่ีราคาไมสูง จึงขอเสนอเพ่ิมกรอบงบประมาณ หากเมื่ออนุมัติในท่ีประชุมครั้งน้ีแลว ตองใหมีการเสนอท่ีประชุมใหญ

พิจารณาอีกครั้งดวยหรือไม 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอเสนอใหอนุมัติกรอบงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินงานได และเมื่อตองขอกรอบงบประมาณ

เพ่ิมเติมก็ตองนำมาขอเสนอเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมพิจารณาดวย 

 

 

สมาชิกเลขท่ี 2250 นางสาวศิรินาถ แถบทอง 

เสนอกรอบงบประมาณจำนวนสองลานบาท 

 

สมาชิกเลขท่ี  2105 นายสิทธิชัย ชาติ 

เสนอกรอบงบประมาณจำนวนสามแสนบาท เพราะคุณสุกัลยาฯ ใหขอมูลคือไมมีการการันตีวาจะไดทรัพยสินคืนมา 

เพราะฉน้ัน สามแสนบาทจึงเพียงพอแลว ท่ีสำคัญคือ เงินท่ีจายน้ีเปนเงินจากสมาชิกทุกคน หากอนุมัติสองลานบาท ก็คือ ตองนำ

เงินปนผลท่ีสมาชิกจะไดรับมาจางน่ันเอง ซึ่งราคาสองลานบาทเปนจำนวนเงินท่ีสูงไป 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

ท่ีไดใหขอมูลดังกลาวน้ัน คือ ไมรูวาจะมีการติดตามสืบทรัพยสินไดกลับมาจำนวนมากนอยเทาใด แตหากทนายความท่ีมี

ความเปนมืออาชีพมากพอ จะสามารถดำเนินการไดเร็ว แลวนำสืบทรัพยเพ่ืออายัดทรัพยสินไดเร็วดวย แตตนก็ไมสามารถการันตี

การดำเนินงานของทนายความได 

 

สมาชิกเลขท่ี 0570 นางสาวเมทินี  ประภาประไพ 

ขอสอบถามวา การจางทนายความมีเกณฑราคาอยางไรบาง 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

จากการสอบถามมาไดขอมูลวา แตละสำนักงานทนายความมีราคาท่ีไมเทากัน ข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญ แตจากการ

สอบถามจากสำนักงานทนายความเก่ียวกับคดีน้ี ไดคำตอบวา คดีเรื่องน้ีงาย หากเปนสำนักงานทนายความน้ีจะสามารถดำเนินการ

ไดอยางรวดเร็วและเขาสูกระบวนการยึดทรัพยสินไดเร็ว แตตนไมอยากเปนผูเสนอสำนักงานทนายความน้ี เพราะเกรงวาจะมี

ประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอน ซึ่งการจางทนายความ การจางนักกฎหมาย หากมีความเก่ียวของทางผลประโยชน เราก็ควร

ระมัดระวัง 
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สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

ขอเสนอกรอบงบประมาณ โดยใหเพ่ิมจากสามแสนบาท เพราะอาจตองมีการจางมืออาชีพตามท่ีคณุสกัุลยาฯ มีขอแนะนำ 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา เมื่อไดรับอนุมัติกรอบงบประมาณแลว คณะกรรมการดำเนินการอยากจะขอใหผูเช่ียวชาญจาก

สมาชิกมาชวยคัดเลือกสำนักงานทนายความดวยวาควรจางสำนักงานทนายความใด ราคาเทาใด 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

เสนอปละหน่ึงลานบาท 

 

นางสาววนาพรฯ ช้ีแจงวา รายละเอียดการจางทนายความปกติจะระบุตามข้ันตอนการดำเนินงานแตละข้ันตอน จะไมได

จางเปนระยะเวลาป แตท่ีมีการจางลักษณะเปนปละ ปกติจะเปนการจางท่ีปรึกษาทนายความ เชน ท่ีเคยทราบคือ ประมาณปละหา

หมื่นบาท 

 

ท่ีประชุมหารือแลว ลงมติเปนเอกฉันทดวยคะแนน 66 เสียง ใหอนุมัติกรอบงบประมาณหน่ึงลานบาท และหากมีการ

เพ่ิมเติมงบประมาณใหนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 

   

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

ตามท่ีคุณสุกัลยาฯ ไดตั้งขอสงัเกตุเรื่องผลประโยชนทับซอนน้ัน อยากจะใหมีการพิจารณาประเด็นน้ีดวย เพราะเมื่อเกิด

เหตุการณน้ีแลว เราก็ไมทราบวาเจาหนาท่ีสหกรณสองคนดำเนินการอะไรบาง ก็เพ่ือใหเกิดความโปรงใสของท้ังผูทำงานดวย การ

ตรวจสอบเสนทางการเงินควรตรวจสอบเพ่ิมเติมนอกจากการตรวจสอบผูถูกกลาวหาแลว อยากใหตรวจสอบเสนทางการเงินของ

ผูเก่ียวของในการดำเนินงานของสหกรณทุกคน โดยขอใหตั้งประเด็นไวในการสอบสวนเรื่องน้ีดวย 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอรับเรื่องน้ีไปหารือในคณะกรรมการดำเนินการฯ ตอไป 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการดำเนินการฯ ก็ตองการใหมีความโปรงใส สมาชิกมีขอแนะนำการดำเนินการ

หรือไม อยางไร 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

เทาท่ีไดขอคำแนะนำมา นอกจากนิติบุคคลแลว ตัวแทนนิติบุคคลแลว ในฐานะสมาชิกผูเสียหายอาจไปขอเพ่ิมเติมในคำ

รองของพนักงานสอบสวนวาเพ่ือการเรงรัดการดำเนินคดี และการทำลักษณะน้ีตองมีหลักฐานท่ีชัดเจน เชน มองวาคดีชา จะตอง

เอาระยะเวลาท่ีดำเนินการ มีการระบุใหชัดเจนวามีการดำเนินการเมื่อใด อยางไร และตองดำเนินการใหเสร็จเมื่อใด แลวบอกวา

ลักษณะคือดำเนินการชา จะตองเรงดำเนินการหรือวาสวนของการตรวจสอบเสนทางการเงิน ควรตั้งขอสังเกตุไปวาระหวางการรอ

พยานหลักฐานหลายอยางน้ัน ขอใหพนักงานสอบสวนดำเนินการเรื่องน้ีดวยไดหรือไม ซึ่งพนักงานสอบสวนอาจจะพิจารณาเพ่ิมเติม

ได ซึ่งเปนการท่ีผูเสียหายกระตุนพนักงานสอบสวน เพราะอยางนอยจะมีหลักฐานวาเรื่องน้ีไดมีการตั้งขอสังเกตุแลว แลวมีการ

ดำเนินการหรือไม จะไดตอบคำถามไดวา นอกจากผูถูกกลาวหาท่ีถูกตรวจสอบเสนทางการเงินแลว ไดมีการตรวจสอบเสนทาง

การเงินของคนอ่ืนแลวหรือไม 
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ประธาน ช้ีแจงวา การท่ีจะไปแจงความรองทุกข จะตองมีหลักฐานท่ีเก่ียวของท่ีเพียงพอ เพราะหากไมเปนความจริงแลว 

อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอพนักงานสอบสวนได คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงพิจารณาวาหากกรณีใดไมมีหลักฐานก็จะไป

แจงความรองทุกขเอาผิดไมได เพราะจะเกิดความเสี่ยงมากในการจะดำเนินการดังกลาว 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

หากกรณีน้ี เปนการไมตองขอพนักงานสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนฯ ยินยอมแสดงหลักฐานดวยตนเองหรือไม คือ

กรณีไมตองอาศัยอำนาจกฎหมาย แตเพ่ือความโปรงใสของการทำงาน คณะกรรมการดำเนินการฯ และผูเก่ียวของขอแสดงเอง การ

ทำลักษณะน้ีอาจจะดูรุนแรงไปหรือไม ท่ีจะกาวลวงขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี หากมีความสุจริตใจก็ไมตองรออำนาจกฎหมาย 

 

ประธาน ช้ีแจงวา โดยสวนตวั ตนยินยอมแสดงเสนทางการเงินของตน เพราะมีความบริสุทธ์ิใจอาสามาทำงานใหกับทุกคน 

และตนเช่ือวา คณะกรรมการดำเนินการฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมทุกคนยนิยอมและยินดีใหถูกตรวจสอบ 

 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร 

มีการตั้งขอสังเกตุวามีการกระทำผิดตั้งแต พ.ศ. 2554 เมื่อคณะกรรมการชุดปจจุบันมีความยินดีใหตรวจสอบดังน้ีแลว 

คณะกรรมการดำเนินการชุดกอนๆ ชุดน้ี เราจะสามารถไปขอใหคณะกรรมการชุดน้ันๆ ชวยแสดงหลักฐานดวย เพ่ือแสดงความ

บริสุทธ์ิเพ่ิมเติมไดหรือไม 

 

นายประเดิมฯ ช้ีแจงวา เปนไปไดหากจะใหคณะกรรมการชุดปจจุบันมีหนังสือถึงคณะกรรมการชุดกอนน้ีท้ังหมด แตการ

จะใหขอมูลตอบกลับหรือไมก็เปนสิทธิของแตละคน คณะกรรมการชุดปจจุบันคงสามารถดำเนินการไดประมาณน้ี 

 

สมาชิกเลขท่ี 1632 นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร  

ตามท่ีคุณสุกัลยาฯ ตั้งขอสังเกตุไว คือทุกคนท่ีเก่ียวของ ไมเฉพาะคณะกรรมการเทาน้ัน จะไดมีการตรวจสอบกันท้ังหมด 

เพ่ือใหมีการแสดงความบรสิุทธ์ิ 

 

สมาชิกเลขท่ี  0014 นางสาวอมรา จันคณา 

จากขอสังเกตุท่ีใหมีการตรวจสอบเสนทางการเงินของคณะกรรมการน้ัน ตนก็อยากใหสมาชิกมาตรวจสอบความถูกตอง

ไดวามีความเสี่ยงดวยหรือไม ซึ่งขอเรียนวา คณะกรรมการทุกชุดมาทำงานดวยการเปนอาสาสมัคร ซึ่งตนก็ทำงานเปนกรรมการมา

หลายชุด หากใหมีการตรวจสอบคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ดวย ตนก็ไมแนใจวาจะยินยอมใหตรวจสอบหรือไม เพราะแม

คณะกรรมการชุดปจจุบันเองยังเคยหารือเรื่องการจะลาออกท้ังชุด เรื่องน้ีมีการหารือกันจริง แตในท่ีประชุมครั้งน้ี ประธานพูดกับท่ี

ประชุมคอนขางปกติมาก แตคณะกรรมการเองก็รูสึกวาบางอยางแมไดดำเนินการแลวเมื่อนำมาแจงก็ยังถูกโจมตี ซึ่งคณะกรรมการ

เองทำงานในหนาท่ีกันหนักมากทุกคน แตบางอยางไมถึงสมาชิก สมาชิกไมไดดู ก็ถูกตอวา คณะกรรมการจึงเคยหารือวาหาก

คณะกรรมการชุดปจจุบันน้ีลาออกท้ังชุดแลวใครจะมาทำหนาท่ีตอ ถาหากจะใหมีการตรวจสอบเสนทางการเงิน ตนมีความยินดี 

และเช่ือวาคณะกรรมการชุดปจจุบันก็ยินดีใหมีการตรวจสอบ สมาชิกทานใดอยากจะมาตรวจสอบตน ตนมีความยินดีใหตรวจสอบ 

 

ประธาน ช้ีแจงวา ขอบคุณทุกคนท่ีชวยกันคิด ขอรับเรื่องน้ีไปพิจารณาความเปนไปไดในการดำเนินการ 

 

ท่ีจะใหมีการตรวจสอบเสนทางการเงินของท้ังคณะกรรมการชุดปจจุบันและชุดกอนๆ น้ี โดยสวนตัว ตนมีความยินดีให

ตรวจสอบ เพราะไมมีเงินมาก และเงินท่ีอยูในหุนสหกรณก็เปนเงินท่ีตนเก็บไวใชเมื่อตอนเกษียณน่ันเอง 
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สมาชิกเลขท่ี 0457 นายนิพนธ จิรอาภากุล 

หากจะใหมีการตรวจสอบ ก็ใหมีการตรวจสอบเพียงคณะกรรมการท่ีลงนามเช็คการเงิน ก็นาจะเพียงพอ 

 

ประธาน ช้ีแจงวา มีกรรมการหลายคนท่ีลงนามเช็คการเงิน แตการพบทุจริตไมไดเกิดท่ีกระบวนการเช็คการเงิน 

 

สมาชิกเลขท่ี 3349 นางสาวจันทรา งามวิริยะวงศชัย 

การท่ีสมาชิกจะเขาไปตรวจสอบเสนทางการเงินของคณะกรรมการน้ี เปนการทำโดยไมมีอำนาจ จึงขอใหมีการดำเนินการ

โดยผูมีอำนาจนาจะเหมาะสมกวา 

 

ประธาน ช้ีแจงวา หากมีการตรวจสอบโดยพนักงานสอบสวนตามกระบวนการทางกฎหมาย ตนคิดวาทุกคนยินดีใหมีการ

ตรวจสอบ 

 

ประเด็นท่ี 3 หลักการทางบัญชี การต้ังคาหนี้เผ่ือจะสูญ 

ประเด็นท่ี 6 การคำนวณมูลคาหุน 

ประเด็นท่ี 7 ทบทวนเร่ืองการคำนวณเงินปนผล 

 

ประธาน ช้ีแจงวา เรื่องน้ีเปนวาระเรื่องหลักการทางบัญชี การตั้งคาหน้ีเผื่อจะสูญ ซึ่งตามขอบังคับสหกรณก็มีการเขียน

ระบุไววา เมื่อสมาชิกเอาหุนมาลงทุนแลวปรากฏวาจะขาดทุน เพราะงบดุลติดลบ ดังน้ัน เมื่อขาดทุนก็จะเกิดการแชรความเสี่ยง

น้ันๆ รวมกันดวย โดยขอใหนางสาววนาพร นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผู ช้ีแจง

รายละเอียดหลักการท่ีเก่ียวของ 

 

นางสาววนาพร ช้ีแจงวา  การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู หมายความวา มีทรัพยสินแตทรัพยสินน้ันไมสามารถเปลี่ยนแปลง

เปนเงินสดได หรือลูกหน้ีไมสามารถจะชำระหน้ีได ปกติถาตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะถือเปนรายการคาใชจายของสหกรณเปนการ

เผื่อตัวเลขไวไมไดแสดงทรัพยสินจริง ซึ่งหากเปนกรณีลูกหน้ีเงินกูก็จะมีการเขียนไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การจัด

ช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งระบุวา คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง สวนท่ีกันไวสำหรับลูกหน้ี

เงินกูและดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งข้ึนเปนรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีเงินกู

และแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียเงินใหกูท่ีคาดวาจะเรียกเก็บได  

กรณีการดำเนินการ คือสหกรณติดตามหน้ี 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน หากครบ 12 เดือน ลูกหน้ีไมมาชำระ สหกรณ

ก็จะตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในกรณีของสหกรณออมทรัพย สวทช. น้ี ตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จำนวน 56 ลานบาท และใน 

56 ลานบาทน้ี ทางบัญชีก็จะตีเปนเงินขาดบัญชี ในสวนของลูกหน้ีท่ีมีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีจะตองมีผูรับผิดชอบ กรณีน้ีคือ

ลูกหน้ีท้ัง 2 คน ซึ่งจะสามารถใชเงินคืนสหกรณท้ัง 56 ลานบาทไดหรือไม มีหลักเกณฑการคาดการณตามระเบียบสหกรณวาดวย

การบัญชี พ.ศ. 2560 กำหนดวา “วิธีการประมาณการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1) พิจารณาลูกหน้ีแตละราย ในกรณีท่ีสงสัยวาหน้ี

รายใดจะสูญไมอาจเรียกใหชำระหรือเรียกคืนไดท้ังจำนวน ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจำนวนตามยอดลูกหน้ีคงเหลือ เงินคาง

รับและดอกเบ้ียคางรับท่ีลูกหน้ีรายน้ันๆ เปนหน้ีอยู (2) จำแนกอายุหน้ีของลูกหน้ีคงเหลือ เงินคางรับและดอกเบ้ียคางรับ ณ วันสิ้น

ป แลวประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนรอยละของยอดลูกหน้ีคงเหลือ เงินคางรับ และดอกเบ้ียคางรับตามกลุมอายุหน้ี” 

โดยอายุความลูกหน้ี คือ 10 ป  

กรณีของสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด น้ี ถือวา มีลูกหน้ี 2 ราย ท่ีสหกรณทำเรื่องฟองไป ซึ่งการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญน้ี คือหน้ีท่ีเกิดจากการตั้งขอสังเกตุวาทุจริต ซึ่งจะตองชดใชคืน ซึ่งเปนกรณีไมปกติ ดังน้ัน จึงตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
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จำนวน ซึ่งจะตองปดบัญชี เพ่ือแสดงงบการเงินป 2562 โดยประมาณ 50 วันกอนการประชุมใหญ ซึ่งหากมีการนำทรัพยสินมา

ประกันหน้ีไดครบจำนวน 56 ลานบาท สหกรณก็ไมตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเลย ดังน้ัน กรณีน้ีจึงตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เต็มจำนวน 56 ลานบาท ซึ่งเปนการตั้งคาเผื่อจะสูญคางไวกอน ซึ่งปกติสหกรณออมทรัพย สวทช. จะมีกำไรประจำปละ 20 ลาน 

โดยปน้ีสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด มีกำไร 23 ลานบาท หากกรณีน้ี ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 56 ลานบาท แลวลบดวยกำไรก็

จะเหลือผลขาดทุนอีก 33 ลานบาท 

ตามระเบียบสหกรณกำหนดวา ปท่ีขาดทุน สหกรณสหกรณตองนำเงินสำรองท่ีมีมาชดเชยการขาดทุนท้ังหมด ซึ่งขณะน้ี

สหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด มีเงินสำรอง 15 ลานบาท มาชดเชย ก็จะเหลือขาดทุนสะสมป 2562 จำนวนท้ังสิ้น 12 ลานบาท 

สวนคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน กรณีสหกรณ/ ชุมนุมสหกรณขาดทุน

สะสม พ.ศ. 2549 กำหนดวา “การจายเงินคืนคาหุนแกสมาชิก ใหสหกรณเรียกเก็บคาหุนของสมาชิกท่ีออกจากสหกรณท่ียังไมสง

ใชไมครบมูลคาหุนท่ีถือใหครบมูลคาท่ีกำหนดในขอบังคับ และสหกรณตองคำนวณมูลคาเงินคาหุนจานคืนตอหุนจายคืนตอหุน

ปจจุบันท่ีตองจายแกสมาชิกท่ีออกจากสหกรณเพราะเหตุใดก็ตาม การคำนวณมูลคาตอหุนใหเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินวาสมาชิกท่ีลาออก กรณีสหกรณขาดทุนสะสมคงเหลือ จะไดรับเงินคาหุนคืน ซึ่งคำนวณไดจากสูตร ทุนเรือนหุนท้ังหมดลบ

ดวยขาดทุนสะสมคงเหลือกับหน้ีสินท้ังสิ้น หารดวยจำนวนหุนท้ังสิ้น 

กรณีน้ีคือสมาชิกทุกคนท่ีเปนผูลงทุนในสหกรณตองรับผิดชอบรวมกัน คณะกรรมการก็ตองรับผิดชอบตามท่ีสมาชิกเลือก

เขามาบริหารงาน 

เมื่อคำนวณแลว คือ ทุนเรือนหุนท้ังหมด (43.7 ลานบาท) ลบดวย ขาดทุนสะสมคงเหลือ (17 ลานบาท) กับหน้ีสินท้ังสิ้น 

(226 ลานบาท) หารดวยจำนวนหุนท้ังสิ้น (437 ลานบาท) เทากับวา มูลคาตอหุน คือ 4.57 บาท 

กรณีท่ีสมาชิกลาออกและสหกรณรูวาผลการดำเนินงานขาดทุน โดยไดรับการยืนยันจากผูตรวจสอบกิจการวามีผล

ขาดทุน สหกรณสามารถระงับการจายคืนคาหุนใหสมาชิกไดจนกวาผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นตองบการเงินวาคำนวณมูลคาหุน

มีเทาไหร หากสมาชิกจะลาออกก็สามารถลาออกได หากไมมีหน้ีสินอยูกับสหกรณ แตสมาชิกท่ีลาออกจะไดรับหุนท่ีเดิมมูลคา 10 

บาท เหลือ 4.57 บาท น้ันเอง 

หากกรณีสมาชิกไมไดลาออก จะเห็นวา ขาดทุนสะสมกรณีน้ี ซึ่งสหกรณดำเนินงานตามปกติ เพราะมีสภาพคลองปกติ 

เพราะมีเงินลงทุนอยูกวา 200 ถึง 300 ลานบาทในลักษณะของเงินฝากน่ันเอง ซึ่งหากสมาชิกมายื่นขอกู มายื่นขอถอน สหกรณก็

สามารถใหบริการไดตามปกติ ซึ่งหากสมาชิกไมลาออกภายในปน้ีและสงคาหุนปกติ ในปหนา ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคาดการณ

วาจะมีกำไรประมาณ 20 ลานบาทเหมือนเชนทุกป ซึ่งตองนำมาชดเชยขาดทุนสะสมเดิมท่ีจำนวน 17 ลานบาท สหกรณก็จะ

คงเหลือกำไรสุทธิ 3 ลานบาท โดย 3 ลานบาทน้ี สหกรณสามารถจัดสรรไดปกติตามระเบียบ แตสหกรณพิจารณาจัดสรรแลวมูลคา

หุนของสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2563 ก็ไมตองคำนวณมูลคาใหมในกรณีขาดทุนสะสมแลว เพราะไมมีการขาดทุนสะสมแลว มูลคา

หุนก็จะเหลือ 10 บาท เหมือนเดิม 

ท้ังหมดน้ีเปนการดำเนินการตามกฎหมายของสหกรณ 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

ถาเกิดมูลคาหุน ไมแนใจวา 437 ลานบาท หรือ 435 ลานบาท ลบดวยเงินฝากสมาชิก 200 กวาลานบาท หน้ีสินคือสวน

เงินฝากสมาชิก สงสัยวา ในทุกปท่ีตองเอามูลคาหุนท้ังหมด จะแสดงวา ทุกปคาหุนจะไมถึง 10 บาท ใชหรือไม 

 

นางสาววนาพร ช้ีแจงวา 

กรณีปท่ี 2 จะไมมีกรณีขาดทุนสะสมแลว จึงไมตองคำนวณมูลคาหุนใหม เพราะตามคำแนะนำคือการคำนวณมูลคาหุน

ใหม จะเกิดข้ึนเมื่อมีกรณีสหกรณมีการดำเนินงานขาดทุนสะสมเทาน้ัน 

 

สมาชิกเลขท่ี 3208  นายคงพันธุ รุงประทีปถาวร 
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ขอแนะนำใหสหกรณแสดงตัวเลขการคำนวณมูลคาตอหุนใหสมาชิกทราบดวย 

 

ประธาน ช้ีแจงวา รับเรื่องไวเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป ซึ่งคำนวณแบบคราวๆ ณ  เวลาน้ี มูลคาตอหุน คือ 4.57 บาท 

อยางไรก็ตามตัวเลขท่ีแนนอน ตองรอการปดงบดลุใหเรยีบรอยกอน 

 

สมาชิกเลขท่ี 2865 นางสุกัลยา ฤกษสมุทร 

เน่ืองจากตนไมใชนักบัญชี สินทรัพยคือเงินลงทุนใชหรือไม หากสินทรัพยคือยอดเงินจำนวนน้ี หน้ีสินอีกหน่ึงจำนวนหน่ึง 

เมื่อมีกรณีทุจริต อยากทราบวา 56 ลานบาท หักออกอยางไรให 2 คาเทากัน คือตัวเลขท่ีเขียนสงใน line กลุมใหญ คือ 700 กวา

ลานบาท คือ 205 ลานบาทบวกกับอะไรบางอยางท่ีจำนวน 400 กวาลานบาท แลว 2 ฝงมีมูลคาเทากัน คือ สินทรัพย เทากับ 

หน้ีสินบวกกับจำนวนทุน คำถามคือ ถาทุจริต 56 ลานบาท หักออกท้ัง 2 ฝง ใชหรือไม 

 

นางสาววนาพร ช้ีแจงวา 

56 ลานบาทน้ี ถือเปนทรัพยสินของสหกรณ ซึ่งเปนสวนท่ีท้ัง 2 คนตองนำมาคืน ซึ่งควรจะอยูในลูกหน้ีเงินกู แตกรณีน้ี

ไมใชตองกลายเปนลูกหน้ีอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงตองตั้งคาหน้ีเผื่อจะสูญเต็มจำนวน 56 ลานบาท ฉะน้ันตัวสินทรัพยจำนวน 700 กวาลาน

บาท มีแตช่ือไมมีตัวเงิน ดังน้ัน จำนวนเงินน้ีก็จะไปอยูในกำไรขาดทุน ซึ่งกำไรขาดทุนสุทธิน้ีอยูในสวนทุนของสหกรณ ดังน้ัน 

จึงสามารถคิดสมดุลไดตามหลักการน้ี 

 

สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ 

หากมีสมาชิกมาถอนหุนจะดำเนินการบัญชีอยางไร 

 

นางสาววนาพร ช้ีแจงวา คิดคำนวณใหท้ังจำนวน แลวจายในมลูคาหุนละ 4.57 บาท 

 

สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ 

เมื่อพิจารณาแลว สหกรณมีกำไรประมาณ 20 ลานบาท สมมุติวามีใครยักยอกเงินไป ตรงสวนน้ีก็จะหายไป เทากับวางบ

กำไรขาดทุนของสหกรณมีกำไรแตสภาพคลองหรือสินทรัพยท่ีเปนงบดุลใชหรือไม สวนตัวมองวา สหกรณมีความนาลงทุนอยูแลว 

เพราะมีกำไรแนๆ ปละ 20 ลานบาท ระยะเวลาไมเกิน 2 ปก็คืนทุนท้ังหมดได แตหากมองใหยุติธรรมสำหรับสมาชิกปน้ี คนท่ีถือหุน

ก็จะเสียโอกาสเพราะแทนท่ีจะไดปนผลจากกำไรก็ไมได เน่ืองจากขาดทุนจากการทุจริตเงินไป ซึ่งก็ยังไมรูอยูดีวาจะไดคืนกลับมา

จำนวนเทาใด เพราะอยูในข้ันตอนการดำเนินคดี จึงควรตั้งคาหุนจะสูญ 100% แตจะสำรองจำนวนเทาใด อยางไรเมื่อตั้งคาหุนจะ

สูญ 100% ก็กลายเปนวาสหกรณขาดทุนแนนอน ซึ่งคนท่ีอยูปจจุบันตองรับภาระ และเมื่อผานไปปท่ี 3 คนท่ีเขามาใหม ลงทุนมา

เต็มท่ี ลักษณะน้ี สหกรณจะดำเนินการอยางไร เพ่ือให (1) เกิดความเช่ือมั่น (2) เกิดความยุติธรรมกับทุกคน 

เปนไปไดหรือไม ท่ีจะไมตองคาหุนจะสูญ 100% แลวนำมาจายปนผลใหแกสมาชิกปจจุบัน 

 

ประธาน ช้ีแจงวา  การดำเนินการของสหกรณตองดำเนินการตามระเบียบของท่ีกำหนดไว ไมสามารถดำเนินการตาม

ขอแนะนำน้ีได 

 

สมาชิกเลขท่ี  1265 นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ  

ขอใหสหกรณพิจารณาทบทวนโดยละเอียดวาจำเปนตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 100% หรือไม 
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ประธาน ช้ีแจงวา รับเรื่องเพ่ือพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการดำเนินการฯ ตอไป    

 

ปดประชุม 12.10 น.  

 

       (นางสาววรระพี ศรีนรา) 

        เลขานุการ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

(นายธีระวัฒน วงษศรีสังข) 

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ประธานการประชุมใหญวิสามัญ 

ตรวจ/แกไขรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 

 

รับรองงบการเงินสำหรบัปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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วาระท่ี 4 

 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

สำหรับปสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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วาระท่ี 5 

 

พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2563 
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วาระท่ี 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป  2563 

 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

แผนงาน และงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป 2563 

 

นโยบายและแผนงาน 

1. ดำเนินการตามนโยบายท่ีคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดไว  

1.1 การวางแผนงานบรหิารสหกรณ 

1.2 การจัดการบุคคลากรในการปฏิบัติงานในสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการทำงานท่ีเนนความมั่นคง  และโปรงใสตลอดจนสราง 

ความเจรญิเติบโตแบบยั่งยืน 

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ โดยเครงครัด 

2.2 วางระบบการทำงาน และวิธีปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีด ี

2.3 วางระบบการจดัเก็บเอกสาร และขอมลูตางๆ ของสหกรณใหครบถวน ถูกตองและตรวจสอบได 

2.4 วางระบบการตรวจสอบเพ่ือใหการทำงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

2.5 พัฒนาระบบระบบไอทีเพ่ือประสทิธิภาพในการทำงาน การบริการอยางตอเน่ือง 

 

แผนการทำงาน 

1. รับสมาชิกใหม     50  คน 

2. รับฝากเงินจากสมาชิก    20  ลานบาท 

3. จายเงินกูใหกับสมาชิก    240  ลานบาท 

4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  12  ครั้ง 

5. จัดซื้ออุปกรณและวางระบบโปรแกรมสหกรณ  300,000  บาท  
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1.  งบประมาณรายรับ

ปี 2563

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู ้ 21,000,000.00 22,661,652.27 22,800,000.00 ดอกเบี�ยจากเงินให้สมาชิกกูย้ืม

ดอกเบี�ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ 4,839,116.43    4,000,000.00    ดอกเบี�ยจากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 64,617.31         50,000.00         ดอกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร

เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ 3,480,000.00    -                     3,999,000.00    เงินปันผลจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ

รวม 27,014,382.00 27,565,386.01 30,849,000.00 

รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000.00         10,800.00         5,000.00           ค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิก

ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 500.00               275.00               500.00               ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหอพัก 11,000,000.00 12,059,318.59 11,775,000.00 ค่าเช่าห้องพักและพื�นที� ค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค

รายได้เบด็เตล็ด 1,000.00           30,816.52         1,000.00           รายได้ที�จัดเข้าหมวดบญัชีใดไมไ่ด้

รวม 11,013,500.00 12,101,210.11 11,781,500.00 

รวมทั�งสิ�น 38,027,882.00 39,666,596.12 42,630,500.00 

เหตุผลและความจาํเป็น

2,534,382.00    

ปี 2562

งบประมาณรับจริง
รายการ

งบประมาณ

 
 

2.  งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ และความจําเป็น

หมวดดอกเบี �ย

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 8,000,000.00    2,397,580.40    3,600,000.00     เพื�อจ่ายดอกเบี�ยเงินรับฝาก 

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ืม -                     -                     -                      

รวม 8,000,000.00    2,397,580.40    3,600,000.00     

หมวดหนี �สงสัยจะสูญ

ความเสียหายจากเงินสดขาดบญัชี -                     48,978,416.83 -                      ความเสียหายจากปีบญัชี 2562

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี� ดอกเบี�ย และเงินรอเรียกคืน -                     1,033,508.25    -                      ความเสียหายจากปีบญัชี 2562

รวม -                     50,011,925.08 -                      

หมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหนา้ที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 1,589,640.00    1,450,901.70    1,930,800.00     เงินเดือนค่าจ้างเจ้าหนา้ที�สหกรณ์  5 คน

เงินเดือนผู้จัดการ -                     -                     300,000.00        เงินเดือนผู้จัดการสหกรณ์ 3 เดือน

ค่าล่วงเวลา 30,000.00         83,371.86         240,000.00        ค่าล่วงเวลาสาํหรับเจ้าหนา้ที�ที�ปฏิบติังานนอกเวลา

ค่าตอบแทนพิเศษ 330,940.00       90,000.00         371,800.00        ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหนา้ที� 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00           1,390.00           2,000.00            เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเจ้าหนา้ที�

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 54,000.00         33,750.00         33,000.00          เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที�

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� 218,770.00       218,770.00       175,900.00        เงินสาํรองเพื�อจ่าย ในกรณีพ้นสภาพจากพนกังานตามระเบียบ

ปี 2562
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ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ และความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสมาชิก

ค่าสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว -                     52,224.00         250,000.00        เพื�อจ่ายค่าพวงหรีดและเงินช่วยเหลือพิธีศพสมาชิก

และครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์และเครื�องใช้สาํนกังาน 590.20               ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าเสื�อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 42,153.17         

ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ 10,000.00         12,528.00         20,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื�องใช้สาํนกังาน

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการอื�น

ค่าจ้างตรวจการจัดทาํบญัชี (ชั�วคราว) -                     -                     30,000.00          เพื�อตรวจบญัชี และคียข์้อมูลในระบบโปรแกรม ปี 62

ค่าเบี�ยประชุม 240,000.00       144,000.00       160,000.00        1. คณะกรรมมการดาํเนินการ 15 คน

2. คณะกรรมการเงินกู ้5 คน

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน

4. ผู้จัดการ 1 คน

5. ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน

ครั� งละ 500 บาท ต่อ 1 คน

ค่าพาหนะ 20,000.00         32,524.00         90,000.00          ค่าพาหนะในการติดต่องานภายนอก (ไปประกนัสังคม , 

สรรพากร  , ไปอบรมและสัมมนา , ไปศาล, ทาํงานล่วงเวลา )

ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี 120,000.00       8,908.00           1,500,000.00     เพื�อใช้จ่ายในการดาํเนินคดี

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 10,000.00         -                     108,000.00        ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจาํปี

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชี 100,000.00       85,000.00         -                      ผู้ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2563  เป็นผู้สอบบญัชีภาครัฐบาล

จากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ปทุมธานี (ไมม่ีค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญส่ามญั 100,000.00       91,120.00         100,000.00        เพื�อใช้จ่ายในวันประชุมใหญส่ามญั และวิสามญั

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00       107,982.87       150,000.00        ค่าเครื�องเขียน แบบพิมพ์ และหมึกพิมพ์

ค่าวัสดุสาํนกังานและวัสดุสิ�นเปลือง -                     3,608.15           5,000.00            ค่าวัสดุสิ�นเปลือง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00         9,400.00           25,000.00          ค่าเช็คและค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 50,000.00         -                     30,000.00          ค่าใช้จ่ายการศึกษาและอบรม คณะกรรมการดาํเนินการ

และเจ้าหนา้ที�สหกรณ์

ค่ารับรอง 5,000.00           919.00               30,000.00          ค่าใช้จ่ายเพื�อรับรองแขกของสหกรณ์

ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที� -                     -                     3,000.00            เพื�อจ่ายเป็นค่าน ํ�าดื�ม

ค่าไปรษณียากร 3,000.00           3,873.00           15,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าส่งจดหมายไปภายนอก

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 30,000.00         70,570.81         10,000.00          ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�จัดเข้าหมวดบญัชีใดไมไ่ด้

ค่าโทรศัพท์ 60,000.00         27,309.15         30,000.00          ค่าโทรศัพทข์องสหกรณ์และหอพัก

รวม 3,233,350.00    2,570,893.91    5,669,500.00     

ปี 2562

150,000.00       60,000.00          
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ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ และความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจหอพกั

ค่าเงินเพิ�มและเบี�ยปรับภาษี -                     17,674.72         -                      เพื�อจ่ายค่าเบี�ยปรับและเงินเพิ�มจากการนาํส่งภาษีล่าช้า

ค่าบริการกาํจัดแมลง -                     42,056.07         50,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการกาํจัดแมลงหอพัก

ค่าตอบแทนพิเศษ 25,000.00         -                     25,000.00          ค่าตอบแทนช่าง 2 คน แมบ่า้น 1 คน รปภ 2 คนๆละ5,000บาท

ค่าจ้างทาํความสะอาด 210,000.00       194,355.45       210,000.00        แมบ่า้น 1 คน

ค่าจ้างดูแลอาคารหอพัก 460,000.00       449,102.00       460,000.00        ช่าง 2 คน

ค่าจ้างทาํสวน 12,000.00         -                     -                      

เครื�องใช้ห้องพักและเครื�องเขียนหอพัก -                     -                     10,000.00          เพื�อจ่ายค่าเครื�องเขียน แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์

ค่าใช้จ่ายหอพัก (ปี62) 1,000,000.00    802,450.70       60,000.00          ค่าวัสดุห้องพักและวัสดุสิ�นเปลือง

ถุงขยะ, กระดาษชาํระ , น ํ�ายาล้างและขจัดคราบห้องพัก

สปรยป์รับอากาศ, ถุงมือ ไมก้วาด และอื�น ๆ

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์ -                     -                     300,000.00        ค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์

ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00    1,419,561.29    1,600,000.00     ค่าไฟฟ้า

ค่าน ํ�าประปา 400,000.00       340,635.06       400,000.00        ค่าน ํ�าประปา

ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์ 18,000.00         37,890.00         20,000.00          ค่าบริการดูแลรักษาลิฟทป์ระจาํปี

ค่าบริการอินเทอร์เนต็ 20,000.00         25,035.00         30,000.00          ค่าบริการอินเทอร์เนต็

ค่าแรงและค่าบริการติดตั� งอุปกรณ์หอพัก 60,000.00         -                     -                      กรณีนอกเหนือจากช่างซ่อมไมไ่ด้

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชนใ์นอาคารหอพัก 4,955,716.65    4,955,716.66    4,955,716.65     ตั� งค่าตัดจ่ายสิทธิ 1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570 (20ปี)

ค่าติดตั� งจานดาวเทียมตัดบญัชี 8,950.68           8,950.68           -                      ตัดจ่ายหมดในปี 2562

ค่าติดตั� งกล้อง CCTV 47,000.00         47,000.00         47,000.00          ค่าเสื�อมราคาCCTVหัก 5 ปี ถึงปี 2564

ค่าต่อเติมอาคารหอพักตัดบญัชี 40,000.00         30,859.20         30,859.50          ค่าต่อเติมอาคารข้างหนา้ห้องสหกรณ์หัก 5 ปี ถึงปี 2564

ค่าตกแต่งอาคารหอพักตัดบญัชี 34,259.72         34,259.72         -                      ตัดจ่ายหมดในปี 2562

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์หอพัก 50,000.00         47,640.10         200,000.00        ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อ

รวม 8,940,927.05    8,453,186.65    8,398,576.15     

รวมประมาณการรายจ่าย 20,174,277.05 63,433,586.04 17,668,076.15  

งบประมาณรายรับ 42,630,500.00  บาท

งบประมาณรายจ่าย 17,668,076.15  บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 24,962,423.85  บาท

ปี 2563 เหตุผล

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ และความจําเป็น

คอมพิวเตอร์และเครื�องพิมพ์ 200,000.00       58,360.00         200,000.00        คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ์ เพื�อใช้งานในสหกรณ์

เครื�องใช้สาํนกังาน (เกา้อี�  15 ตัว ๆละ 2,000) -                     -                     30,000.00          เพื�อทดแทนของเดิมที�ใช้งานไมไ่ด้แล้ว

เครื�องปรับอากาศ (สหกรณ์) -                     -                     50,000.00          เพื�อทดแทนเครื�องเดิมที�ใช้งานไมไ่ด้

ปรับปรุง ประตูเข้าออก สนง.สหกรณ์ 20,000.00          เพื�อความปลอดภยัในการทาํงาน

ค่าครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์หอพัก -                     1,000,000.00     ซื�ออุปกรณ์ที�ใช้ในห้องพักเช่น แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น

ที�นอน โต๊ะทาํงาน เตียง แทนของเดิมที�ชาํรุด

(ตัดเป็นค่าใช้จ่าย 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อ)

รวม 200,000.00       58,360.00         1,300,000.00     

ปี 2562

ปี 2562

การจัดซื�ออุปกรณ์ ในสหกรณ์ และหอพกั
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3.   ประมาณการกำไรสุทธ ิ

ประมาณการรายรับ 42,630,500.00 บาท ประมาณการรายจาย 17,668,076.15 บาท เทากับประมาณการกำไรสุทธิ 

24,962,423.85 บาท 
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วาระท่ี 6 

 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
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วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ 

โดยท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด ชุดท่ี 19 

โดยการไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 มีวาระการดำรงตำแหนง ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายธีระวัฒน          วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวอมรา          จันคณา กรรมการ     

 5 นางสาววรระพี ศรีนรา กรรมการ     

 6 นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร กรรมการ     

 7 นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ     

 8  นายชัยวัฒน           ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนิติ           อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

ปรากฏวา มีกรรมการลำดับท่ี 6-7 ไดลาออกจากการเปนกรรมการ 2 คน และมกีรรมการลำดับท่ี 8-15 ดำรงตำแหนง

ครบวาระแลว ดังน้ันในการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ครั้งน้ี ท่ีประชุมใหญจะตองเลือกตั้ง 

3.1 กรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงท่ีลาออก  จำนวน  2  คน 

3.2 กรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงท่ีครบวาระ  จำนวน  8  คน 

ตามขอ 73 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2561 โดยไมสามารถเลอืกกรรมการลำดับท่ี 8-9 ไดอีก เน่ืองจากดำรงตำแหนง

ติดตอกันครบสองวาระ 

 จึงเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณตอไป 

มติ : ................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



86 

 

 วาระท่ี 7 

 

พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทน 
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วาระท่ี 7   พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทน 

      โดยท่ีขอ 101 ของขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2561 กำหนดใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรอืการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการ

ประจำป จำนวน 2 คน และใหมีสำรองอีก 1 คน แตท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาท่ี

ประจำในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 จึงเสนอรายช่ือผูท่ีสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

จำนวน 2 คน ดังน้ี 

1.   นางสุรางค  ปราสาททอง  เสนออัตราคาตอบแทนปละ 108,000  บาท 

2.   น.ส.รัญญาภรณ  กุลสินทวีรัตน เสนออัตราคาตอบแทนปละ 120,000  บาท 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการของผูสมัครดังกลาว

ขางตนมาพรอมกันน้ีดวยแลว 

 จึงเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณและกำหนดคาตอบแทนตอไป 

มติ : ................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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วาระท่ี 8 

 

รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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วาระท่ี 8 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

8.1 สมาชกิเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2562 

ในป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิต ดังน้ี 

สมาชิกเดมิ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)                                             1,758 คน 

สมาชิกเขาใหม 108 คน 

สมาชิกลาออก       53 คน 

สมาชิกเสียชีวิต     5  คน 

สมาชิกคงเหลือ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  1,808 คน 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สมาชิกท่ีเสียชีวิต จำนวน 5 ราย รวมอยูในกราฟขอมูลแสดงจำนวนสมาชิกท่ีลาออกแลว 
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8.2 การใหบริการเงินกู 

สหกรณไดใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ังประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกูสามัญในระหวางป 2562 

จำนวนท้ังสิ้น 1,415 สัญญา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 244,490,000.00 บาท ดังน้ี 

(ก) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1,149 สัญญา จำนวนเงิน  87,597,000.00 บาท 

(ข) เงินกูสามัญ จำนวน 266 สัญญา จำนวนเงิน 156,893,000.00 บาท 

ซึ่งสามารถแสดงเปนรูปกราฟได ดงัน้ี 
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8.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพย 

สหกรณไดเปดใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 และไดเปดบริการเงินฝากออม

ทรัพยจากสหกรณอ่ืน ปรากฏวา มีสมาชิกใหความสนใจเปดบัญชีในป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมบัญชีเงิน

ฝากจำนวนท้ังสิ้น 2,247 บัญชี รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 215,329,651.26 บาท  

 

สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

เงินรับฝาก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
     

ลําดับ

ท่ี รหัส ช่ือบัญชีเงินรับฝาก จํานวนเงิน (บาท) 

จํานวน

(บัญชี) 

1 20 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ        32,509,917.30  1,750  

2 46 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษประเภททวีทรัพย 30 เดือน (3.00)        15,628,900.00  147 

3 49 เงินรบัฝากออมทรัพยพิเศษ 12 เดอืน (1.75)        28,348,841.06  60 

4 50 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 18 เดอืน (2.00)        26,092,338.99  57 

5 51 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 24 เดอืน (2.25)        54,314,323.59  111 

6 52 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 30 เดอืน (2.50)       58,435,330.32  122 

    รวม       215,329,651.26  2,247 

 

8.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2561 511,431.28 บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิป 2561 เปนทุนสาธารณประโยชน               10,000.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2563 521,431.28 บาท 

 8.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชกิและครอบครัว 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2561    10,004.00  บาท 

สหกรณจัดสรรกำไรสุทธิของป 2561 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ  200,000.00  บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว  210,004.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2563           0.00  บาท 
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8.6 สินทรัพย และกำไร-ขาดทุนสุทธิ 

สหกรณไดเปดดำเนินการตั้งแตป 2544 โดยกิจการมีความเจริญกาวหนาตามลำดับ ในป 2549 ไดดำเนินการ

กอสรางหอพักโดยใชเงินสภาพคลองสวนเกินและการระดมทุนจากสมาชิก หอพักไดเปดดำเนินกิจการตั้งแตป 2550 เปนตนมา ในป 

2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีสินทรัพยท้ังสิ้น 654,916,052.12 บาท และขาดทุนสุทธิ 7,931,003.19 บาท  
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วาระท่ี 9 

 

พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563 
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วาระท่ี 9  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563 

โดยท่ีท่ีประชุมใหญสามัญ ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ไดอนุมัติใหสหกรณถือใชวงเงินกูยืมหรือ      

ค้ำประกันสำหรับป 2551 เปนจำนวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 110,000,000 บาท เน่ืองจากสหกรณอาจตองชำระคืนเงินรับฝากใหแก

สมาชิก หรืออาจตองกูยืมเงินเพ่ือปรับอัตราดอกเบ้ียจายหรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสหกรณยังคงมีความจำเปนตองกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563 ไวเพ่ือเสริม

สภาพคลองของสหกรณในยามจำเปน หากสมาชิกมีการขอถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษออกไป หรือมีการกูยืมเงินเพ่ือปรับอัตรา

ดอกเบ้ียจายหรือกูยืมเงินเพ่ือใชในการบริการเงินกูแกสมาชิก จึงอาจจะตองมีการกูยืมในระหวางป 2563 ดังน้ันจึงขอเสนอวงเงิน

กูยืมหรือค้ำประกันของสหกรณในป 2563 ไวเทากับป 2562 คือ 110,000,000 บาท 

อน่ึง หากท่ีประชุมใหญสามัญไดอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเสนอดังกลาวแลว คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณจะตองขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนสหกรณ (สหกรณจังหวัดปทุมธานี) ตอไปดวย 

 มติ : ................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................  
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วาระท่ี 10 

พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ 

โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับฉบับใหม 
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วาระท่ี 10  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับฉบับใหม 
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วาระท่ี 11 

 

เรื่องอื่นๆ 
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